
รายงานการประซุนสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๑๖  มีนาคม ๒๔๖๔

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสฺามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
๑. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งแรก 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๒. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้1ขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตาม 

ข้ฃบัญ,ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓.๓ ญัตติขออนุมัติย้ายสถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาลโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านสันป่าจี้ หมู่ท่ี ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น  ๆ (ถ้ามี)



c3‘

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 

วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม 
๑.นายถาวร 
๒.นางสุปราณี 
๓.นายบุญธฤต 
๔.นายอำนวย 
๕.นายภูมิสิทธี้ 
๖.นางสายฝน 
๗.นายประสิทธึ๋ 
๘.ร.ต.ท.วิลาศ 
๙.นายนิกร 
๑๐.นายธีรพล 
๑๑.นายสมคิด 
๑๒.ร.ต.อ.พซร 
๑๓.นายธรรมรักษ์ 
๑๔.นายพิเซฐ 
๑๕.นายมิตร 
๑๖.นายชาญณรงค์ 
๑๗.นายธนาวุฒิ 
๑๘.นายพงษ์พันธ์ 
๑๙.นายชาตรี 
๒๐.นางธยานี 
๒๑.นายธรรมการ 
๒๒.นายประหยัด 
๒๓.นายบุญเนตร 
๒๔.นายปีลันธน์ 
๒๕.นายกฤศน่วัต 
๒๖.นายเซน

บุปผาเจริญ 
เกิดยูล 
ธนะสุวัตลื้ 
วรญาณกุล 
อัครธรรมศิลฟ้ 
โนปิง 
เตซะปลูก 
จันทร์ทา 
ธรรมลังกา 
ศรีวงษ์ 
จิตปลื้ม 
ไชยวงค์ 
เชียงพรหม 
ทินอยู่ 
ธรรมวงค์ 
มาเรียน 
เป็ง1ขวัญ 
กุญชร 
พิทยาธำรง 
ศรีโรจนกุล 
ชุมศรี 
แลลันกลาง 
เตซะอุ่น 
รัตนวราภรณ์ 
ประสาน 
ปานสังข์

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมืองลำปาง 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมืองลำปาง 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมืองลำปาง 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมืองลำปาง 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกิน 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเกาะคา 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่ทะ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห่ม 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห่ม 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองปาน 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม



๒

ผู้มาประชุม
๒๗.พ.ต.ท.พิมล คงฺทอง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผูล้าประชุม
๑ .นายบุญเลิศ แสนเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด (๑)
๒.นางสาวคุภารบันท์ เชื้อจิ๋ว ตำแหน่ง สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเถิน

ผู้ขาดประชุม
๑.นายวสันต์ อุณหเลขจิตร ตำแหน่ง สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ตำแหน่ง นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.นายวราวุฒิ หน่อคำ ตำแหน่ง รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๓.นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔.นายอมร ทองประดิษฐ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔.นายสัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร ตำแหน่ง เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๖.นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน

ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๗.นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๘.'นายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองข่าง
๙.นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์กํ่า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐.นางสาวชุติบันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง ผอ.กองกิจการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๑.นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง ผอ.กองแผนและงบประมาณ
๑๒.นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ตำแหน่ง รักษาราขการแทนผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
๑๓.นางกนกพรรณ 'น'นตาวัง ตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๔.นางจินตหลา ทองมูล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๑๔.นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
๑๖.นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประซาสัมพันธ์
๑๗.นายชูสักดี้ ตุ้ยบาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
๑๘.นางปราณี แก้วขัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
๑๙.นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการดีกษา
๒๐.นางสุพัตรา หล้าสมศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน
๒๑.นางสาวปีณรสี ตันเกียรติขัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี
๒๒.นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๒๓.นายวัฒนา สอนดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง



๓

ผู้เจ้าร่วมประชุม
๒๔. นายวุฒินันห์ อรรคเดโซ' ตำแหน่ง
๒๔. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง
๒๖.นางอุษณีย์ มิ่งเขึ้อ ตำแหน่ง
๒๗.นางดวงดาว 'อานุภาพยรรยง ตำแหน่ง
๒๘.นายไกรเขษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง
๒๙.นางสายใจ ขันธกุล ตำแหน่ง
๓๐.นางสาวอริสรา แก้วปีง ตำแหน่ง
๓๑.นายจักรพงศ์ คำอักษร ตำแหน่ง
๓๒.นายสมชาย อุดมสารี ตำแหน่ง
๓๓.นายนิรันดร์ วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง
๓๔.นายบีญญา สุริยะ ตำแหน่ง
๓๔.นางสาววิมลรัตน์ ชำระหงส์ ตำแหน่ง
๓๖.นางวนิดา เพชรกาศ ตำแหน่ง
๓๗.นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง
๓๘.นายพรฑศพล ชมพูศรี ตำแหน่ง
๓๙.นางสาวแสงดาว ตาโน ตำแหน่ง
๔๐.นางสาวนพมาศ ขัยยาคำ ตำแหน่ง
๔๑.นายสุรทัศน์ ทิพย์ประยูร ตำแหน่ง
๔๒.นายจักรพงษ์ กาวงศ์ ตำแหน่ง
๔๓.นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง
๔๔.นางสุภาพร เหงี่ยมไพศาล ตำแหน่ง
๔๔.นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง
๔๖.นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง
๔๗.นางสาวแสงหล้า ซะเอ ตำแหน่ง
๔๘.นางสาวปรียสฺพัค ตายัน ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิงแวดล้อม 
หัวน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการสาธารณสุข
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏินิติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบ้ติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบ้ติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏินัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักประขาสัมพันธ์ปฏินิติการ
เจ้าพนักงานประขาสัมพันธ์ปฏินิติงาน
นักการ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏินิติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏินิติงาน

เรี่มประชุม เวลา ๑0.๔๐ น.
เมื่อสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุมครบองค์ประชุมจำนวน 

๒๗ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณเชิญสมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เจ้าห้องประขุม
นางสมพร กาไวย์ บัดนี้สมาขิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภา
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นบัลลังก์และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระ



นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

วันน ี้เป ็นการประช ุมสภาองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผมขอดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระ

เรื่องที่ประรานสภาแจ้งต่อที่ประชุม
เรื่องการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๐ 
คน ทำหน้าที่ประสานงานให้กับสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านในเรื่อง 
การประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รวมถึงการจัดทำแผน การจัดทำ 
งบประมาณ หรือข้อสงสัย ท่านแรกนางสมพร กาไวย์ จะดูแลสมาซิก ประกอบด้วย 
ท่านบุญเนตร เตซะอุ่น ท่านสุปราณี เกิดพูล และท่านชาญณรงค์ มาเรียน ท่านที่สอง 
นางปราณี แก้วขัด จะดูแลสมาซิกประกอบด้วย ท่านชาตรี พิทยาธำรง ท่านกฤศน์วัต 
ประสาน และท ่านสายฝน โนปีง ท ่านที่ ๓ น ายบ ีญ ญ า สุริยะ จะดูแลสมาซ ิก 
ประกอบด้วย ท่านธยานี ศรีโรจนกุล ท่านเซน ปานสังข์ และท่านปีสันธน์ รัตนวราภรณี 
ท่านที่ ๔ น.ส.วิมลรัตน์ ชำระหงษ์ จะดูแลสมาซิก ประกอบด้วย ท ่านร.ต.ท.ว ิลาศ 
จันทร์ทา ท ่านอำนวย วรญาณกุล และท่านนิธิกร ธรรมสังกา ท่านที่ ๕ นางวนิดา 
เพชรกาศ จะดูแลสมาซิก ประกอบด้วย ท่านบุญเลิศ แสนเทพ ท่านพิเซฐ ทินอยู่ และ 
ท่านสมคิด จิตปลื้ม ท่านที่ ๖ นางจุไรรัตน์ สอนลือ จะดูแลสมาซิกประกอบด้วย ท่าน 
วสันต์ อุณหเลขจิตร ท่านธีรพล ศรีวงษ์ และ'ท่านภูมิสิทธี้ อัครธรรมคิลป็ ท่านที่ ๗ 
น.ส.แสงดาว ตาโน จะดูแลสมาซิกประกอบด้วย ท่านธรรมการ ชุมศรี ท่านร.ต.อ.พซร 
ไชยวงศ์ และท่านธรรมรักษ์ เชียงพรหม ท่านที่ ๘ นายพรฑศพล ชมพูศรี จะดูแล 
สมาชิกประกอบด้วย ท่านถาวร บ ุปผาเจริญ ท่านประหยัด แลสันกลาง และ 
ท่านคุภารนันท่ เชื้อจิ๋ว ท่านที่ ๙ น.ส.นพมาศ ขัยยาดำ จะดูแลสมาซิกประกอบด้วย 
ท่านประลิทธึ๋ เตชะปลูก ท่านพ.ต.ท.พิมล คงทอง และท่านธนาวุฒิ เป็งขวัญ ท่านที่ 
๑๐  นายทศพร อินต๊ะรักษา จะดูแลสมาซิกประกอบด้วย ท่านมิตร ธรรมวงศ์ ท่าน 
พงษ์พันธ์ กุญชร และท่านบุญรกฤต ธนะสุวัตถี้ เนื่องจากผมมองเห็นความสำคัญของ 
ท่านสมาซิก การประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีคนคอยเชื่อมต่อหรือ 
ติดตามงาน เซ่นท่านมีโครงการที่จะเสนอในปี ๒๕๖๕ โครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดำ 
ชื้แจงต่าง  ๆ ท่านก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตาม 
รายนามที่ผมได้แจ้งให้ทราบ เพื่อเป็นการประสานงานและมีคนรับเรื่อง เซ่น ท่านส่ง 
โครงการมาเลขที่รับต่าง  ๆ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจะคอยบันทิกและติดตามงานให้ท่าน 
ว ่าดำเน ินการไปถึงช ั้นตอนไหนแล้ว รวมถ ึงการส ่งโครงการไปย ังกองแผนและ 
งบประมาณ เจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็นำพาโครงการชองท่านเข้าสู่กระบวนการชองกองแผน 
และงบประมาณ ท่านก็สามารถโทรสอบถาม ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตามรายนามที่ได้ 
แจ้งไปแล้ว จึงแจ้งมาให้ทราบ 
-ฃอเชิญท่านพิมล คงทอง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน กระผมพันตำรวจโทพิมล คงทอง 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอแม่พริก ผมขอแก้ไขเกี่ยวกับ 
รายช ื่อสมาซ ิกลำหร ับเจ ้าหน ้าท ี่ไว ้เพ ื่อประสานงานก ับท ่านสมาซ ิกในลำด ับท ี่ ๗ 
"ร.ต.อ.พซร รัตนวทภรณ์” แกไขเป็น “ร.ต.อ.พขร ไชยวงศ์”



นายถาวร บ ุปผาเจริญ ขอให้เลขานุการสภาดำเนินการแก้ไขด้วย 
ประธานสภาฯ •ต่อไปเข้าส่ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ รันรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำ.ปาง 

©.การประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยแรก เม่ือวันท่ี 
๑ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

๒.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
- ในการรับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ ๒ ในวันนี้มีการรับรองรายงานการ 
ประขุมสภา จำนวน ๒ คร้ัง ผมจะขอมติเป็นคร้ัง ๆ
- เริ่มจากการรับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งแรก 
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เนื่องจากรายงานการประขุมในครั้งนี้ไม่มีคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประขุมได้ตรวจสอบ จึงได้นำเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางได้ตรวจสอบรายงานการประขุมเต็มสภา เพื่อรับรองรายงานการประขุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางครั้งแรก จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๔๔๔ 
หมวด ๒ ข้อ ๓๔ ซึ่งรายงานการประขุมมีทั้งหมด ๑๖ หน้า เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประขุมขอเชิญ
- เชิญท่านปีลันธน์ รัตนวราภรณ์

นายปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และสมาชิก
ส.อบจ.อ.สบปราบ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน กระผมปีลันธนํ รัตนวราภรณ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอสบปราบ ผมขอแก้โขสมาชิกผู้ 
เข้าประขุม ในลำดับที่ ๒๗. “ เขตอำเภอห ้างฉ ัตร” แก้ไขเป็น “ เขตอำเภอสบปราบ” 
ขอขอบคุณ

นายถาวร บ ุปผาเจริญ ขอให้เลขานุการสภาดำเนินการแก้ไขด้วย
ประธานสภาฯ ตามที่ท ่านปีลันธน์ ร ัตนวราภรณ์ ขอแก้ไขถ ้อยดำในรายงานการประขุมจาก“ เขต

มติท่ีประขุม

อำ๓ อห้างฉัตร” แก้ไขเป็น “เขตอำเภอสบปราบ”
-ผมจะขอมติที่ประขุม ขณะนี้สมาชิกอยู่ในที่ประขุม ๒๔ คน ครบองค์ประขุม 
-สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประขุมสภาตามที่ท่านปิลันธนํ 
รัตนวราภรณ์ ขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประขุมจาก“เขตอำเภอห้างฉัตร” แก้ไข 
เป็น “เขตอำเภอสบปราบ” โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง 
•สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้แก้โขถ้อยคำในรายงานการประขุมสภาตามที่ท่านปิลันธนํ 
รัตนวราภรณ์ ขอแก้โขถ้อยคำในรายงานการประขุมจาก“เขตอำ๓ อห้างฉัตร” แก้ไข 
เป็น “เขตอำ๓ อสบปราบ” โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งน้ีมีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๔ เสียง ให้แก้ไขถ้อยคำในรายงาน 
การประขุมสภาตามที่ท่านปีลันธนํ รัตนวราภรณ์ ขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการ 
ประขุมจาก “เขตอำ๓ อห้างฉัตร” แก้ไขเป็น “เขตอำ๓ อสบปราบ” ไม่เห็นขอบ 
จำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง



๖

นายถาวร บ ุปผาเจริญ - มีสมาซิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ ไม่มี
ประธานสภาฯ -ต่อไปรับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ

สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 
- รายงานการประขุม มีทั้งหมด ๔๖ หน้า เชิญท่านสมาซิกตรวจสอบ 
-ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประขุม ขอเชิญท่านกฤศน์วัต ประสาน

นายกฤศน่วัต ประสาน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และสมาซิก 
ส.อบจ.อ.เมืองปาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน กระผมกฤศน์วัต ประสาน

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเม ืองปาน กระผมมีความ 
ประสงค์ที่จะขอแก้ไขให้ถูกต้องในหน้าที่ ๔๒ ตั้งแต่พิเฃฐ ทินอยู่ ไต้เสนอซื่อท่านทรง 
วุฒิ น้นทะ “สมาคมผู้ประกอบการผลิตเครี่องจ ักรช ั้นร้านโลหะและอุตสาหกรรม 
สนับสนุน'ไทย” แก้ไขเป็น “สมาคมการค ้าผ ู้ประกอบการผล ิตเคร ื่องจ ักร ชิ้นส่วน 
โลหะ และอุตสาหกรรมสนับสนุน่ไทย” ขอขอบคุณ 

นายถาวร บ ุปผาเจริญ ตามที่ท่านกฤศน์วัต ประสาน ไค้ขอแก้ไขรายงานการประขุมสภา หน้าที่ ๔๒ 
ประธานสภาฯ -ผมจะขอมติที่ประขุม ขณะนี้สมาซิกอยู่ในที่ประขุม ๒๔ คน ครบองค์ประขุม

-สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประขุมสภาตามที่ท่านกฤศน่วัต 
ประสาน ขอแก ้ไขถ ้อยคำในรายงานการประข ุมจาก“สมาคมผู้ประกอบการผล ิต 
เครื่องจักรขั้นร้านโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย” แก้ไขเป็น “สมาคมการค้า 
ผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักร ช้ินส่วนโลหะ และอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย”
โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
-สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบให้แก้!ขถ้อยคำในรายงานการประขุมสภาตามที่ท่านกฤศน้วัต 
ประสาน ขอแก ้ไขถ ้อยคำในรายงานการประข ุมจาก“สมาคมผู้ประกอบการผลิต 
เครื่องจักรชั้นร้านโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย” แก้ไขเป็น “สมาคมการค้า 
ผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักร ช้ินส่วนโลหะ และอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย”
โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบ จำนวน ๒๔ เสียง ให้แก้ไขถ้อยคำในรายงาน
การประขุมสภาตามที่ห่านกฤศน์วัต ประสาน ขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประขุม 
จาก “สมาคมผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชั้นร้านโลหะและอุตสาหกรรมสนับสบุน 
ไทย” แก้ไชเป็น “สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนโลหะ และ 
อุตสาหกรรมสนับสนุนไทย”ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- มีสมาซิกท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ 

นายจลันธนั รัตนวราภรณ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และสมาซิก 
ส.อบจ.อ.สบปราบ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน กระผมปิลันธน์ รัตนวราภรณ์

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอสบปราบ ผมขอแก้ไขข้อความ 
ในหน้าที่ ๒ บรรทัดแรก จาก “ เขตอำเภอห้างฉ ัตร” แก้ไขเป็น “ เขตอำ๓ อสบปราบ” 
ขอขอบคุณ

นายถาวร บ ุปผาเจริญ ขอให้เลขานุการสภาดำเนินการแก้ไขด้วย
ประธานสภาฯ ตามที่ท่านปิลันธน่ รัตนวราภรณ์ ขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประขุมในหน้าที่ ๒



๗

นายถาวร บ ุปผาเจริญ บรรทัดแรก จาก“ เขตอำเภอห้างฉัตร” แก้Iขเป็น “ เขตอำ๓ อสบปราบ”
-ผมจะขอมติที่ประขุม ขณะนี้สมาขิกอยู่ในที่ประขุม ๒๐ คน ครบองค์ประขุม 
■ สมาขิกท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประขุมสภาตามที่ท่านปีลันธน์ 
รัตนวราภรณ์ ขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประขุมจาก“เขตอำเภอห้างฉัตร” แก้ไข 
เป็น “เขตอำ๓ อสบปราบ” โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เสียง 
■ สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประขุมสภาตามที่ท่านปีลันธน์ 
รัตนวราภรณ์ ขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประขุมจาก“เขตอำเภอห้างฉัตร” แก้ไข 
เป็น “เขตอำ๓ อสบปราบ” โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๐ เสียง ให้แก้ไขถ้อยคำในรายงาน 
การประขุมสภาตามที่ท่าปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ ขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการ
ประขุมจาก “ เขตอำเภอห้างฉัตร” แก้ไขเป็น “ เขตอำ๓ อสบปราบ” ไม่เห็นขอบ 
จำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- มีสมาขิกท่านใดจะแก้ไขรางานการประขุมอีกหรือไม่ ไม่มี 
■ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓ 
เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุฟ้ติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
■ ในญัตติน้ีมีเร่ืองแก้ไขท้ังหมด จำนวน ๕ เรื่อง ผมจะขอมติเป็นเรื่อง
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเรื่องแรก

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาขิกสภาองค์การบริหาร
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปาง มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒)

ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นซอบอนุม้ตให้กันเงินกรณีไม่ได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คร้ัง 
ที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 
จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท นั้น เน ื่องจากสำน ักงบประมาณได ้ปร ับปร ุงบ ัญช ีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ขึ้นใหม่ ณ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือลำนักงบประมาณ ที่ นร 
๐๗๓๑.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) และกองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ได้ตรวจสอบรายละเอียดแผนงานโครงการปรากฏว่าการจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (เบิกตัดปีกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ไม่มีคุณลักษณะและงบประมาณ 
เปลี่ยนแปลง แต่จะต้องแก้ไขข้อความจากเดิม “จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒” แก้ไขเป็น 
“จ ัด ซ ื้อ ต าม บ ัญ ช ีราค าม าต รฐาน ค ร ุภ ัณ ฑ ์ก อ งม าต รฐาน งบ ป ระม าณ  ๑ ลำน ัก 
งบประมาณ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓” รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจง 
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

ระเบียบวาระท่ี ๓



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการ 
นายกอบจ.ลำปาง แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

รายการท ี่ได ้ก ันเง ินหรือขยายเวลาการเบ ิกจ่ายเง ินไว้แล ้ว จะกระทำไต้ต่อเมื่อไต้รับ 
อนุมัติจากผู้ม ีอำนาจให้กันเงิน หร ือขยายเวลาการเบ ิกจ ่ายเง ิน  จึงเรียนมาเพื่อโปรด 
พิจารณาอนุมัติต่อไป
• ตามท่ีฝ่ายบริหารไต้แถลงไปแล้วนั้นมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะอภิปราย 
ขอเซิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๕: คน ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕: เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมีติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม เป็นอันว่าทีป่ระชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำข ี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ทีฝ่่ายบริหารได้แถลง ตาม หนังสือท่ี ลป 
๕๑๐๐๓/๕๑๑ ลงวันท่ี ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- ต่อไปแก้ไขเร่ืองท่ีสอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปาง สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงในโครงการต่อไปภายใต้ญัตติ

นายวราวุฒ ิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

นี้ ขออนุญาตมอบท่านวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง 
เป็นผู้แถลง ขอขอบคุณ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ัง 
ท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ไต้ก่อ 
หนี้ผูกพัน ตามบัญฃีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ 
๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองพัสดุและทรัพย์สิน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อ 
รถบรรทุก (ด ีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท นั้น เน ื่องจากสำน ัก 
งบประมาณไต้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ขึ้นใหม่ ณ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ท่ี นร ๐๗๓๑.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
ราคาและคุณลักษณะเฉพาะไม่เปลี่ยนแปลง แต่กองพัสดุและทรัพย์สินจะต้องแก้ไข 
ข ้อความให ้ถ ูกต ้อง และเป ็น ไปตามบ ัญ ช ีราคามาตรฐาน คร ุภ ัณ ฑ ์กองมาตรฐาน  
งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตาม



นายวราวุฒิ หน่อคำ
รองนายกอบจ.ลำปาง

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายวราวุฒิ หน่อคำ 
รองนายกอบจ.ลำปาง

เอกสารแนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายด้งกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒(ะ๖๓ หมวด ๔ การโอน 
และการแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๓๐ การแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงคำข ี้แจง 
'งบประมาณรายการท ี่ได ้ก ันเง ินหรือขยายเวลาการเบ ิกจ่ายเง ินไว้แล ้ว จะกระทำได้ 
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบ ิกจ่ายเงิน จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
•ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้นมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย 
ขอเชิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๕: คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕: เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๕: เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม หนังสิอท่ี ลป 
๕๑๐๐๓/๕:๑๒ ลงวันท่ี ๑๑ คุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไปแก้ไขเรื่องที่สาม ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง มติสภาสมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อ 
วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีมีได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ 
รายการที่ ๒ หน้า ๒๐๘-๒๐๙ โครงการจัดหาเครื่องขยายเสียง เนื่องจากกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้สืบด้นข้อมูลคุณลักษณะค่าครุภัณฑ์ฯ ตามท้องตลาดแล้ว 
พบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่จะทำให้ไม,สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด 
จ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขยายเสียง) ได้ และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ณ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏรายละเอียดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่อง 
ขยายเสียง) ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ด้งกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อให้การ 
ด ำเน ิน ก าร เป ็น ไป ด ้วยค วาม เร ียบ ร ้อ ย  จ ึงขออน ุม ัต ิแก ้ไขเป ล ี่ยน แป ลงคำข ี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายโครงการด้งกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๐ การแก้!ขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายการที่ 
ได้กันเงิน หริอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุม้ติจากผู้มี 
อำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบ ิกจ่ายเงิน จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป
• ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้นมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย 
ขอเซิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นซอบอนุม่ตให้แก้!ขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้!ขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม หนังสือท่ี ลป 
๕๑๐๐๓/๕©๓ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไปแก้ไขเร่ืองท่ีส่ี ขอเซิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ตามมติสภาสมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีมีได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม 
บัญฃีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลง 
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อชุดชุดเจาะบ่อบาดาล (น้ัา 
ตื้น) จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ๑๕ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได ้ประกาศเร ื่องราคาซ ื้อช ุดช ุด เจาะบาดาล(น ํ้าต ื้น ) ด ้วยว ิธ ีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ 
ดำเน ินการนำร ่างประกาศและร ่างเอกสารซ ื้อช ุด เจาะบ ่อบาดาล (นํ้าต ื้น) ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และสิ้นสุดรับ 
พิงคำวิจารณ์วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการได้วิจารณ์คุณลักษณะ 
ของครุภัณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ได้บันทึกเสนอ 
ให้มีการแก้ไขคุณลักษณะของชุดชุดเจาะบ่อบาดาล(นํ้าตื้น) ตามที่ม ีผู้ว ิจารณ์ต่อนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ผ่านผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์ส ิน) นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้สั่งการให้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางพิจารณาแก้!ขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายให้ถ ูกต้อง เพื่อให้การ 
ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคํกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุนัติต่อไป 
■ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้นมีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย
ขอเซิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าทีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม หนังสือท่ี ลป 
๕๑00๓/๘๐๒ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไปแก้ไขเรื่องที่ห้า ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ตามมติสภาสมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตาม 
บัญขีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลง 
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและลี่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อขุดขุดเจาะบ่อบาดาล (นี้า 
ลึก) จำนวน ๑ ขุด ขุดละ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได ้ประกาศเร ื่องราคาซ ื้อข ุดข ุดเจาะบาดาล(น ั้าต ื้น ) ด ้วยว ิธ ีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สินสุดรับพิงคำวิจารณ์ วันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่ามีผ ู้ประกอบการได้ว ิจารณ์ล ักษณะของครุภ ัณฑ์ด ังกล่าว 
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภ ัณฑ์ได้บ ันทึกเสนอให้ม ีการแก้ไข 
คุณลักษณะของขุดขุดเจาะบ่อบาดาล(นํ้าลึก) ตามที่มีผู้วิจารณ์ต่อนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง (ผ่านผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน) นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางได้สั่งการให้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณาแก้ไข 
เปล ี่ยนแปลงคำช ี้แจงงบประมาณ รายจ ่ายให ้ถ ูกต ้อง เพ ื่อให ้การดำเน ินการแก้ไข 
ร า ย ล ะ เอ ีย ด ป ร ะ ก อ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย ด ัง ก ล ่า ว  เป ็น ไ ป ต าม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๓ ข้อ ๓๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖
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พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุม้ติต่อไป 
• ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย
ขอเชิญท่านพิมล คงทอง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน กระผมพันตำรวจโทพิมล คงทอง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอแม่พริก ที่นั่งพิงดูก็รู้สึกว่าเห็น 
ด้วย แด1อยากแนะนำ สนับสนุนว่าเมื่อเรามีดวามตั้งใจที่จะซื้อเครื่องมือแบบนี้ เพื่อจะ 
แก้ไขความเดือดร้อนพี่น้องซาวจังหวัดลำปางผมเห็นด้วย แต่ขอแนะนำไว้ว่า ถ้าหากเรา 
รีบดำเนินการได้เท่าไหร่ ก็เปีนผลประโยซนํกับพื่นัองขาวจังหวัดลำปาง เพราะช่วงนี้ฤดู 
แล้ง ผมเซื่อเหลือเกินว่าพื่น้องในเขตรับผิดขอบของเพื่อนสมาชิกคงจะมีความต้องการ 
เก ี่ยวก ับเร ื่องแหล่งน ํ้า ก ็ฃอแนะนำไว้ว่าเม ื่อเรามีงบประมาณแล้ว ก็ขอให้ผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการเท่าที่จะสามารถทำได้ ขอขอบคุณ
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ - ไม่มี
•ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำฃี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุม้ติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นขอบ จำนวน ๒๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
คำซื้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม หนังสีอท่ี ลป 
๕๑00๓/๘๐๓ ลงวันท่ี ๙  มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง

ต่อไป๓.๒ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
•ในญัตตินี้มีเรื่องโอน จำนวน ๒ เรื่อง ผมจะขอมติเป็นเรื่องๆ 
•ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเรื่องแรก
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณตั้งจ่ายไว้กองการดิกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและลี่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
๑ รายการ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ รวมงบประมาณ
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๒๔,๑๐๐ บาท น้ัน เนื่องจากลำนักงบประมาณได้ปรับปรุงรายละเอียดและคุณลักษณะ
เฉพาะในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๓ ข้ึนใหม่ ได้ปรับ
เพ ิ่มและปรับลดราคาครุภ ัณฑ์แต่ค ุณลักษณะเหมือนเดิม กองการดิกษาฯ จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนงบประมาณให้ถูกต้อง จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้
โอนลด รวมจำนวน ๒๔,๑๐๐ บาท งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการที่ ๑ หน้า ๑๙๓ ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน ๑๐,๑๐๐ บาท 
ประเภทครุภัณฑ์ลำนักงาน
รายการที่ ๘ หน้า ๑๙๖ ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝ่น จำนวน ๑๔,๑๐๐ บาท 
โลนเพิ่ม ตั้งรายการใหม่ รวมจำนวน ๒๔,๑๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รายการที่ ๒ ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน ๘,๙๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๑๔ ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝ่น จำนวน ๑๔,๒๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้คุณลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ 
สภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุม้ติต่อไป
■ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้นมีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย 
ขอเฃิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประขุม 
■ สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหาร 
แถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม หนังสิอท่ี ลป 
๔๑๐๐๓/๔๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง
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- ต่อไปโอนเร่ืองที่สอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณตั้งจ่ายไว้กองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ลำนักงาน จำนวน 
๒ รายการ รวมงบประมาณ ๑๑๖,๔๐๐บาท น้ัน เนื่องจากลำนักงบประมาณได้ปรับปรุง 
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้นใหม่ ได้ปรับเพิ่มและปรับลดราคาครุภัณฑ์แต่คุณลักษณะเหมือนเดิม 
กองการศ ึกษาฯ จ ึงม ืความจำเป ็นต ้องโอนงบประมาณให้ถ ูกต ้อง จึงขออนุมัติโอน 
งบประมาณ ดังนี้
โลนลด รวมจำนวน ๑๑๖,๔๐๐ บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๓ หน้า ๑๙๔ ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๗ หน้า ๑๙๕ ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท
โลนเพิ่ม ตั้งรายการใหม่ รวมจำนวน ๑๑๖,๔๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ลำนักงาน
รายการที่ ๑๓ ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท 
รายการที่ ๑๔ ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ 
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป
-ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้นมืสมาชิกท่านใดมืข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย 
ขอเชิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มืสมาชิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๕ คน ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหาร 
แถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๕ เสียง
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- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มื
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมืมติเห็นชอบ จำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตาม หนังสือท่ี ลป 
๕©๐0๓/๘๐๔ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๖๔ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ต่อไป๓.๓ ญัตติขออนุมัติย้ายสถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาลโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านสันป่าจี้ หมู่ท่ี ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ๑. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗๙/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๓ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ว่าจ้างสยามบาดาล ทำงานโครงการขุดเจาะบ่อ 
บาดาล บ้านสันป่าจี้ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยขุดเจาะบ่อ 
บาดาล บ้านสันป่าจี้ หมู่ท่ี ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ความลึก ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้ระดับที่ให้ปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า ๗ ลบ.ม.ต่อ 
ช่ัวโมง ในขณะสูบนํ้าต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง พร้อมติดตั้งระบบสูบบํ้าและอุปกรณ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ๒. ตามคำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่ี ๑๘๔๔/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน 
สันป่าจี้ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓.ตาม 
หนังสือสยามบาดาล ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เรื่อง ขอย้ายสถานที่ขุดเจาะนํ้า 
บ าด าล  แ ล ะ ข อ ข ย าย ร ะ ย ะ เว ล าด ำ เน ิน ก าร ต า ม ส ัญ ญ าจ ้าง  นั้น ข ้อ เท ็จจ ร ิง  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรายงานจากนายประดิษฐ์ คำตุ้ย ตำแหน่ง นายช่าง 
โยธาอาวุโส ผู้ควบคุมงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันป่าจี้ หมู่ที่ ๘ ตำบลนา 
โป่ง อำเภอเถ ิน จังหวัดลำปาง ว่าเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ผู้รับจ้าง ได้เข้า 
ดำเน ินการขุดเจาะบ ่อบาดาลบ้านส ันป ่าจ ี้ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัด 
ลำปาง ตามใบอนุญาตขุดเจาะน ํ้าบาดาล เลขที่ ๓๘ ๔๐๑๖๓ ๐๐๔๑ ลงวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๔๖๓ สถานที่วัดสันป่าคา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๑๙๗๒ เลขที่ดิน ๓๘๘ ก่อน 
ดำเนินการขุดเจาะได้ใข้เครื่องมือตรวจสอบหาปริมาณนั้าใต้ดินแล้ว พบว่ามืปริมาณนํ้า 
ใต้ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้อุปโภคบริโภคของประซาซนในพื้นที่ได้ใน 
ระยะยาว จึงได้ตรวจสอบจุดใกล้เคียงอื่น  ๆ แล้ว ปรากฏว่าได้ตรวจสอบพบสถานที่เจาะ 
นั้าแห่งใหม่ที่มืปริมาณนั้าที่มากเพียงพอต่อการใช้สอยของประซาซนในพื้นที่ ซึ่งสถานที่ 
ดังกล่าวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเดิมห่างออกไปประมาณร้อยกว่าเมตร เป็นพื้นที่ 
ของโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง(ยุบเลิกแล้วป้จจุบันอยู่ในความดูแลของโรงเรียนห้วยแก้ว 
วิทยา) ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผู้รับจ้างได้ทำการประสานผู้นำหมู่บ้าน
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ให้ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลในจุดดังกล่าว โดยผู้น่าหมู่บ้านได้นำเรื่อง 
เสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบ่ง ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ และทางโรงเรียน 
เจ้าของพื้นที่ไม1มีความขัดช้องแต่ประการใด ยินดีให้คำเนินการได้ และได้ทำการขอ 
อน ุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัด 
ลำปาง ในการน ี้ สำน ักงานทรัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้ 
ดำเนินการออกใบอนุญาตให้แล้ว ตามใบอนุญาตขุดเจาะนํ้าบาดาล เลขที่ ๓๘ ๔๐๑๖๓ 
๐๐๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ อนุญาตให้ประปาหมู่บ้าน บ้านสันบ่าจี้ หมู่ท่ี 
๘ โดยนายจิรนันทํ วงเศรษฐี ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ล.ป.๗๘๐ เป็นที่เรียบร้อย 
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ม ีมติในที่ประชุม 
เห็นขอบให้ย้ายสถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้การดำเนินการตามสัญญาจ้างเป็นไป 
ด ้วยความเรียบร้อย ไม ่เก ิดผลกระทบและความเส ียหายหายต่อราชการ เพื่อให้การ 
ดำเนินการ โครงการขุดเจาะบ่อดาบาล บ้านสันป่าจี้ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน 
จังหวัดลำปาง ขุดเจาะบ่อดาล บ้านสันป่าจี้ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเกิน จังหวัด 
ลำปาง ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึก ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะได้ระดับที่ให้ปริมาณ 
นํ้าไม่น้อยกว่า ๗ ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ในขณะสูบนํ้าต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง พร้อม 
ต ิดต ั้งระบบสูบน ํ้าและอ ุปกรณ ์ด ังกล ่าวให ้สภาองค์การบริหารส ่วนจ ังหวัดลำปาง 
พิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดมีช้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย 
ขอเชิญ - ไม่มี
-ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นซอบอนุมีติให้ย้ายสถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาลโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านสันป่าจี้ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมีติให้ย้ายสถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาลโครงการขุดเจาะบ่อ 
บาดาล บ้านสันป่าจี้ หมู่ท่ี ๘ ตำบลนาโป่ง อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๔ เสียง อนุมัติให้ย้ายสถานที ่
ชุดเจาะบ่อบาดาลโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันป่าจี้ หมู่ท่ี ๘ ตำบลนาโป่ง 
อำ๓ อเกิน จังหวัดลำปาง ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๕/๘๐๑ 
ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๖๔ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ก่อนเช้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น  ๆ ขณะนี้เวลา ๑๑.๔๔ น.ผมขอพักการประขุม 
เพื่อให้พักรับประทานอาหารกลางวัน และจะเริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ขอให้ 
สมาชิกทุกท่านตรงต่อเวลาด้วย

■ พักการประชุม



เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.0๐ น.
เมื่อสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุมครบองค์ประชุมจำนวน 

๒๒ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณเขิญสมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย์ บัดนี้สมาขิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านถาวร บ ุปผาเจริญ ประธานสภา
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นบัลลังก์และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม
นายถาวร บ ุปผาเจริญ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่สี่เรื่องอื่นๆ ขอมอบให้ท่าน 
รองประธานสภาฯ สุปราณี เกิดมูล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คนท่ี ๒ ปฏิบัติ

หน้าที่ประธานดำเนินการประชุมในครั้งนี้ต่อ

ระเบียบวาระที่ ๔ 'เรื่องอื่น ๆ
นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายพงษ์พันธ์ กุญชร 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น  ๆ มีสมาขิกท่านใดจะเสนอในวาระนี้ ขอเชิญเสนอ 
- ขอเชิญท่านพงษ์พันธ์ กุญชร
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน ผมพงษ์พันธ์ กุญชร สมาขิกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแจ้ห ่ม ผมอยากจะเร ียนถามฝ ่ายบริหารผ ่านท ่าน 
ประธานสภา เก ี่ยวก ับรถส ุขาภ ิบาลเคล ื่อนท ี่ ตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้ว เน ื่องจาก
หล ังจากน ี้เราจะม ีการคล ี่คลายเร ื่องของโคว ิดแล ้ว ผมค ิดว ่าเร ื่องของการจ ัดงาน 
นิทรรศการหลาย  ๆ อย่างมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถตัวนี้เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีฃอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของท่าน
รองประธานสภาฯ พงษ์'พันธ์ กุญชร
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห่สุนทร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตให้ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ขึ้ง

ดำเนินการโครงการนี้เป็นผู้ขึ้แจง ขอขอบคุณ
นายธีทัต ธรรมธถูล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และสมาขิก
ผอ.กองช่าง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพทุกท่าน กระผมนายธีทัต ธรรมธิกูล

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะขอตอบข้อซักถามของท่าน 
พงษ์พันธ์ กุญชร เขต ๒ อำเภอแจ้ห่ม ที่ไต้สอบถามเรื่องรถสุขา ตอนนี้รถสุขาของอบจ. 
ลำปาง กรมบัญชีกลางได้ตอบหนังสือมายังอบจ.แล้ว ให ้อบจ.ยกเล ิก ให้ดำเนินการ
ประมูลใหม่ ตอนนี้กระบวนการอยู่ที่กองพัสดุ จะทำเรื่องแจ้งมาที่กองช่าง เพื่อจะแต่งตั้ง 
คณะกรรมการกำหนด TOR ต่อไป คงจะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกินหนื่งเดือน ท่ี 
คณะกรรมการต้องประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติ TOR ใหม่ ขึ้งเดิมเราใช้วิธีคุณสมบัติ ใน 
การกำหนดเช่นเราไม่ใช้การประกวดราคา เราไมใช้วิธีแช่งขันกันโดยการยื่นราคาตํ่าสุด 
แต่เราใช้วิธีนำคุณสมบัติเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็มีผู้รับจ้างประมูลไต้ และผู้รับจ้าง รายที่สอง 
ยื่นอุทธรณ์ไปที่กรมบัญชีกลาง กรมบ ัญชีกลางใช ้ระยะเวลาในการว ิน ิจฉ ัยใช ้เวลา 
ประมาณ ๖๐ วัน ถ้าผมจำไม่ผิดขณะนี้ต้องตอบเรื่องมาแล้ว หากกองพัสดุทำเรื่องมาที่ 
กองช่าง ผมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติก็จะดำเนินการต่อไป 
ขอขอบคุณ



นางสุปราณี ๓ ดมูล มีสมาขิกท่านใดจะเสนอในวาระนี้ เชิญเสนอ
รองประธานสภาฯ -ฃอเชิญท่านประสิทธึ๋ เตซะปลูก
นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมประสิทธ้ี เตชะปลูก สมาชิกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมืองลำปาง สืบเนื่องมาจากเรื่องโควิดทางสภาเราได้อนุมัติ 
งบประมาณลำหรับการบีองกันโควิด งบประมาณสี่สิบห้าล้านบาท ผมในนามสมาชิก 
สภาอยากจะทราบว่าผลการดำเนินการในการจัดซื้อเครื่องมือต่างๆ หรือการจัดศูนย์ 
รักษาโควิดที่ผ่านมาไปถึงไหนอย่างไร โดยเฉพาะการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ตัวละ 
สามสี่แสนบาท เอาไปติดตั้งไว้ตรงไหนบ้าง แล้วอยากจะทราบว่าเน ้นทรัพย์ส ินของ 
อบจ.เรา ขอให้ทางผู้บริหารหรือว่าผู้ที่มืส่วนเกยวข้องช่วยรายงานให้สภาได้รับทราบ 
เราถือว่างบประมาณสี่สิบห้าล้านบาทจำนวนไม่น้อย ช่วงนี้เราใช้งบประมาณเราให้เกิด 
ประโยขน่ไปถึงไหนอย่างไร ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล ขอให้ฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก
รองประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในส่วนที่ท่านประสิทธิ้ เตซะปลูก ได้กรุณาสอบถาม

มา ดิฉันจะขอให้ท่านรองปลัดสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เน้นผู้ตอบข้อซักถาม ขอขอบคุณ 
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ ท่านผู้บริหาร 
รองปลัดอบจ.ลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ลำหรับเครื่องมือแพทย์และ

อุปกรณ์ต่าง  ๆ และโรงพยาบาลสนามทั้ง ๓ แห่ง ที่ผ ่านมาได้รับความเห็นขอบจาก 
คณะกรรมการโรคติดต่อโดยมืผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปางเน้นประธาน และสภาอบจ. 
ลำปางได้มืมติเห็นขอบให้จ่ายเงินสะสม ลำหรับการดำเนินการจัดหาวัสดุการแพทย์เล่า 
หนี้ เราได้จัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั้งหมด และได้ดำเนินการสร้างโรงพยาบาลสนามตาม 
ระเบียบพัสดุฯ โดยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ลำปางพร้อมคณะ ได้เดินทางมๅรับมอบจากเราโดยการทำ MOU โดยรับมอบจากอบจ. 
ไปเน้นการยืมวัสดุอ ุปกรณ์การแพทย์ ประมาณปลายปีท ี่แล้ว ท่านนายแพทย์ก็ได้ไป 
ดำเนินการตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อได้กำหนดไว้ว่าจะไปมอบให้กับโรงพยาบาล 
ไหนบ้างที่เหมาะสม ซ ี่งทราบมาว่าน ่าจะเน ้นโรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกิน 
โรงพยาบาลเวขขารักษ์ และโรงพยาบาลลำปาง ลำหรับโรงพยาบาลสนามทั้ง ๓ แห่ง 
แห่งแรกศูนย์พัฒนารีเมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาสตรี และศูนย์พัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์โอทอป 
คือด้านหลัง อบจ.ของเรา ตรงศ ูนย ์ว ิทยาศาสตร ์ศ ูนย ์ดาราศาสตร ์ ตรงนี้เน ้นการ 
เตรียมพร้อม ซึ่งเราจะเห็นว่าสถานการณ์โควิดทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คลี่คลายลงแต่อย่างใด 
ในการซื้อครุภัณฑ์ต่าง  ๆ ถือว่าเน้นประโยขน์ต่อประขาขน ในที่ประชุมที่พูดคุยกัน หาก 
เราไม่ได้ใช้ในกิจการของโควิด เราก็สามารถไปช่วยเหลือพี่น้องประขาซนที่เจ็บปวยเน้น 
โรคอื่น  ๆได้ ซึ่งนายแพทย์กับท่านผู้ว่าราซการจังหวัดในที่ประชุมโรคติดต่อของจังหวัด 
ก็ได้พูดคุยกัน แต่หากมีการแพร่ระบาดของโควิดจะถือว่าจังหวัดลำปางมีการเตรียม 
ความพร้อมมากที่สุด ในบรรดาจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเรามืทั้งเครื่องช่วยหายใจ มีเครื่องฟอก 
อากาศ เทอร์โมสแกน และมีอะไรอีกหลายอย่าง ดิฉันจะให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลต่าง  ๆ เหล่านี้ 
มาให้กับท่านสมาชิกเพี่อที่จะไปเผยแพร่ให้กับประซาซนให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณ



นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
รองประธานสภาฯ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และสมาชิก
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่านในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับโค

วิด ครั้งที่เช้าสู่สภาครั้งที่แล้ว ผมเป็นผู้หนึ่งที่ได้อภิปรายเกี่ยวกับการใช้จ่ายโควิดของ 
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปางโดยนายแพทย์สาธารณสุข ซึ่งในวันนั้นผมจำไม่ผิด 
ผมได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้งบประมาณนี้ เกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างไร ในการนั้นผมได้ 
พ ูดถึงโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปาง ว่าทำไมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ไม่จัด 
งบประมาณสนับสนุนํโรงพยาบาลศูนย์ลำปางเลย ซึ่งในวันนั้นผมว่าเช้าไปดูรายงานการ 
ประชุมได้ นายแพทย์สาธารณะสุขตอบว่าท่านต้องการให้ประขาขนปลอดภัยโดยไมใช้ 
โรงพยาบาลศูนย์เป็นที่รักษาโรคโควิดโดยใช้โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเถินในครั้ง 
น้ัน แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง  ๆ เมื่อมีผู้ปวยที่อำเภองาวเกิดขึ้นมา ผู้บ้วยเหล่านี้สี่คน 
ถูกส่งไปท่ีไหน เช้าโรงพยาบาลศูนย์ก่อน เพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ และอาการ 
ดีระยะหนึ่งแล้วจึงส่งไปที่โรงพยาบาลเกาะคา ผมว่าประเด็นเหล่านี้ช้อเท็จจริงมันไม่ 
ตรงกัน การแถลงอยู่ในสภาและผมเองได้ท้วงติงและสอบถามเรื่องเครื่องฟอกอากาศ 
ท่านบอกเอาไปใช้ในโควิด แต่ข้อเท็จจริงเครื่องฟอกอากาศที่ท่านใช้มันไม่
เกี่ยวกับโควิด การรักษาโควิดมันต้องทำอย่างโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลศูนย์หา 
งบประมาณสร้างห้องความดันลบ ปลอดเขึ้อเพื่อรักษาคนที่ป ่วยโควิดต้องอยู่ในห้อง 
ความตันลบ เครื่องฟอกอากาศผมยังไม่รู้ว่าท่านเอาไปใช้ประโยขน์อะไร ในเมื่อเครื่อง 
ฟอกอากาศที่ท่านจัดซื้อไปทั้งหมด ผมอยากได้รายละเอียดว่าท่านนำไปใช้ประโยขน์ 
อย่างไร ขอฝากถึงท่านผู้บริหารชุดใหม่ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเรา เนื่องจากอุปกรณ์ที่ 
ซื้อทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ อบจ. จริง ๆเรื่องนี้ ท ่านต้องทำรายงานความคุ้มค่าของ 
งบประมาณที่ใช้ไปสี่สิบล้านบาทว่าคุ้มค่า ตรงไหน อย่างไร และตรงวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ผมเช้าใจว่าเป็นการขอโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดมา ทางเราเอง 
สมาชิกทั้งหลายก็เช้าใจว่าท่านคัดกรองมาดีแล้วในเรื่องของการซื้อโดยใช้เงิน สี่สิบล้าน 
ตรงนี้ มาอย่างดีแล้ว ทางสภาทุกคนเราก็อนุมัติให้ทันที ณ วันนั้น แต่ดูผลของการใช้เงิน 
ผมเองมองว่าไม่คุ้มค่าในการใช้เงินก้อนนี้สี่สิบล้านบาท ซึ่งในวันนั้นมีสมาชิกหลายคน 
บอกว่าเงินสี่สิบล้านที่ใช้ ทำไมท่านไม่จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ท่านซื้อโดยใช้งบประมาณ 
แค่ประมาณล้านบาท ซึ่งในเหตุการณ์ตรงนั้นจริง  ๆ อสม.ทั้งจังหวัดลำปาง เขาต้องการ 
เครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรอง คัดแยก จริง  ๆ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เขาให้ใช้ 
งบประมาณในการยับยั้ง แต่ที่ท่านขอมาผมมองว่าไม,ตรงประเด็น ไหน  ๆ ก็ทำไปแล้ว 
ว ันน ี้ท ่านสมาช ิกได ้พ ูดข ึ้นมา ผมเลยอยากให ้องค ์กรเราให ้ท ำรายงาน ให ้ส ภาว ่า 
งบประมาณ สี่สิบล้านบาทที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางขอเรามา เกิดความ 
คุ้มค่าหรือไม่ ก็ฝากถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวช้องในการกลับไปดูเรื่องงบประมาณ โดยเฉพาะ 
เครื่องฟอกอากาศในตอนนี้ ท่านช่วยขี้แจงด้วยว่าตอนนี้ จริง  ๆ เป็นทรัพย์สินของอบจ. 
ท่านเอามาตรวจสอบดูว่า ที่เขาเอาไปใช้มันถูกต้อง ถูกจุดหรือไม่ จริง  ๆ ณ เวลานี้
อุปกรณ์ทั้งหลาย คือหน่วยงานแพทย์เราแยกเป็นสองส่วน กระทรวงสาธารณะสุข และ 
โรงพยาบาลศ ูนย์ กรมการแพทย์ จริง  ๆ แล ้วการทำงานเราต้องเน ้นกรมการแพทย์ 
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจต่าง  ๆ ผมคิดว่าต่อไปทางเราเองต้องดูเรื่องของภัยโควิด



นายถาวร บ ุปผาเจริญ เพราะ ณ วันนี้ภัยโควิดยังไม่จบ ต่อไปคิดว่าสภาแห่งนี้คงพูดแล้ว แนะนำแล้ว มี 
ส.อบจ.เมืองลำปาง เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว คงจะคัดกรองในสิงที่ตัวแทนของจังหวัดออกมาพูด ประเด็นนี้ผม

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ

1 V

พูดจริง  ๆ ว่าสิ่งที่ท่านพูดแถลงสภาในวันนั้น ข้อเท็จจริงกับการกระทำนั้นไม่ตรงกัน 
ตามที่ผมพูดไปแล้วว่าสรุปแล้วโรงพยาบาลศูนย์ลำปางก็เป็นศูนย์รักษา แต่น่าเสียดาย 
อบจ.น่าจะมีส่วนร่วมในการรักษาผู้ป่วยโควิดอย่างจริงจัง ผมเห็นโรงพยาบาลศูนย์สร้าง 
ห้องปลอดเขึ้อสิบล้านบาท โดยที่เราเองไม่มีส่วนสนับสนุนในการให้โรงพยาบาลศูนย์ใน 
การจัดงบประมาณในการรักษาโรคโควิดเลย ทั้งที่ช่วงนั้นงบประมาณเราเหลือเยอะ แต่ 
เราก ็ต ้องเช ื่อ  ในฐานะท ี่เขาเป ็นแพทย์สาธารณสุข แต่สิ่งที่พูดแล้วไม,จร ิงเราก ็ต ้อง 
ตรวจสอบกัน ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านประสิทธี้ เตซะปลูก

นายประสิทร เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และสมาซิก 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอนำเสนอว่าการที่เราจะติดตามการ

นางสุปราณี เกิดมูล

ใข้งบประมาณ เรามีคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา ซึ่งเป็นคณะ 
ตรวจติดตามให้ทำงานร่วมกับคณะผู้บริหาร ซึ่งจะเข้าไปติดตามผลการใข้งบประมาณ 
ของเรา ขอนำเสนอว่าให้คณะนี้ทำงานด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านประหยัด แลสันกลาง

รองประธานสภาฯ
นายประหยัด แลสันกลาง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ ท่านผู้บริหาร และสมาซิก
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมอยากจะเรียนหารือเรื่องของปัญหา 

แหล่งนํ้าฃองพี่น้องประซาขน ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายน สี่เดือนที่ 
จะถึงนี้ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรามีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาแหล่ง 
นั้า เช่นเครื่องขุดเจาะนํ้าบาดาลใหม่หรือว่ามีการเป่าบ่อ ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูแล้งมีพี่ 
น้องประซาซนเข้ามาประสานตัวแทนของสมาซิกสภาทุกท่านในเขตจังหวัดลำปาง ไม่ 
ทราบว่าอบจ.ของเรามีแนวทางที่จะแก้ไขหรือว่ามีการขุดเจาะบ่อให้กับพี่น้องประซาซน 
ในแต่ละห้องที่ ไม่ทราบว่าการดำเนินงานตรงนี้ในการประขุมครั้งก่อนที่บอกว่าเราจะมี 
เครื่องขุดเจาะบาดาลให้ ไม่ทราบว่าตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร อยากจะ

นางสุปราณี เกิดมูล
เรียนสอบถาม ขอขอบคุณ
มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เกี่ยวกับเร่ืองน้ําอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีจะให้ฝ่ายบริหาร

รองประธานสภาฯ ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาซิก
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในเรื่องโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ฝ่ายบริหารอบจ.

ลำปางปัจจุบ ันก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการแก้ไขปัญหา 
เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลให้พี่น้องประซาซน ตอนนี้ก็กำลังรีบเร่งดำเนินการอยู่ น่ันก็ 
เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงไต้เร่งเอาโครงการนี้เข้ามาขออนุมัติจากสภาในวันนี้ จากนี้ไปก็จะ 
รีบเร่งดำเนินการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการให้รวดเร็วที่สุด ก็ฃอขึ้แจ้ง 
ว่าแต่ละท่านตอนนี้ไต้แจ้งในส่วนของบ่อบาดาลเข้ามาที่ทางฝ่ายบริหารแล้ว เราก็จะ 
นำมาพิจารณาดูตามความเดือดร้อนของแต่ละพื้นที่ เข้าใจว่าตอนที่ท่านเสนอมาท่านก็ 
ไต้เรียงลำดับความสำคัญมาแล้ว เพราะฉะนั้นในการขุดเจาะบ่อบาดาล ด้วยจำนวน



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร่ เครื่องที่เรามีอยู่สองเครื่อง เราอาจจะไม่สามารถทำให้ท่านได้อย่างทันใจทุกพื้นที่โน
นายกอบจ.ลำปาง เว ล า เด ีย ว ก ัน  แ ต ่ว ่า เร าก ็จ ะ พ ย าย าม ท ย อ ย ท ำต าม ค ว าม เด ือ ด ร ้อ น  ตามลำด ับ

ความลำดัญที่ท ่านได้ส ่งเข้ามา ก็ฃอเรียนชี้แจงตามนี้ ในส่วนเรื่องของรถขุดเจาะบ่อ 
บาดาล ในส่วนเรื่องของงบโควิดที่เมื่อสักครู่ท่านรองปลัดสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรืองได้ 
ชี้แจงไป ก็ยังมีข้อชี้แจงเพิ่มเติม ที่ท่านอยากจะขอแถลงให้สภาได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ 
ท่านรองปลัด

นางสุพรรณี สุสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิก
รองปลัดอบจ.ลำปาง สภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันขอตอบข้อซักถามของท่านถาวร

บุปผาเจริญ เพื่อให้ท่านสมาชิกที่เข้ามาใหม่ ได้เข้าใจในการจัดซื้อวัสดุเครื่องมือต่าง  ๆ
น้ัน เมื่อสักครู่ท่านถาวรได้พูดว่าเราไม่ได้ซื้อเครื่องเทอร์โมสแกน แต่เราได้จัดซื้อแล้ว 
ทั้งหมด ๔๐๐ เครื่อง ซึ่งเราก็ไดให้สมาชิกไปให้ผู้แทนหมู่บ้านและอสม.ยืม จำนวน 
๒๐๐ เครื่อง ในการดัดกรอง และอีก ๒๐๐ เครื่องนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ลำปาง ได้นำไปให้โรงพยาบาลต่าง  ๆ ยืมเพื่อจะได้ไปช่วยหรือดัดกรอง ลำหรับในกรณี 
คนไข้ที่เบ้นรายแรกที่บ้านดง อำเภองาว ซึ่งตอนนั้นเบ้นครั้งแรก ที่มีผู้ป่วยเกิดจากการที่ 
นำเชี้อมาแพร่ ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพและเดินทางมาอำเภองาว ก็ได้มาแพร่เชื้อ ตอน 
นั้นจำได้ว่าเรายังไม่ได้ซื้อเครื่องมือการแพทย์ต่าง  ๆ ยังไม,ได้ซื้อเครื่องช่วยหายใจ ยัง 
ไม่ได้ซื้อเครื่องฟอกอากาศ หรือสิ่งต่าง  ๆ ยังไม่ได้ซื้อ ดิฉันได้รับบัญขาจากท่านผู้ว่า 
ราชการจังหวัดลำปางว่าตรงนี้ของให้อบจ.ลำปาง ให้อนุมัติเงินสำรองจ่ายเพื่อไปซื้อ 
อุปโภคบริโภคมอบให้กับประซาขนที่หมู่ ๔ บ้านดง ตรงนี้เราก็ดำเนินการแล้ว คนที่ 
เจ็บป่วยสาเหตุที่ว่าได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปางนั้น ทราบจากนายแพทย์ประเสริฐ 
กิจสุวรรณรัตน์ ว่าการรักษาที่โรงพยาบาลลำปางนั้น ความพร้อมของโรงพยาบาลสำปาง 
นั้นเบ้นอันดับหนึ่งของจังหวัดสำปาง ซึ่งโรงพยาบาลอื่น ๆยังไม่มีความพร้อม หลังจากที่ 
เราได ้เคร ื่องม ือและอ ุป กรณ ์ต ่าง  ๆ ท ี่เราได ้ซ ื้อมาทางนายแพทย์ก ็ได ้จ ัดส ่งไปท ี่ 
โรงพยาบาลเกิน โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเวชขารักษ์ ตามที่ดิฉันได้นำเรียนไป 
สำหรับเรื่องการติดตามต้องขอขอบคุณท่านถาวร บุปผาเจริญ เบ้นอย่างยิ่งที่ให้พวกเรา 
ไปดำเนินการติดตามในขณะที่สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้นำสิ่งของเราไปก็ประมาณปี 
เศษ ซึ่งเราก็ยังขาดการไปติดตาม ตรงนี้ก็ยังรอเวลา ถ้าครบกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีเรา 
ก็ต้องต่ออายุการยืม จะเบ้นตามระเบียบพัสดุและทรัพย์สิน เราต้องไปทำ MOU หรือท่า 
เบ้นข้อตกลงใหม่ว่าคุณต้องยืมอุปกรณ์ของเราตรงนี้ ถึงเวลานั้นก็จะต้องขอฝากให้กับ 
หัวหน้าพัสดุดำเนินการด้วย และก็ต้องขอบคุณที่จะให้คณะของตรวจติดตามของสมาชิก 
สภาไปร่วมตรวจสอบด้วย หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจ ดิฉันยินดีที่จะติดต่อ 
สาธารณสุขจังหวัดให้มาซื้แจงกับพวกท่านได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เครื่องมือแพทย์ 
จำนํวน สี่สิบล้านบาทนั้นไปทำอะไรบ้างที่ไหน อย่างไร และมีประโยชน์อ่างไร มีความ 
พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์โควิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร แต่สำหรับเกี่ยวกับ 
ความคุ้มค่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามนั้น ถือว่าเบ้นการเตรียมความพร้อม ซึ่งเราท่าไป 
ส่วนหนึ่งก็ทำไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก็สามารถรองรับในกิจการการ 
ดำเนินงานด้านอื่น  ๆ ที่เบ้นประโยขน์ในภาพรวมได้ ส่วนที่สถาบันพัฒนา‘ฝืมือแรงงาน 
และศูนย์สตรี ทั้งสองหน่วยงานนี้ ก็มีความพร้อมที่จะรับมือกับผู้คนที่จะต้องไปพักที่นั้น 
หากมีการอบรม สัมมนา ถือว่าความพร้อมของจังหวัดในรูปแบบหนึ่ง ในการรับมือกับ



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ก็นำเรียนให้ท่านสมาซิกที่เข้ามา 
รองปลัดอบจ.ลำปาง ใหม่และอยู่เด ิมได้ทราบว่า ทางของเราได ้ดำเน ินการได ้อย่างถ ูกต ้อง แต่การตรวจ

ติดตามอาจจะมีข้อผิดพลาดตรงนี้ เรายังไม,ไดํไปตรวจติดตามว่าอุปกรณ์ต่าง  ๆ ของเรา 
ได้ไปใช้งานอะไรบ้าง นำเรียนทุกท่าน คณะผู้บริหารและท่านประธานสภา ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเซิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
รองประธานสภาฯ 
นายถาวร บ ุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เมื่อสักครู่ท่านรองปลัดคงไม่ได้ฟ้งผมพูดเรื่องอสม.ผมบอกว่า 
จัดชื้อเครื่องเทอรIมสแกนแค,หนึ่งล้านบาท ท่านบอกว่า ๔๐๐ เครื่อง ก็ตรงกันไม่ได้บอก 
ว่าไม่จัดชื้อ แต่ท่านดูความจำเป็น ท่านว่าจังหวัดลำปางมีทั้งหมดกี่หมู่บ้าน และท่านมอง 
การใช้งบประมาณ ท่านชื้อเครื่องเทอร์โมสแกนเพียงแค่ ๔๐๐ เครื่อง ตอนนั้นท่านแบ่ง 
เครื่องให้สมาซิกสภา ๒๐๐ เครื่อง เพื่อนำไปแจกในพื้นที่ นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัด 
แบ่งไป ๒๐๐ เครื่อง จำนวนเพียงแค่ ๒๐๐ เครื่องกับคนทั้งจังหวัด ในหมู่บ้านต้องมี ๒ 
เครื่อง จำนวนหมู่บ้านผมจำไม่ได้ ท่านไปเปีดข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน การใช้งบประมาณ 
ของแพทย์สาธารณสุฃที่ขอมา ท่านพูดถึงบ้านดงในบ้านดงเกิดการแพร่ระบาดโควิด 
หลังจากที่สภาเราอนุม้ติโควิดให้จังหวัด เราอนุมัติเรื่องของโควิดให้จังหวัดสี่สิบล้านบาท 
บ้านดงเกิดทีหลัง และผมมองประเด็นและพูดถึงประเด็นว่าท่านจัดงบประมาณสี่สิบล้าน 
ปาท ท่านจัดชื้อเครื่องช่วยหายใจ ถูกต้อง ผมบอกท่านชื้อเครื่องฟอกอากาศแก้ไขบีญหา 
โควิดตรงไหน การรักษาโรคโควิดไม่ใช่เอาเครื่องฟอกอากาศไวิในห้องแล้วจะไม่ติดเชื้อโค 
วิด มันไมใช่ เพราะเชื้อโควิดไม่สามารถใช้เครื่องฟอกอากาศได้ ต้องเป็นการทำห้องความ 
ดันลบ ซ่ึง ณ เวลานั้นเอง ผมมองว่ามุมมองของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ 
ตอบในสภาวันน ั้นว ่าท ่านจะไม ่ใช ้โรงพยาบาลศูนย์เป ็นท ี่ร ักษาโรคโควิด ผมบอก 
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เมื่อคนป่วยที่อำเภองาวเกิดชื้นก็นำเช้าสู่โรงพยาบาลลำปาง การ 
เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลระยะหนึ่งเลยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเกาะคา อันนี้คือ 
ข้อเท็จจริง ผมจะชื้ให้เห็นข้อเท็จจริงและเครื่องฟอกอากาศที่ท่านชื้อ คร่าว ๆประมาณ 
แสนห้าหรือสามแสนบาท ผมจำไม่ได้เพราะนานแล้ว ผมว่าความคุ้มค่าในการชื้อ วันนี้ 
ผมสอบถามว่าความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ความถูกต้องการใช้งบประมาณ ท่าน 
ต้องทำรายงานกลับให้สภา ในวันนี้สภาขอรายละเอียดความคุ้มค่าของงบประมาณสี่สิบ 
ล้านบาท การขอใช้งบประมาณต่าง  ๆ ล้าท่านบอกถูกต้อง ก็ถูกต้องไป แต่ผมพูด
ป ระเด ็นในความค ุ้มค ่า การจ ัดช ื้อจ ัดจ ้างท ่าน ท ำตาม ระเบ ียบ ถ ูกต ้อ ง แต ่การใช ้ 
งบประมาณความคุ้มค่า วันนี้ผมพูดถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณสี่สิบล้านบาท 
ท่านจัดชื้อเครื่องเทอรัเมสแกน ๔๐๐ เครื่อง เพื่อไปแจกอสม. ให้สภา ๒๐๐ เครื่องเพื่อ 
ไปแจกให้คนในหมู่บ้าน ซึ่งในเวลานั้นสมาซิกหลายคนก็พยายามพูดเรื่องนี้ว่าทำไมไม,จัด 
เพิ่มเติมในการจัดชื้อเครื่องเทอร์โมสแกน วันนี้ผมว่าผมสอบถามถึงความคุ้มค่า ขอให้ 
ท่านตอบให้ตรงประเด็นแล้วกัน ขอขอบคุณ 
มีสมาซิกท่านใดจะเสนอ หรืออภิปรายเพิ่มเติมในวาระนี้อีกหรือไม่ 
-ขอเซิญท่านพ.ต.ท.พิมล คงทอง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมพ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน



พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นางสุปราณึ เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงค์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

จงหวัดลำปางทุกท่าน ผมพ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขตอำเภอแม่พริก ใคร่ขอหารือว่าเครื่องมือบดอัดของเรา ณ เวลานี้ มือยู่ 
จำนวน กี่เครื่อง กี่ชุด เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าในเขตรับผิดชอบของเพื่อนสมาซิก
ขาวบ้านต้องการขนพืชผลทางการเกษตร อยากจะไต้ถนนลูกรังในบางพื้นที่ความยาวก็ 
ไม่เกิน ๒-๓ กิโลเมตร แต่ท้องถิ่นเขาไม่มีงบประมาณ และผมก็มืความเชื่อมั่นว่าเพื่อน 
สมาซิกที่ดูแลพี่น้องซาวจังหวัดลำปาง ต้องการถนนเพื่อขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรโดย 
เป็นถนนลูกรัง เพื่อเข้าไปในที่นา ท่ีไร่ ก็อยากจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา 
สนับสนุนเคร่ืองมือไปร่วมทำ โดยทำแล้วให้ทั่วทุกพื้นที่ทุกอำเภอ โดยให้กองช่างควรจะ 
ทำตารางไว้ เดือนนี้ไปดำเนินการที่ไหน คือจะไต้ดูแลพ่อแม่พื่น้องทั่วทั้งจังหวัด ผมขอ 
ฝากไว้ ที่ผ่านมาผมไม่พูดถึง พูดถึงวันข้างหน้าเพราะว่าล้าเราสนับสนุนความต้องการ 
ของขาวบ้านไต้ จะเป็นการภาพลักษณ์หน่วยงานของเรา ผมก็ฃอฝากความหวังไว้กับ 
ผู้บริหารด้วยว่า ล้าเป็นไปไต้ขอให้กระจายเครื่องมือไปช่วยทำถนนให้พ่อแม่พื่น้องที่มื 
ความต้องการ และผมก็เชื่อว่าเพื่อน  ๆ สมาซิกที่มืพื่น้องทำงานเกษตรก็ต้องการถนนเพื่อ 
จ่ะฃนของทางการเกษตร ขอฝาก และขอพูดเรื่องนํ้า คือความต้องการของพ่อแม่พื่น้อง 
ผมเชื่อเหลือเกินว่ามีทั่วทั้งจังหวัดลำปาง ดังนั้น ถ้าเราไปเพ่งเล็งว่าตรงนั้นสำคัญ ตรงนี้ 
สำคัญ ผมคิดว่าไม่จริงหรอก ผมว่าจริง  ๆ แล้วก็ต้องทั่วทั้งจังหวัด เพราะว่าจังหวัด 
ลำปางแห้งแล้งเหลือเกิน ผมมืความเชื่อมั่นว่าทุกพื้นที่ของจังหวัดลำปางมืความต้องการ 
ดังนั้นล้าเป็นไปไต้ก็ฃอให้กระจายทั่วทุกพื้นที่เพื่อที่จะเป็นหน้าเป็นตาของหน่วยงานของ 
เรา และอีกอย่างหนึ่งเก ี่ยวก ับกองช่าง ซ่อมถนนหนทางของถนนถ่ายโอนก็อยากให้ 
แนะนำไว้ว่า ล้าเข้าไปพื้นที่ไหนขอให้ทางช่างประสานไปยังสมาซิกในพื้นที่สักนิดหนึ่ง 
บางครั้งเข้าไปดำเนินการก็ไมใต้บอกไต้กล่าว ล้าถามว่าเสียหายหรือไม่ ก็ไม่เสียหาย แต่ 
ถ้าบอกให้สมาซิกเจ้าของพื้นที่ทราบและเราจะไต้ช่วยกัน ว่าอบจ.มาซ่อมให้แล้วอย่าง 
น้อยเครื่องมือไปจอดไว้ตอนกลางคืน ก็จะไต้ฝากผู้นำ ขอฝากน้องๆ เพราะที่จอดไว้แล้ว 
ก็ไม่ไต้มืคนเฝ็า เราไม่ไต้ต่อว่ากันแต่อย่างน้อยบอกให้เพื่อนสมาซิกที่เข้าไปดำเนินการ 
จะไต้รับทราบจะได้เป็นการโฆษณา หรือประขาสัมพันธ์หน่วยงานของเรา บางครั้งผม 
เองรู้จากซาวบ้านไม่ไต้รู้จากเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดำเนินการ ก็อายเหมือนกันที่ขาวบ้านเข้า 
มาบอก จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ไต้ ก็ฃอฝากไว้ด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านมิตร ธรรมวงค์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายมิตร ธรรมวงค์ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด เขต ๓ อำเภอเกาะคา ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ทีมงานกองช่างที่ไต้ 
ช่วยแก้ไขป้ญหาภัยแล้วที่ไต้ช่วยสร้างฝาย ซ่อมแซมฝาย ของพี่น้องซาวตำบลนาแก้ว 
และตำบลนาแล่ง อำเภอเกาะคาท ี่ผ ่านมา ทำให้ตอนนี้ประซาซน ๔ หมู่บ้านมืนํ้าใข้ 
อ ุป โภคบ ร ิโภคอย ่างเพ ียงพ อ ก ็แก ้ไขป ็ญหาได ้ในระด ับหน ึ่ง อ ีกประการหน ึ่งก ็ 
ขอขอบพระคุณทีมงานช่าง ฝ่ายซ่อมแซมถนน ที่ไต้ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร ถนน 
ที่เส ียหายอยู่ และสร้างถนนใหม่ด้วย ก็ทำให้พื่น้องประซาซนได้ใช้สัญจรขนพืชผลทาง 
การเกษตร'ไต้ดัขึ้น ง่ายขึ้น แต่ป็ญหาหนึ่งที่พบอยู่ก็คือเรื่องนํ้ามันเชื้อเพลิง ปรากฏว่า 
ช่วงแรกๆ ก็จะมืปีญหาเรื่องนํ้ามันเชื้อเพลิงไม่ค่อยเพียงพอต้องหยุดงาน วันหรือสองวัน



นายมิตร ธรรมวงค์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ

บ้างเพื่อรองบประมาณนํ้ามันเชื้อเพลิง ผมก็ยังแปลกใจว่าต้องใช้เยอะขนาดนั้นเลยหรือ 
การบริหารจัดการเป็นอย่างไร นั้ามันถึงไม่เพียงพอ และอีกหนี่งเรื่องช่างฝากเรื่องการ 
ซ่อมบำรุงรถที่อยู่ในพื้นที่ ที่ออกบริเวณหน้างาน หากเสีย ชำรุดหรือเกิดการเสียหาย 
ระหว่างทำงาน ปรากฏว่าการตั้งเบิกอะไหล่การซ่อมต้องรออนุมัติ ผมไม1เช้าใจในระบบ 
ตรงนี้จริง ๆว่าต้องรออย่างไร บางทีต้องจอดทิ้งไว้เลย ทำให้งานล่าช้าเสียเวลา ถ้าหาก 
เครื่องจักรต้องหยุดทำงานไปหนี่งเครื่อง เครื่องจักรอื่นก็ต้องหยุดไปตาม ตรงนี้อยากจะ 
ฝากผู้บริหารหรือทีมงานกองซ่างที่มีส่วนเกี่ยวช้องไต้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร 
หากเครื่องจักรมีความเสียหายที่ต้องซ่อมจริง  ๆ การซ่อมที่รวดเร็วควรจะมีระบบอย่างไร 
เพื่อให้งานไต้เดินรวดเร็วชื้น ฝากท่านผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวช้องด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเขิญท่านธรรมการ ขุมศรี

นายธรรมการ ขุมศรี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายธรรมการ ขุมศรี สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ ก็คงไม่พ้นเรื่องแหล่งนั้า ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะที่ 
เป็นโครงการของเราที่เป็นฝาย ทำนบดิน ตอนนี้เกิดบิญหาการตื้นเขิน เก็บนํ้าไต้น้อยลง 
ผมคิดว่าถ้าหากฝ่ายริหารทำการขุดลอกเล็ก  ๆ อย่างหน้าฝาย ตอนนี้มีฝาย แต่เก็บนั้า 
ไม่ไต้ เพราะตื้นเขิน และทรายมาทับถมทำให้เหลือเพียง spillway จะเท่ากับ spillway
ที่เก็บนํ้า เราจะแก้ไขบิญหาตรงนี้Iต้บ้าง เรามีโครงการเกี่ยวกับแหล่งนั้าอยู่แล้ว ถ้ามีการ 
ขุดออก เอาตรงหน้าฝายออกจะเก็บนํ้าไว้ไต้เยอะ ช่วงที่ผ่านมาเมื่อสามปีก่อนยังไม่เกิด 
การตื้นเขินยังเก็บนํ้าไต้ ตอนนี้มีอยู่ประมาณสิบกว่าแห่ง ถ้าเราแก้ไขบิญหาตรงนี้ไต้อีก 
จุดหนึ่งก็จะบรรเทาเรื่องภัยแล้งไต้ เพราะว่าบางหมู่บ้านเขาจะใช้นั้าจากตรงนี้ไปสูบไป 
แท๊งค์ประปา เพื่อจ่ายให้กับขาวบ้าน ซึ่งตรงนี้ที่เกิดบิญหา ที่จริงผมเคยสอบถามทาง 
กรมเจ ้าท ่า กี่ป ีถึงจะขุดลอก กรมเจ ้าท ่าบอกว่าประมาณ๔-(ะ ปี จะเกิดตื้นเขินจนถึง 
ระดับ spillway ที่เราจะปล่อยนั้า เขาจะทำการขุดลอกผมก็ถามว่าลำห้วยเล็ก  ๆ แบบนี้
เราต้องขออนุญาตไปยังกรมเจ้าท่าหรือไม่ เขาบอกว่า ล ้าลำห้วยเล็ก  ๆ ที่เป็นสาขาไม่ 
ต้องขอ แต่ถ้าเป็นลำห้วยใหญ่ ลำห้วยแม่วัง ลำห้วยแม่จาง ต้องขออนุญาต แต่ถ้าเป็น 
สาขา ลำห้วยเล็กๆ เขาส่งมอบให้กับทางอปท.ในพื้นที่แล้ว ผมก็อยากรบกวนให้ฝ่าย 
บริหารช่วยพิจารณาตรงนี้ด ้วยว่า ล้าเราจะแก้ไขบิญหาแหล่งนี้า ขุดลอกตรงนี้ซึ่งจะใช้ 
งบประมาณไม่มากประมาณแสนกว่าบาท บางทีก็ไม่ถึง อยากจะให้อบจ.เรา ช่วยลำรวจ 
ดูความเดือดร้อนตรงนี้ ล้าทำไต้ก็จะช่วยแก้ไขบิญหาไปไต้ ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเขิญท่านอำนวย วรญาณกุล
รองประรานสภาฯ
นายอำนวย วรญาณกุล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายอำนวย วรญาณกุล สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเม ืองลำปาง ในเขตพ ื้นท ี่อำเภอเม ือง เขต ๒ ในพื้นที่มี
บิญหาแหล่งนั้าเหมือนกัน แต่ไม่ใช่แหล่งนั้าทางการเกษตร ฝากไปทางฝ่ายบริหารด้วยว่า 
เนื่องจากเป็นขุมซนเมือง มีขุมซนเก่าที่เป็นกำแพงเมือง เนื่องจากมีความแออัดในการขุด 
ลอกหรือการนำเครื่องจักรลงไปลำบาก จะขอฝากฝ่ายบริหารช่วยกรุณาลงสำรวจพื้น 
ที่ว่าเราจะท่าให้พื้นที่แหล่งนั้าที่ซาวบ้านต้านหลังคูเมือง มีผักตบขวาเยอะหรือบิญหาขยะ



นายอำนวย วรญาณคุล ขยะ เนื่องจากว่าเครื่องจักรลงไปจุดลอกลำบาก เราอาจจะใช้แรงงานด้านอื่นได้หรือไม่ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ฝ่ายบริหารช่วยลงดูพื้นที่นิดหนึ่งเพื่อจะช่วยกันแก้ไขปีญหา และอีกหนึ่งประเด็น ใน

อำเภอเมืองลำปาง ทางด้านเศรษฐกิจ อยากจะฝากฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาไว้ 
ว่า เรามีนโยบายอย่างไรบ้างเกี่ยวกับงานประเพณี เพื่อให้งานประเพณีไปเชื่อมโยงกับ 
เศรษฐกิจ นำน ักท ่องเท ี่ยวเช ้าส ู่จ ังหวัดลำปาง ฝากเป ็นการบ ้านให ้ฝ ่ายบริหารด้วย 
ขอขอบคุณ

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเชิญท่านประหยัด แลสันกลาง
รองประธานสภาฯ
นายประหยัด แลสันกลาง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอห้างฉัตร ผมมองว่าฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรามีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับนํ้าฝนที่ตกลงมาใน 
พื้นที่จังหวัดลำปางของเราทั้งหมด เรามีการเตรียมความพร้อมที่จะรองวับนํ้าเก็บนํ้าตรง 
น้ีไว้ เพื่อที่จะเก็บนี้าไวได้ดิน หรือมีโครงการอะไรที่จะตามมา เพราะนํ้าฝนที่ตกลงมานี้า 
ก็จะไหลลงดินซึมลงดินประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนนั้นนี้าก็จะไหลลงคลอง 
แม่นั้าไปหมด ถ้าเรามองถึงเราจะแก้ไขปีญหา ปีต่อไปที่จะมาถึงเราควรจะมีโครงการ 
อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะเก็บนํ้าไว้เพื่อให้นั้าใด้ดินของเรามีทุกพื้นที่ในจังหวัดลำปาง 
อาจจะช่วยในเรื่องของบ่อนํ้าตื้นที่พื่น้องประขาซนยังขาดแคลนนี้า ตรงนี้อยากจะฝากใน 
ที่ประจุมว่าท่านใดมีโครงการอะไรดี  ๆ เช่นโครงการธนาคารนี้าใต้ดิน หรือโครงการที่เรา 
จะเก็บนํ้าไวใช้ กักตุนนํ้าไว้เพื่อไมให้นํ้าไหลผ่านเราไปโดยที่เราไม่ได้เก็บไว้ พอถึงฤดูแล้ง 
เราก็จะบ่นว่า พี่น้องประขาขนก็เกิดความแห้งแล้ง แต่พอถึงฤดูฝนเราก็ไม่ได้เก็บนํ้าไว้ 
อ ันนี้อยากจะฝากในที่ประขุมว่า เราควรหาแนวทางที่จะแก้ไขในระยะยาวและยั่งยืน 
ต่อไป ขอขอบคุณ

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกเป็นเรื่อง  ๆไป
รองประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตตอบ อาจจะรวมประเด็น เท่าที่ฟ้งสมาชิก

ทุกท่านได้นำเสนอข้อมูลและสอบถาม เรื่องหลักๆ คือการพัฒนาแหล่งนํ้า เรื่องความ 
เด ือดร้อนของประซาขนเรื่องน ั้า ประเด ็นน ี้จะขอเร ียนว่าอย่างท ี่แจ ้งไปแล้วว ่าเป ็น 
นโยบายของผู้บริหารจุดนี้อยู่แล้วที่เราจะต้องแก้ไขป้ญหาเรื่องนํ้า ตามที่ท่านได้แจ้งมา 
เรื่องของการจุดลอกก็เป็นไปไดในเรื่องของการทำโครงการในลักษณะนี้ เพราะเป็นความ 
เดือดร้อนที่เกิดกับพื่น้องประซาขนจริง  ๆ แม้ว่าตอนนี้ด ้วยมติคณะกรรมการกระจาย 
อำนาจ อาจจะให้เราทำงานตามข้อบัญญัติในงบประมาณที่ต ํ่ากว่าห้าแสนบาทอาจจะ 
ยากนิดหนึ่ง แต่ถ้าหากเป็นความเดือดร้อนจริงๆ ก็เชื่อว่าเราก็สามารถไปพูดคุยเพื่อที่จะ 
ขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จังหวัด ท่านผู้ว่าราซการจังหวัดได้ ในส่วนของงานที่ 
ไม่ได้เร่งต่วน ก ็จะขออน ุญาตให ้ท ่านทำเป ็นโครงการเช ้ามาบรรจุในข ้อบ ัญญ ัต ิใน 
ปีงบประมาณ ๒(£๖๕ แล้วรวบรวมมา แม้ว ่าจะตํ่ากว่าห ้าแสนบาท ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
อาจจะทำไม่ได้ แต่ว่าปีนี้เราจะไปขอความร่วมมือเนื่องจากเป็นความเดือดร้อนเป็นเรื่อง 
ของภัยแล้งก็คิดว่าจังหวัดจะให้ความอนุเคราะห์เรา ในส่วนที่เป็นงานที่เร่งด่วน ท่านก็



๒๖

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร อาจจะเสนอมาในลักษณะงานเร่งด่วน แล้วนำเข้ามาปรับแผนได้ มีงานโครงการ
นายกอบจ.ลำปาง บางอย่างที่อยู่ในข้อบัญญ้ติ ซึ่งอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของพี่น้องประซาซน

อาจจะมีความคุ้มค่ามีประโยซน์น้อยเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ เพราะฉะนั้น 
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กองแผนและงบประมาณ กำลังรวบรวมโครงการ และจะนำเข้าสู่ 
กระบวนการแผน ปรับข้อบัญญ้ติ ในส่วนซองโครงการก็ฃอเรียนซี้แจงเพียงแค'นี้ในส่วน 
เรื่องของงบประมาณเมื่อลักครู่ถ้าเป็นงบถนนหินคลุกบดอัด ก็เข้าใจความจำเป็นที่จะทำ 
ถนนเข้าไปในพื้นที่ทางการเกษตร แต่ว่าโดยหลักการกว้าง  ๆ ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางในยุคผ ู้บริหารชุดน ี้เราอยากจะเน ้นว่าถนนที่จะทำซอให้ม ีความยั่งย ืน 
เพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะทำเข่นถนนลาดยางมาตรฐานตํ่าไปลักนิดหนึ่ง เมื่อเราทำไป 
ต้องไปซ่อมอีกปีสองปีก็ด้องไปซ่อมกันอีกแล้ว มันจะเป็นการถมงบประมาณลงไปโดยไม่ 
เต็มลักที ก็จะต้องไปนั่งทำกันทุกๆสองปีสามปี แล้วกลับมาย้อนพูดถึงถนนบดอัด ก็จะ 
เน้นทำในเฉพาะส่วนที่เข้าไปในพื้นที่การเกษตร ไร่นา จริงๆ ถ้าเป็นถนนโดยปกติทั่วไปที่ 
เคยทำกันมาเป็นลักษณะทำถนนบดอัดในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะต้องรบกวนให้ 
ทุ่านสมาซิกทุกท่านซ่วยกันพิจารณาด้วย เพราะว่าในการทำงานของ อบจ.ชุดนี้เราก็มี 
ความตั้งใจที่จะทำให้งานทุกอย่างออกมามีค ุณภาพไต้มาตรฐาน และมีความคุ้มค่ามี 
ประโยซนํใข้สอยจริงๆ เพราะฉะนั้นก็จะต้องซอความร่วมมือจากทุกท่านด้วย ให้ทุกท่าน 
ข ่วยพ ิจารณ าโครงการท ี่ม ีความ เห มาะส ม ม ีความค ุ้มค ่า เร ื่องอ ื่น เซ ่น เร ื่องซอง 
คณะกรรมการติดตาม ที่ท่านประสิทธี้ เตซะปลูก ไต้กรุณาซี้แจงเมื่อลักครู่ก ็เห ็นด้วย 
อย่างยิ่ง นอกจากงานที่คณะกรรมการติดตาม จะทำเข่นลำรวจ ติดตามโครงการที่ไต้มี 
การซี้แจงไต้มีการสำรวจสอบถามกันในสภาแล้ว ก็อาจจะซอให้คณะกรรมการชุดนี้ใน 
ฐานะซองฝ่ายบริหาร เราอยากจะให้คณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทสูงมากขึ้นกว่าที่ผ่าน 
มาและก ็ตรวจสอบการทำงานของเรา เพราะว ่าเราก ็อยากให ้ม ีคนเข ้ามาช ่วยเราด ู 
เพราะฉะนั้น เข่น การทำโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน เท่าที่ทราบคณะกรรมการชุดนี้ 
ไปติดตามเมื่องานเสร็จ ซึ่งอันนั้นขั้นตอนก็อาจจะข้าไปแล้ว คืองานเสร็จไปแล้ว ถึงท่าน 
จะไปตรวจติดตามมันก็แทบจะแก้ไขอะไรลำบากแล้ว อาจจะซอให้คณะกรรมการชุดนี้ 
ไปตรวจติดตาม ตั้งแต่ที่มีการดำเนินการก่อสร้างอยู่ เพี่อที่จะไต้ดูว่ามีความผิดพลาด มี 
ข้ออ่อนข้อต้อยตรงไหนก็จะไต้ช่วยให้การดำเนินการก่อสร้างไปไต้ดีขึ้น ขอฝากเรื่องนี้ไว้ 
แค่นี้ ส่วนเรื่องอื่น เมื่อลักครู่ที่มีคำถามจากท่านอำนวย วรญาณกุล ในเรื่องงบประมาณ 
ซองการทำงานในต้านวัฒนธรรม ข้อมูลในปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นงบประมาณซอง อบจ.ที่ไต้ 
ทำในเรื่องซองวัฒนธรรม เราก็ใข้งบประมาณไปสิบล้านบาท แล้วในปีนี้ไต้มีการปรับ 
โครงการ ปรับการจัดงานบางอย่างในปีนี้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น อย่างเข่นการจัดงาน 
สงกรานต์ ซึ่งทุกปีจะเป็นลักษณะการจัดงานแยก จังหวัดก็จัด เทศบาลนครก็จัด อบจ. 
ลำปางก็จัด ต่างคนต่างจัด ซึ่งทำให้งานไม่มีความยิ่งใหญ่พอที่จะดี่งดูดนักท่องเที่ยวมา 
จากต่างจังหวัดมาจากที่อื่นๆ ในปีนี้เราเลยปรับรูปแบบงานและใข้งบประมาณของอบจ. 
ไปประมาณสองล้านบาท เพี่อที่จะไปรวมกับของจังหวัดและรวมกับหน่วยงานอื่นๆ ใน 
การที่ทำให้งานนี้มีความยิ่งใหญ่มากขึ้น มีความน่าสนใจมากขึ้น งบประมาณที่ใข้ในการ 
จัดสงกรานต์ในปีนี้สูงถึงหกล้านกว่าบาท รวมๆทุกหน่วยงานที่ไต้ร่วมกันสบทบสนับสนุน 
เข้ามา อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะประซาสัมพันธ์ดึงนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงนี้โค 
วิดเริ่มที่จะคลี่คลาย คนเริ่มก็อาจจะเกิดความรู้สิกที่อยากจะมาท่องเที่ยวมากขึ้น เราก็ใข้



นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ตรงนี้เป็นโอกาสในการทำงานให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะสร้างรงดึงดูด สร้างความ 
นายกอบจ.สำปาง สนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเรามากขึ้น ก็เหมือนกับเป็นโครงการแรกที่เราทำ

ลักษณะนี้ เราก็อาจจะให้คณะกรรมการติดตามของสภานี้ไปฃ่วยดูด้วย ช่วยดูว่าการ 
ประเมินผลงานลักษณะนี้ได้ผลหรือไม่ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยทำมาหรือเปล่า 
ขอเรียนขี้แจงเพียงแค'นี้ก่อน ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเขิญท่านชาตรี พิทยาธำรง
รองประธานสภาฯ 
นายซาตรี พิทยาธำรง 
ส.อบจ.อ.วังเหนือ

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายพงษ์พันธ์ กุญชร 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายซาตรี พิทยาธำรง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอวังเหนือ ผมอยากจะนำเสนอว่าอาจจะมีตารางปฏิทินว่า 
ตอนนี้ แต่ละเดือนแต่ละวันอบจ. มีตารางออกมาหรือยังว่าช่วงไหนที่จะแนะนำอย่างเช่น 
จะเอาสมาข ิกมาแนะนำหร ือทำความเข ้าใจ ตอนนี้ก ็ไปอ่านดูเอกสารที่อบจ.ให ้ ก็ 
พยายามอ่าน บางอย่างก็ยังไม,เข้าใจ อย่างเช่นโรงเรียนใบสังกัดอบจ. โรงเรียนวอแก้ว 
ว ิทยา เขาทำอะไรบ้าง อย่างไร ก็ยังไม่ทราบ และอยากจะทราบว่าม ีตารางหรือยังว่า 
เดือนไหนจะทำอะไร ตรงไหน ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะนำเสนออย่างเช่น ตอนนี้แผนงาน 
โครงการของแต่ละอำเภอ ได้ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือยัง ทำสัญญาหรือยัง 
หรือว่ายังไม่ได้ดำเนินการอะไร ตอนนี้เราก็ได้แต่มาถาม แต่ละฝ่ายมาติดตามถามซี่ง 
ค่อนข้างจะลำบาก ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทราบว่าโครงการของแต่ละเขตพื้นที่ ไปถึงไหน 
แล้ว ซึ่งตรงนี้1ด้เปิดดูสรุปโครงการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติของปี ๒๕๖๑-๒๔๖๕ ซึ่งก็ไปดูตาม 
ข ้อบ ัญญ ัต ิหรือตามแผนเราก็ย ังไม ่ทราบ อีกส่วนหนึ่งท ี่อยากจะให้ออกมาเป ็นแผน 
อย่างเช่นอำเภอวังเหนือ ก็มีปิญหาเยอะ อย่างเช่นเรื่องนํ้า ถนน ก็อยากจะให้มีการจัด 
ตารางว่าผู้บริหารไดํไปดูแลตารางแต่ละอำเภอไหน เดือนไหน เราจะได้เตรียม เราจะได้ 
รอ ถ้าหากเป็นแบบนี้เราก็ไม่ทราบตารางของผู้บริหารว่าจะไปทางไหน นอกจากนั้น 
บางครั้งซึ่งอาจจะไม่ใช่โครงการ แต่อาจจะเป็นลักษณะของการไปซ่อมแซมเร่งด่วน 
สมมูติว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเครื่องมือของเรามีจำกัด ถ้าเราไม่มีตารางว่าอาจจะจัด 
คิวให้อำเภอไหน เขตไหน มันก็จะสับสนว่าเมื่อไหร่จะได้ สรุปคร่าว  ๆ ประมาณนี้ 
ขอขอบคุณ
มีสมาขิกท่าใดมีข้อซักถามในวาระนี้ อีกหรือไม่ เขิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านพงษ์พันธ์ กุญชร
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแจ้ห่ม ผมอยากจะเสนอเรื่องที่จะจัดซื้อรถขุดเจาะทั้งนี้าลีก 
และนํ้าตื้น อยากเสนอเรื่องของบุคลากร ซึ่งตอนนี้เรากำลังมาทำโครงการให้ผ่านเสร็จ 
แล้ว บุคคลากรของเรามีความพร้อมขนาดไหน อยากให้ทางทีมผู้บริหารเตรียมความ 
พร้อมไว้เลยในเรื่องของการอบรม และผมดูซื้นส่วนของอุปกรณ์มีหลายส่วนที่จะต้องใช้ 
บุคคลากรจำนวนมาก อย่างเช่นเครื่องหยั่งหลุมธรณี ผมเข้าใจว่าเป็นเครื่องที่หาว,านํ้าอยู่ 
ตรงไหน ซึ่งมันเป็นรถกระบะ ถ้าเราอบรมก่อนได้ผมอยากเสนอให้ทิมบริหาร เอารถตรง 
นี้ซึ่งมีจำนวนสองคัน เพราะเรามีทั้งเจาะนํ้าตื้น นี้าลีก มีอุปกรณ์ตัวนี้ขุดละ ๑ คัน เราให้ 
ไปสำรวจนั้าในทุกพื้นที่ในจังหวัดลำปางแล้วเราทำพิกัดไว้ เมื่อมีการทำโครงการก็จะไม่



นายพงษ์พันธ์ กุญชร 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายธรรมการ ชุมศรี 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

เกิดการผิดพลาด ชุดเจาะบ่อผิดพลาด และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีทั้งนํ้าลีก นํ้าตื้น เวลา 
เราใช้อุปกรณีIปจะได้1ม่มีดวามผิดพลาด จะได้รวดเร็ว กระซับ และทำให้ผลลัพธ์โนการ 
เช้าถีงดวามเดือดร้อนของพี่น้องประซาซนได้รวดเร็วขึ้น ขอขอบคุณ 
มีสมาซิกท่าใดมีช้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ อีกหรือไม่ เชิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านธรรมการ ชุมศรี
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ ผมได้ยินฝ่ายบริหารตอบข้อซักถาม ผมก็ดีใจว่า 
โครงการต่อไปในอนาคตขาวบ้านจะได้รับประโยชน์ ซึ่งเป ีนผลการชุดลอกหน้าฝาย
ซาวบ้านคงจะดีใจ ถ้ามีโครงการแบบนี้เกิดขึ้น ผมก็ฃอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ตอบข้อ 
ซักถามได้ถูกใจ ตรงใจขาวบ้านมาก  ๆ เลย ขอขอบคุณฝ่ายบริหารมากเลย ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเชิญท่านประสิทธี้ เตซะปลูก
รองประธานสภาฯ
นายประสิทธี้ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน สืบเนื่องจากเมื่อลักครู่ เรื่องของคณะกรรมการติดตาม ผมขอ

เสนอให้เป็นญัตติในสภาว่าเราจะมอบให้คณะกรรมการติดตามปฏิบ้ติหน้าที่หลังจากสภา 
มีมติให้คณะนี้ท่างาน แล้วคณะกรรมการติดตามต้องรายงานผลในรูปแบบของรายงาน
หรือนำเสนอต่อสภาเราให ้สมาช ิกท ุกท ่านได ้ทราบว่า ท ่านได้ปฏิบ ัต ิตรวจติดตาม 
โครงการต่าง  ๆ เป็นอย่างไรบ้าง ให้นำเสนอต่อสมาชิกสภาให้รับทราบ และหนึ่งเรื่อง 
ตามที่ฝ่ายบริหารได้แจกเอกสารให้สมาชิกเมื่อลักครู่ ที่อยู่ในมือของท่าน เจ้าหน้าที่ที่
ประสานงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เสนอ ๑๐ คน ผมอยากให้ 
รายงานตัว เพราะท่านสมาชิกบางคนยังไม่ร ู้จ ักเจ้าหน้าท ี่เลย ว่าแต่ละคนรับผิดขอบ 
สมาชิกจำนวน ๓ คน คือใครบ้าง ขอให้เจ้าหน้าที่แนะนำตัวด้วย ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล ขอบคุณค่ะ เชิญท่านอำนวย วรญาณกุล
รองประธานสภาฯ
นายอำนวย วรญาณกุล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเมืองลำปาง เรียนท่านประธานสภาฝากไปยังฝ่ายบริหาร 
เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจติดตาม อยากให้มีกรอบซัดเจนว่าจริง  ๆ แล้ว เขาได้บัญญัติ 
หรือระเบียบข้อบังคับให้อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับคณะกรรมการนี้หรืออย่างไร เพราะต้อง 
ออกมาซัดเจน ขอบเขตการท่างานอยู่ตรงไหน ล้าขอบเขตการทำงานไม่ซัดเจน เดี๋ยว 
คณะตรวจติดตามท่านอกรอบเดี๋ยวจะผิดพลาดอีกกันอีก ขอฝากด้วย ขอขอบคุณ 

นายวราๅฒ ิ หน่อคำ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาองค์การ
รองนายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านอำนวย วรญาณกุล เสนอกรอบ 

ในการติดตามของคณะกรรมการสภาจะมีกรอบอยู่ในระเบียบของสภาโดยตรง ซึ่งเป็น 
อำนาจของสภา แต่ก่อนนี้ กรอบนี้หรือกรอบของคณะกรรมการต่าง  ๆ ไม่เป็นรูปธรรม 
นามธรรม น ับ ต ั้งแต ่น ี้ไป ท ่าน น ายก เล ยม ีน โยบ ายว ่าค ณ ะก รรม ก ารแต ่ล ะค ณ ะ 
คณะกรรมการจะต้องท่าหน้าที่เป็นรูแบบที่ซัดเจน อย่างเข่นกรอบของคณะกรรมการ 
ติดตามจะมีอำนาจในกรอบของกฎหมายตามระเบียบสภาโดยตรง ท่านมีอำนาจโดยตรง



นายวราจุฒ ิ หน่อคำ และผมอยากจะเพิ่มเติมจากท่านนายกอีกนิดหนึ่ง ที่ท่าน พ.ต.ท.พิมล คงทอง ได้
รองนายกอบจ.ลำปาง สอบถามว่าเวลากองช่างเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ของท่าน ท่านไม่ทราบนั่นก็คงเป็นรูป 

แบบเติม  ๆ ตอนนี้ท่านนายกมีนโยบายว่าโครงการทุกโครงการจะต้องผ่านสฺมาซิกทุก 
ท่านเสนอมา เมื่อท่านเสนอมา เราก็สนองตอบไป การประสานงานต่าง  ๆ ของกองช่าง 
เมื่อนโยบายของผู้บริหารดำเนินการให้ท่านแล้วก็ต้องมีการประสานงานกันตลอด แต่ 
ก ่อนอาจจะไม่ม ี ย ุคน ี้อาจจะต ้องเปลี่ยนแปลงไป ตามกติกาของท ่านนายกจะต ้อง 
ประสานกับสมาซิก และโครงการต่าง  ๆ ท ี่เก ิดข ึ้นกรณ ีท ่านขาตรี พ ิทยาธำรง ไต้ 
สอบถามเมื่อสักครู่ เกี่ยวกับเรื่องแผนจะไปที่ไหน อย่างไร รูปแบบของท่านนายกก็คือ 
ท่านมีบีญหาอะไรท่านก็ต้องขอมา ไมใช่ให้เราจัดไป อยู่ในแผนไหม อยู่ในกรอบไหม ถ้า 
หากท่านไม่ขอมาอยู่ในห้องที่ท่านเราก็ไม่รู้ เราจัดไปก็ไม่ถูกใจท่าน ดังนั้นถ้าท่านจะให้ 
เราไปยกให้ท่านไมใช่กรอบของเรา กรอบที่จริงก็คือนโยบายหลักของท่านนายกก็คือหนึ่ง 
เรื่องนํ้า บีญหาใหญ่ที่ประขาซนต้องการเป็นเรื่องนํ้าเป็นบีจจัยหลักของจังหวัดเรา ดังน้ัน 
ท่านก็ต้องมีแผน มีนโยบายของท่านในเรื่องนํ้าเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านนายกไต้กล่าวเมื่อ 
ลักครู่ ดังนั้น ถนนหนทางท่านก็ต ้องมีเป ็นส่วนหนึ่งท ี่ท ่านทำมา แต่จะให้เราจัดให้ 
บางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละท้องที่ต้องการอะไร เราจัดถนนให้ท่านแต่ท่านต้องการเรื่อง 
นั้า ก็ไปไม่ไต้ เราต้องการขุดลอกท่านต้องการขุดสระ ผมว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่ไต้รับ 
เลือกมา ท่านต้องดำเนินการในฐานะของตัวแทนอำเภอของท่าน เขตของท่าน ท่านต้อง 
ไปดูแลว่าความต้องการที่แห้จริงของประขาซนในเขตของท่านต้องการอะไรที่แห้จริง 
แล้วเราก็มาประสานกันระหว่างท่านสมาซิกกับผู้บริหาร ถ ้าเราประสานงานเราจะไต้ 
ผลงานที่ถ ูกต ้องตามความเป ็นจริงของซาวบ ้าน ท ี่แท ้จริงด ้วย ซึ่งนโยบายของ
ผู้บริหารตอนนี้ต้องการให้เป็นแบบนี้ฃถ4ะนี้ท ี่เราไต้ค ุยกันหลาย  ๆ เรื่อง ตามที่ท ่าน 
สมาซิกไต้กล่าว เป็นความต้องการของประซาซนที่แห้จริง เราจะทำอย่างไรให้ถูกต้อง 
ต่ามข้อเท็จจริงและความต้องการของประซาขน ถ้าเราทำงานแบบนี้จะมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามที่ท่านถาวร บุปผาเจริญ ไต้กล่าวเมื่อลักครู่ ความคุ้มค่าของงบประมาณ 
ก็จะเกิดขึ้น ก็จะมีผลงานของสมาซิก ผู้บริหารก็จะมีผลงาน โดยเราต้องทำร่วมกัน ท้ัง 
สภาและผู้บริหารของเรา กิจกรรมต่อไป นโยบายของท่านนายกต้องการให้เป็นไปตาม 
รูปแบบนี้ ตามที่ไต้อภิปรายว่าแต่ก่อนเวลาไปทำงานในพื้นที่ของท่าน ท่านก็จะไม่ทราบ 
เลย แต่ตอนนี้ท่านจะต้องเสนอมาให้เรา ท่านก็จะต้องน่าเราไป ซึ่งท่านก็จะรู้ว่าจะทำ 
อะไรทั้งสองฝ่าย ขอขอบคุณ

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเซิญท่านประสิทธี้ เตซะปลูก เสนอญัตติใหม่อีกครั้ง
รองประธานสภาฯ
นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตาม

มติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อยู่ในระเบียบ 
ข ้อบ ังด ับการประข ุมสภาห ้องถ ิ่น  พ .ศ .๒๕๔๗ ไต ้กำหนดและบทบาทหน ้าท ี่ของ 
คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ซึ่ง 
กรอบการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามระเบียบนั้น ดังนั้นการทำงานของคณะกรรมการขุดนี้ควร 
ผ ่านความเห ็นของสภาให ้ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ตรงน ี้ ผมจึงขอเสนอญัตติให ้คณะกรรมการ 
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปดำเนินการติดตาม
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นายประสิทธี้ เตซะปลูก ผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์หรือการจัดศูนย์รักษาโควิดที่ผ่านมา 
ส.อบจ.อ.เมืองสำปาง
นางสุปราณี เกิดมูล ตามที่ท่านประสิทธื้ เตซะปลูก ได้เสนอญัตติในที่ประชุม ซอให้คณะกรรมการติดตามผล
รองประธานสภาฯ การปฏิบ ัต ิตามมติซองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปดำเน ินการติดตามผลการ

ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์หรือการจัดศูนย์รักษาโควิดที่ผ่านมา 
-ฃอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
-ต่อไปจะขอมติที่ประชุม
-ฃณะนี้มืสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๔ คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม 
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบให้คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไปดำเนินการติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ 
หรือการจัดศูนย์รักษาโควิดที่ผ่านมา โปรดยกมือ จำนวน ๒๔ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบให้คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปดำเน ินการติดตามผลการดำเน ินการจัดซ ื้อเครื่องม ือ 
ทางการแพทย์หรือการจัดศูนย์รักษาโควิดที่ผ่านมา โปรดยกมือ ไม่มี 

มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๔ เสียง ให้คณะกรรมการติดตาม
ผลการปฏิบ ัต ิตามมติซองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปดำเน ินการติดตามผล 
การดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์หรือการจัดศูนย์รักษาโควิดที่ผ่านมา 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายธรรมการ ชุมศรี 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

-ฃอเชิญท่านพ.ต.ท.พิมล คงทอง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมพ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขตอำเภอแม่พริก ผมได้พิงท่านผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามเมื่อสักครู่ ผม 
เชื่อว่าสมาชิกทุกท่านพิงแล้วขื่นใจ เพราะว่าท่านเกาถูกที่คัน ผมต้องการดำตอบที่ซัดเจน 
แบบนี้ แต่อยากแนะนำว่า สมาชิกมีทั้งหมด ๓๐ คน หากเสนอมาคนละ ๕ โครงการ คง 
จบ ทำไม่ได้ จริง  ๆ แล้วน่าจะมีกรอบ ล้ามีความจำเป็นอาจจะให้ท่านสมาชิกเสนอคนละ 
๒ โครงการ โครงการที่มีจำเป็น ล้าแบบนี้ก็พอจะเป็นไปได้ ล้าหากเปีดให้เสนอแต่ละคน 
ผมเองก็มีประมาณ ๑๐ โครงการ ที่ซาวบ้านต้องการ แต่ล้าเรามีกรอบว่าให้ท่านสมาชิก 
เสนอได้จำนวน ๒ โครงการ หรือไม่เกิน ๓ โครงการ มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ ขอขอบคุณ 
มีสมาชิกท่าใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ อีกหรือไม่ เชิญเสนอ 
-ขอเชิญท่านธรรมการ ชุมศรี
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ ตามที่ท่านรองวราวุฒิ หน่อดำ กล่าวว่าโครงการที่ 
เราเสนอมา ผมก็ถือว่าเป็นสิ,งท่ีดี ล้าเราทำจุดนึ๋ได้ประโยซนํทั้งหมู่บ้าน งบประมาณไม่ถึง 
หนึ่งแสนบาท หรือแสนกว่าบาท ขุดลอกเป็นประโยชน์ก ับซาวบ้าน ผมดูพื้นที่แล้ว 
งบประมาณ ไม ่เก ิน ห น ึ่งแสน บ าท แต ่ผลป ระโยชน ์ท ี่จะได ้ใช ้งาน เยอะ ค ุ้มค ่าก ับ 
งบประมาณที่เราจัดสรรให้ขาวบ้าน ผมก็เห็นด้วยกับตรงนี้ และตามที่ผมได้มาติดตามกับ
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นายธรรมการ ชุมศรี ท่านนายกเรื่องท่อนํ้า ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายก ที่ไต้ดำเนินเรื่องให้ ถ้ากลับไปแล้วผม
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ จะได้แจ้งให้ซาวบ้านได้ทราบว่าไต้ใช้นํ้าแน่นอน ประมาณหนึ่งหรือสองเดือน เพราะ

ซาวบ้านจะได้เตรียมแรงงานไว้รอ ซึ่งครั้งก่อนผมก็ใช้งบประมาณขอ'งอบจ.ไปดำเนินการ 
ก็ถือเป็นสิงที่ดืมาก มีหลายหมู่บ้านที่ได้ขอมาศีกษาดูงานตรงนี้ ผมน่านํ้าจากเขื่อนมาให้ 
ซาวบ้าน ช่วงสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับนี้าเลย และไม่มีต้นทุนในการผลิตนี้า เราใช้วิธีกา 
ลักนี้าจากเขื่อนลงมาเลย เป็นผลดีกับซาวบ้าน ที่เราเดินท่อมา นี้าเดินทางมาได้ตรงเลย 
แต่ล้าเราปล่อยนํ้าจากเขื่อนตามลำห้วยใช้เวลาสิบกว่าวันนี้าถืงจะมาถึงซาวบ้าน แต่ล้า 
เราวางท่อเพื่อส่งนี้าใช้เวลาแค่ครึ่งช้วโมง ระยะทาง ๕ กิโลเมตร นี้าไหลมาถึงอ่างเลย นี้า 
จฺะไม่หายไปไหน นึ่คือช้อดี ผมก็เคยน่าท่านรองปลัดไปดูมาแล้ว ท่านก็เห็นว่าใช้ใด้ผล
ม่าก  ๆ ซ ึ่งขาวบ้านก็อยากได้โครงการแบบนี้ตลอด และงบประมาณปี ๒๔๖๔ ผมก็ 
จัดสรรให้หมู่บ้านละ หนึ่งล้านบาท ผมแจ้งให้ท่านนายกได้ทราบแล้ว ก็ถือ'ว่าน'โยบาย 
เรื่องนี้าถือเป็นสิงที่ดี และสำคัญ เมื่อมีนี้าซาวบ้านก็จะมีรายได้ สามารถปลูกผัก ปลูก 
ข้าวโพดเลี้ยงลัตว์ได้ตลอดปี ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเซิญท่านประสิทธี้ เตซะปลูก
รองประธานสภาฯ
นายประสิทธี้ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภา 
นางสมพร กาไวย์ 
เลขานุการสภาฯ

ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตเพิ่มเติมท่านธรรมการ ชุมศรี เรื่องฝายของ 
ท่านตื้นเขิน ผมขอเสนอว่าล้าเป็นงบประมาณที่น ้อย เรามีเครื่องจักรกลอยู่ ท่านอดีต 
ประธานสภาท่านพิษณุพล ประสาน เคยตั้งชุด ททท. ทำทันที เราส่งเครื่องจักรกลเรา 
เช้าไปก่อน สมมุติว่างบประมาณแค่นี้ทำไม่ได้ ผมขอเสนอให้ใช้เครื่องจักรกลของเราเช้า 
ไปดำเน ินการ และอีกหนึ่งเร ื่องท่านประธานสภายังไม่ได ้ดำเน ินการให้ เรื่องขอให้ 
เจ ้าหน ้าท ี่ประสานงานแนะน ่าต ัว เพ ื่อให ้สมาซ ิกของเราได ้ร ู้จ ักหน ้าตา ว ่า เราจะ 
ประสานงานกับใครได้บ้าง ขอขอบคุณ
-เซิญเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แนะน่าตัว 
เป็นรายบุคคล
ขออนุญาตที่ประชุม ดิฉันขออนุญาตแนะน่าตัวเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประสานงานสมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นรายบุคคล ท่านแรก นางปราณี แก้วขัด 
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา เป็นผู้ประสานงานท่านสมาซิกประกอบด้วยท่านซาตรี พิทยาธำรง 
ท่านกฤศน์วัต ประสาน และท่านสายฝน โนปิง ท่านที่ ๒ นายปีญญา สุริยะ เป็นผู้ 
ประสานงานท่านสมาซิก ประกอบด้วยท่านธยานี ศรีโรจนกุล ท่านเขน ปานสังข์ และ 
ท่านปิสันธน์ รัตนวราภรณ์ ท่านที่ ๓ น.ส.วิมลรัตน์ ขำระหงษ์ เป็นผู้ประสานงานท่าน 
สมาซิก ประกอบด้วยท่านร.ต.ท.วิลาศ จันทร์ทา ท่านอำนวย วรญาณกุล และท่านนิธิกร 
ธรรมลังกา ท่านที่ ๔ นางวนิดา เพซรกาศ เป็นผู้ประสานงานท่านสมาซิก ประกอบด้วย 
ท่านบุญเลิศ แสนเทพ ท่านพิเซฐ ทินอยู่ และท่านสมคิด จิตปลื้ม ท่านที่ ๔ นางจุไรรัตน์
สอนลือ เป็นผู้ประสานงานท่านสมาขิกประกอบด้วย ท่านวสันต์ อุณหเลขจิตร ท่านธีรพล 
ศรีวงษ์ และท่านภูมิสิทธิ้ อัครธรรมคิลป็ ท่านที่ ๖ น.ส.แสงดาว ตาโน เป็นผู้ 
ประสานงานท่านสมาขิกประกอบด้วย ท่านธรรมการ ชุมศรี ท่านร.ต.อ.พซร ไซยวงค์ 
และท่านธรรมรักษ์ เขียงพรหม ท่านที่ ๗ นายพรฑศพล ซมพูศรี เป็นผู้ประสานงาน
ท่านสมาซิกประกอบด้วย ท่านถาวร บุปผาเจริญ ท่านประหยัด แลสันกลาง และ
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ท่านคุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว ท่านที่ ๘ น.ส.นพมาศ ชัยยาคำ เป็นผู้ประสานงานท่านสมาซิก 
ประกอบด้วย ท่านประสิทธ้ื เตซะปลูก ท่านพ.ต.ท.พิมล คงทอง และท่านธนาวุฒิ เป็งขวัญ 
ท่านที่ ๙ นายทศพร อินต๊ะรักษา เป็นผู้ประสานงานท่านสมาซิกประกอบด้วยท่านมิตร 
ธรรมวงศ์ ท่านพงษ์พันธ์ กุญชร และท่านบุญธกฤต รนะสุวัตถี้ และสุดท้ายดิฉันนาง 
สมพร กาไวย์ เป็นผู้ประสานงานท่านสมาซิก ประกอบด้วย ท่านบุญเนตร เตซะอุ่น 
ท่านสุปราณี เกิดมูล และท่านซาญณรงค์ มาเรียน เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาทุกท่าน 
ยินดีและพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเต็มใจ ส่วนรายละเอียดเราจะส่งข้อมูลผ่าน 
ไลน์ซองท่านสมาซิกได้รับทราบอีกครั้ง ขอขอบคุณ 
-มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะชักถามในวาระนี้อีกหรือไม่ เชิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านกฤศน่วัต ประสาน
เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองศ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมกฤศน์วัต ประสาน สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมืองปาน ผมมีเรื่องเพิ่มเติมท่านพ.ต.ท.พิมล คงทอง เห็นมี 
.นโยบายซองท่านรองนายก โครงการททท. ทำทันที อยากจะสอบถามว่าในเขตพื้นที่ 
เม ืองปานตอนนี้หน้าฝายบ้านติ้วที่ได ้ประสานงานไปแล้ว ไม่ทราบว่าในปิจจุบันถึง 
ขั้นตอนไหนแล้วเพราะเมื่อปีที่ผ่านมาอำเภอเมืองปาน ประสบอุทกภัย ก่อให้เกิดความ 
เดือดร้อนกับขาวบ้านเป็นจำนวนมากและในป้จจุบัน จนถึงเดือนมีนาคมนี้ ก็ยังไม,มีการ 
แก้ไขทุกพื้นที่ตั้งแต่ตำบลหัวเมือง ตำบลแจ้ซ้อน ตำบลเมืองปาน ซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้รับ 
การประสานงานจากท่านผู้ว ่าราขการจังหวัดลำปาง ท ั้งจากอบจ. ณ ป้จจุบันนี้เดือน 
มีนาคมก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขสักโครงการ ท่านเคยเห็นถนนคอนกรีต แต่ด้านล่างไม่มีดิน 
รองรับ ผมก็อยากจะขอฝากโครงการปรับปรุงอุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นปีที่ผ่านมาหรือใน 
อนาคต ถ้าหากมีโครงการททท. ที่จัดชื้นโดย อบจ.ลำปาง เพื่อบรรเทาสาธารณภัยให้กับ 
ขาวบ้านจะเป็นเรื่องที่ดืมาก และมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะขอหารือ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งมี 
การติดตามผลตามมติของสภา จะเป็นการดีมาก ผมขอพูดตรง  ๆ ว่าในปัจจุบันนี้การจัด 
งานที่ผ่านมาของอบจ.ลำปาง ไม่เคยที่จะมีการตามติดตามผลหลังจากการจัดงาน เซ่น 
งานดอกเสี้ยวบานที่เพิ่งผ่านมาในปีนี้ได้มีการย้ายสถานที่การจัดงานไปอยู่บริเวณท้าย 
หมู่บ้าน ไมใช่ลานดอกเสี้ยวบานเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา คราวนี้ก็จะมีข้อติขมและข้อที่ 
อยากจะให้แก้ไข ป ีท ี่ผ ่านมาเราจัดงานโดยแค่เป ิดงานแค่น ั้น พอจะปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หรือปรับปรุงการท่องเที่ยวในอนาคตยังไม่ได้ทำเลย ล้าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของเรา 
จริงๆ ผมคิดว่าถ้าหากเรามีการติดตามผลของการทำการท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงให้ดืชื้น 
คุยให้จบหลังการจัดงานจบลง ในแต่ละปีและปรับปรุงให้ดืชื้นทุกปีจะเป็นการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ผมขอฝากไว้เพียงแค่นี้ 
ขอขอบคุณ
-มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะชักถามในวาระนี้อีกหรือไม่ เชิญเสนอ 
-ขอเชิญท่านพิเซฐ ทินอยู่
เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองศ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายพิเซฐ ทินอยู่ สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา ในวาระอื่น  ๆ ผมคงสนับสนุนแนวคิดของเพื่อน 
สมาซิก ๒ ท่าน เรื่องการบริหารจัดการเรื่องของนั้าล้นและนั้าแล้ง ผมมองว่าอบจ.เรา
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น่าจะเป็นพี่ใหญ่ของจังหวัดน่าจะสามารถที่จะส่งเสริมหรือในเรื่องการสร้างกระแสกับพี่ 
น้องประซาซนทั้งจังหวัดได้ ในวันนี้เราเตรียมการที่จะซื้อรถขุดเจาะบาดาล ขออนุญาต 
เอ่ยนามท่านประหยัด แลสันกลาง ได้กล่าวถึงธนาคารนี้าใต้ดิน ผมมองว่าถ้าระยะยาว 
เราต้องขุดเจาะนํ้าบาดาลมาใซ้คู่ขนานเราก็น่าจะมีการส่งเสริมการใซ้ธนาคารนํ้าใต้ดิน 
ผมเชื่อว่าพี่น้องประซาซนหลายคนหลายท่านหรือผู้น่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้อง1 ท่านผู้บริหารสมาขิกหลายท้องถิ่นน่าจะยังไมมีความเข้าใจ ตัวกระผมเองก็ไม'เข้าใจ 
มาก แต่เข้าใจว่าในส่วนของธนาคารนี้าใต้ดินน่าจะต้องทำคู่ที่เราจัดซื้อเครื่องเจาะบ่อ 
บ าดาล ม ีป ัญหา ๒ ส่วน ท ี่เราพ บเจอก ันท ั่วไปแต ่ก ็เป ็นน ี้าล ้นก ับน ํ้าแล ้ง นํ้าล้น 
หมายความว่าซลประทานมีอ่างเก็บนํ้าในแต่ละพื้นที่ ทุกวันนี้ก็มีข้อจำกัดที่ปริมาณนํ้า 
น้อยน่าจะจำกัดจำเขี่ยในการใข้บางที่ก็ไม่ให้ปลูกนาปรังเพราะนํ้าต้นทุนมีน้อยมี ๓๐- 
๔๐ เปอร์เซ็นต์ ก็บ่งบอกว่าบางครั้งซลประทานก็มีงบจำกัดในการที่จะขุดตะกอนหน้า 
ฝาย เหมือนที่ท่านธรรมการ ขุมศรี ได้น่าเรียนไปของเรามีทำนบดินก็จะต้องขุดเพราะ 
ปริมาณในการกักเก็บไม่เท่าเดิม จะเห็นว่าปัญหาจริงๆ ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตมีภาพ 
เห็นในโซเชียลมีเดีย มีการล่องซุงในอดีต มีต่างประเทศเข้ามาสัมปทานในการตัดไม้ 
อุตสาหกรรมป่าไม้ ณ หลาย ๑๐ ปีก่อนหรือ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา เพราะปัญหาถ้านี้าฝนตก 
ในปริมาณนี้าเท ่าเด ิมเหมือนแต่ก่อนต้นไม้ใหญ่  ๆ ท ี่รากกักเก ็บนี้าก ็จะไม่ม ีการเก ็บ 
เพราะปัญหาถิ่งท้าทายกับเราจะทำอย่างไรที่ไม่มีต้นไม้ที่รากดูดซับนํ้าในภาวะที่ฝนตก 
เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรให้เรามีธนาคารนํ้าใต้ดินในพื้นที่ต้นนํ้าซี่งบางครั้งพอ 
ฝนตกเท่าเดิม นํ้าก็ล้นอ่างเพราะมีตะกอน วันนี้ถ้าเราข่วยขุดลอกตะกอนในแต่ละที่ไต้ 
ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยฃน่ในเรื่องการเก็บนี้าข่วงที่พายุเข้าหรือฝนตก ทางกลับกันใน 
ส่วนที่ล้นเราก็สามารถที่จะเก็บเติมลงไปในใต้ดินได้ ผมเชื่อว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัด 
เริ่มมีการเริ่มทำ ถ้าทำได้จริงเพราะว่าล้าในส่วนของพื้นที่รับผิดขอบของผมในอำเภอ 
เกาะคา ยกตัวอย่างก็ไม่น่าจะเสียหายเพราะทุกคนก็ทำรางระบายนี้าสู่นี้าผิวดินทั้งหมด 
เชื่อว่าหลายท้องถิ่นทำคล้าย  ๆ กันนํ้าที่ฝนตกมาไม่สามารถที่จะซึมลงไปในใต้ดินจริง  ๆ
ขั้นบาดาลไต้ เพราะตรงนี้ อบจ.ผมเข้าใจน่าจะสร้างกระแสหรือทำเป็นโครงการตัวอย่าง 
จะส่งเสริมให้ท้องถิ่นอื่นน่าไปเป็นแบบอย่างได้ และเรื่องรถขุดเจาะล้าวันนี้เรามีการ 
เปลี่ยนแปลงคำซื้แจงและไปลู่การจัดซื้อต่อผมก็เห ็นด้วย,กับท่านพงษ์พ ันธ์ กุญซร 
เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมบุคลากรในการที่อบรม ยกตัวอย่างเข่น การทำเครื่องฟอก 
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมก็ต้องส่งพยาบาลวิซาชีพไปอบรมกว่า ๖ เดือน กว่าที่เราจะส่ง 
มอบเครื่องก็เรื่มใข้งาน ตรงนี้บุคลากรหรือข่างไปปีกอบรมจริงๆ เชื่อว่าคงมีหลายส่วนที่ 
ต้องเตรียมทั้งวัสดุอุปกรณ์ หรือเทคนิคในการทำหรือส่งข่างเข้าไปศึกษา เมื่อได้เครื่องมา 
ก็น่าจะทำงานได้เต็มที่ และเรื่องของลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราข ก็ต้องฝากท่าน 
ผู้บริหารท่านก็พยายามติดตามอยู่ในเรื่องการอนุญาตจากจังหวัด เรื่องอาคารจำนวน ๔ 
หลัง ที่จังหวัดรับมอบจากเทศบาลตำบลเกาะคาก็ยังไม,ได้ส่งมอบให้เรา ก็ฃอพึ่งท่าน 
บริหารติดตามให้ท้น เพราะตอนนี้งบประมาณจากกรมโยธาจำนวน แปดสิบเก้าล้าน 
บาท เริ่มทำการก่อสร้าง น่าจะใข้เวลาประมาณ ๒ ป ีเศษ งบประมาณผูกพัน ๓ ปี ล้า 
หากเราสามารถรับอาคาร ๔ หลังจากจังหวัดได้ และมีคณะทำงานผมคิดว่าก ็น ่าจะ 
รองรับในการเปีดใข้พร้อมกันและอีกเรื่องนี้าพุงบประมาณแปดล้านบาท เราจะหาวิธีการ 
อย่างไร เข้าลู่กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างได้ท้นห้วงเวลา ผมก็มีเรื่องเพียง ๓ เร่ือง ขอขอบคุณ



นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายเชน ปานสังช์ 
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

-มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยที่จะซักถามในวาระนี้อีกหรือไม่ เชิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายเซน ปานสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขตอำเภอเสริม ผมขอต่อยอดท่านพิเซฐ ทินอยู่ เรื่องรถขุดเจาะบาดาล 
ขอหารือถ้ามีการที่จะขุดเจาะบํ้าเริ่มต้น เครื่องจักรตัวนี้ที่อ่านดูต้องมีบุคลากรหลายท่าน 
ตอนน้ีมีเทคโนโลยีใหม่  ๆ เข้ามา ถ้าเราจะทำเบื้องต้นเจาะบาดาลผมคิดว่าลองให้บริษัท 
ขอหารือเฉย  ๆ ให้ลองดูก่อนว,านํ้าใต้ดินมีเท่าไหร่ ซึ่งตอนนี้มีแผนที่ผังของประเทศไทย 
ที่ทราบข่าวมาซึ่งสามารคำนวณนํ้าตรงที่จุดตรงนั้นพิกัดตรงนั้น หากเรามีเครื่องจักรเข้า 
มาแล้วแต่บุคลากรเขี่ยวซาญเรื่องด้านการเจาะหรือหาแหล่งนั้าทุกคนก็ไม่เห็นว่าข้างล่าง 
มีนํ้าใต้ดินเท่าไหร่มีขั้นหินผุอย่างไรจะต้องใข้หัวเพซรเจาะหรือว่าหัวกาวาไนค์ แค่ดูคร่าว 

 ๆ แต่เป็นเรื่องที่ดีก็ส่งเสริมแน่นอนในเรื่องการขุดเจาะ แต่บางครั้งเรานำเครื่องจักรไป 
ขุดเจาะตรงนั้น ก็เสียเวลาเป็นครึ่งเดือนไม่เจอนํ้าหรือการขุดเจาะลึกเกิน ๒๐๐ เมตร 
ข้ึนไป แท้จริงแล้วจะขุดเจาะบาดาลได้ เราต้องไปศึกษาด้วยว่าพื้นที่ตรงนั้นนั้าใต้ดินที่ไม่ 
มีสารเจือปนมากเข่น เพ่อร์ริก และหินปูนหลายอย่าง ภาคเหนือเรามีหินปูนจะเยอะ ถ้า 
เราจะเจาะนํ้าแบบอุปโภค บริโภค ก็ต้องเน้นออกมาเป็นจุด ซึ่งนี้าสีกยิ่งลึกสารที่ติดตาม 
ไปเจือปนของพวกเพ่อร์ริก ก็แยกเป็นขั้นหินแต่ละขั้น ก็อยากให้บุคลากรในองค์กรใน 
ส่วนหนึ่งที่จะรองรับกับเครื่องจักร เครื่องข ุดเจาะ จะต้องมีความรู้ว ่าแต่ละพื้นที่หมู่ 
ตำบล'ไหนมีนํ้า น่าจะเป็นเป้าหมายที่เราสามารถตำเนินการได้รวดเร็ว เร่งด่วนมากกว่า 
ก็เห็นด้วย ถ้าหากเราเอาเครื่องจักรมาจอดไว้แต่ใช้อะไรไม่ได้ สมมุติว่าเราไปเจาะตรง 
นั้นไปจริงเจาะแล้วไม่เจอนํ้าก็เสียเวลาอยากจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจจะใช้แบบลํ่าซำ 
โดยให้สถาบันไหนก็ได้ที่มีความเชี่ยวซาญเรื่องนั้าและขอข้อมูลมาก็จ้างลำรวจออกแบบ 
ไปเลย ลำรวจว่าพื้นที่ในจังหวัดลำปาง ๑๓ อำเภอ ตรงไหนสามารถขุดเจาะนํ้าได้จะเป็น 
เร ื่องท ี่ด ื อย ่างเข ่น มห าว ิท ยาล ัยเข ียงให ม ่ และมหาว ิทยาล ัยหลายแห ่ง ท ี่ม ีความ
เชี่ยวขาญเรื่องนี้ จะได้กันงบประมาณในส่วนนี้ เราจะได้ขึ้เป้าถูกและเราจะได้ตอบโจทย์ 
ซาวบ้านว่าตรงนี้เจาะได้หรือไม่ ซึ่งเราก็นำงบประมาณส่วนหนึ่งคือการประเมินตรงนี้มี 
การรองรับจากสถาบันที่ม ีความเชี่ยวขาญในเรื่องข ุดเจาะนั้า ซ่ึง ณ เวลานี้เราไปขอ 
ข้อมูลบางหน่วยงาน เขาก็ไมให้ข้อมูลเรา เพราะว่าบางพื้นที่ไม่มีงบประมาณไปสำรวจ 
ออกแบบไว้ ก่อนที่เครื่องจักรมา ผมขอเสนอแนะลองให้เช็คยอดระดับนํ้าทั้งหมดก่อนใน 
๑๓ อำเภอ ตรงไหนสามารถขุดเจาะได้ลึกเท่าไหร่ และค่อยมาวางเป้าขึ้ว ัดในการซื้อ 
เครื่องจักรมา ขอเสนอแนะเรื่องนี้ ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของสมาชิก
รองประธานสภาฯ
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอขอบคุณคำแนะนำ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

ขออนุญาตขี้แจงเรื่องเครื่องขุดเจาะก่อน ที่เราจัดซื้อเนื่องจากเป็นงบประมาณที่ค่อนข้าง 
สูงได้ดูสเป็กคร่าว  ๆ แล้ว TOR จะเห็นว่าเครื่องขุดเจาะจริง  ๆ แล้วจะรวมระบบการเทรน 
เจ้าหน้าที่อยู่แล้ว คือก่อนที่เราจะรับมอบสินค้ามาจะต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่มาอบรม 
ให้กับเจ้าหน้าที่ของเราและจะต้องมีการตกลงที่เราจะดำเนินการเพิ่มเติมเข้าไป



๓๕

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร หลังจากที่ได้รับผู้รับจ้างแล้ว คือเราจะกำหนดไปเลยว่าเขาจะต้องมาชุดเจาะทดสอบให้
นายกอบจ.ลำปาง เราอย่างน้อย ๑ จุด เพื่อหนี่งจะได้ทดสอบ และสองจะได้เทรนเจ้าหน้าที่ในการทำงาน

หน้างานจริงไปด้วย อันนี้ก็เข้าใจด้วยการอบรมเจ้าหน้าที่ ไม่น่าจะมี'ปิญหาเครื่องขนาด 
ราคาประมาณนี้อย่างไรก็ต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า ๒ อาทิตย์ถึง ๑ 
เดือนก่อนที่จะทำงานได้ต้องไปเรียนรู้เครื่อง ส่วนที่ท่านเชน ปานสังข์ ได้ชี้แจงแจ้งให้ 
ทราบว่าควรจะต้องมีการไปหาพื้นที่ที่ม ีนํ้าก่อน ตัวเครื่องชุดเจาะที่เราลังซื้อมาก็จะมี 
ระบบอยู่ คือจะมีตัวที่สามารถเซ็นเซอร์ดูได้ว่าบริเวณที่เราจะไปชุดเจาะลำรวจเบื้องต้น 
ว่าสามารถชุดเจาะหรือมีนํ้าหรือเปล่า ถ้าไม่มีเราก็ไม่ชุดอันนี้รวมอยู่ในมาตรฐานเครื่องที่ 
เรากำหนดไว้ใน TOR แล้ว ในการที่จะดูว่าแต่ละพื้นที่จังหวัดลำปางทั้ง ๑๓ อำเภอ 
ตรง'ไหนเป็นบริเวณนํ้าที่มีนำ'ไม่มีนํ้า ตรงน ี้อาจจะต ้องอาศ ัยผ ู้เข ี่ยวชาญ  เซ่นกรม 
ทรัพยากรนํ้าเข้ามาช่วยเราทำการลำรวจ ซึ่งจริง  ๆ แล้วตอนนี้ได้มีการคุยกันไว้คร่าว  ๆ
แล้วว่าจะมีความร่วมมือกันทางท่านรองนายกพิษณุพล ประสาน ก็ได้มีการประสาน 
กับผู้อำนวยการกรมทรัพยากรนํ้า ในหลายโครงการอยู่แล้วที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้ และ 
เราจะขอเทคโนโลยีของทางกรมน ํ้ามาช ่วยเราด ูว ่าเวลากองช ่างเราไปสำรวจพ ื้นท ี่ 
เนื่องจากว่าที่ผ่านมา อบจ.ลำปางแทบไม่เคยทำเรื่องแหล่งนํ้าเลย ก็จะทำเรื่องถนนเยอะ 
เพราะฉะนั้น ผู้เขี่ยวชาญของกองช่างเราก็จะอยู่ท ี่โครงการลักษณฺะของถนนเยอะ แต่ 
เรื่องของแหล่งนั้าอาจจะยังมีน้อยอยู่เราก็อาจจะขอความอนุเคราะห์จากกรมทรัพยากร 
นํ้าให้มาช่วยเทรนกองช่างเรามาช่วยเพื่อที่จะออกไปพื้นที่ไหนเราสามารถจะบอกได้ 
ลักษณะความลาดชันพื้นที่ที่เป็นแบบนี้อย่างน้อย มีข้อมูลอยู่ที่จะไปสำรวจได้เบื้องด้น 
ในส่วนเรื่องงบนํ้าเรื่องธนาคารนั้าใต้ดินขอเรียนว่าตอนนี้ระบบธนาคารนํ้าใต้ดินมีหลาย 
ระบบมากที่ได ้ศ ึกษาดูคร่าว  ๆ ท ั้งท ี่ระบบที่จ ังหวัดกำแพงเพชรทำอยู่อ ันน ี้ก ็จะเป ็น 
ลักษณะการชุดเจาะลงไปลึกๆ ให้นั้าฝนตกลงมาและนั้าก็จะซึมตามท่อที่เราเจาะไว้ไป 
ซึมอยู่ในระดับชั้นที่เป็นนํ้าใต้ดินข้างล่างก็จะเป็นการเติมเพื่อไม่ให้นั้าฝนไหลทิ้งไป อันนี้ 
ก็เป็นระบบหนึ่ง และมีอีกระบบหนึ่งที่เป็นการลักษณะชุดสระเหมือนเราชุดสระทั่วไป 
แต่ไม่เป็นการชุดสระเฉย  ๆ แค่รอรับนํ้าฝนตกลงมา แต่ว่าอันนี้จะเป็นการชุดตรงกลาง 
สระเจาะลงไปให้เป็นสะดือสระลึกลงไป๗-๙ เมตร เพื่อที่นั้า'โต้ดิน'จริง  ๆ จะผุดขึ้นมา 
เหมือนนำผุดธรรมชาติในบ่อธรรมชาติบางพื้นที่ก็จะมีลักษณะนี้อยู่ ก็เป็นการทำได้อีก 
แบบหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ทีมบริหาร อบจ. กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ว ่าจะทำลักษณะไหนถึงจะ 
เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ ๑๓ อำเภอ อาจจะมีความเหมาะสมพื้นที่ต่างกันเราจะต้องไปลู 
ไปสำรวจให ้ครบแต ่ละพ ื้นท ี่ม ีความต ้องการล ักษณ ะโครงการแบบไหนถึงจะไป 
ดำเนินการให้ตรงตามสภาพพื้นที่ตรงตามความต้องการรวมทั้งเรื่องชุดเจาะบ่อบาดาล 
ด้วย เพราะบางพื้นที่อาจจะมีทำบ่อทำสระให้เขาทำให้นํ้าใต้ดินขึ้นมาได้เอง บางพื้นที่มี 
ความจำเป ็น เร ่งด ่วน ท ี่จะต ้องการบ ่อบ าดาลก ็จะแตกต ่างก ัน ห ลากห ลาย เราจะ 
ดำเนินการตามความต้องการตามสภาพนิญหาในแต่ละพื้นที่ เรื่องของลานสมเด็จพระ 
นเรศวร ตอนน ี้อย ่างท ี่ท ่านบอกอาคารจำนวน ๔ หลัง ยังไม่ได้รับการโอนมาจาก 
กรมธนารักษ์ ตอนนี้ก็รอเพียงแค่ท่านธนารักษ์จังหวัดเป็นคนเซ็นมอบให้ เนื่องจากว่า 
เอกสารทั้งหมดก็ไปติดชัดอยู่ที่จังหวัด เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านล่งต่อไปที่ธ 
นารักษ์ เราก็รอท่านธนารักษ์จะเซ็นมอบอาคาร ๔ หลังนี้ให้เราสามารถเข้าไปดูแลได้แต่ 
ว่าตอนนี้เนื่องจากมีโครงการของกรมโยธาทำงานอยู่ ซึ่งเขาจะเว้นพื้นที่ไว้ที่คาดว่าจะ



๓๖

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เป็นความดูแลอบจ. เซ่นลานนํ้าพุกับอาคาร ๔ หลังนี้1ว้ เขาก็ไม่มีการตั้งงบประมาณ
นายกอบจ.ลำปาง ดูแลส่วนนี้ไว้ ประมาณ ๒ อาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านโยธาธิการจังหวัดได้เข้ามาคุยเรื่องนี้ได้

ปรึกษาหารือกันว่าทางเขางบในการลงทุนประมาณ ๘๐ ล้านบาท ล้าจำไม่ผิดอาจจะมี 
งบซึ่งเหลือจากการใข้จ่ายของเขาอยู่ เราก็ได้ขอความอนุเคราะห์ไปว่าหากมีงบประมาณ 
เหลืออยู่ ม ีงบก้อนใหญ่อยู่แล้วอาจจะสามารถฺเอามาลงทุนมาปรับปรุงของอาคาร ๔ 
หลัง ให้เราได้ด้วย ตอนนี้รอรับมอบอาคารมาเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้เขาถ้าเขามีงบเหลือเขา 
ก็จะช่วยให้เราด้วย ส่วนเรื่องของลานนํ้าพุงบประมาณที่เคยตั้งไว้ในงบประมาณปีที่แล้ว 
ขออนุญาตว่าจะไปติดตามให้ในส่วนนี้ล้าเราดำเนินการร่วมกับโยธาธิการจังหวัด ตอนนี้ 
เขาทำอยู่ในระยะเวลากว่าที่โครงการของเขาจะเสร็จโครงการเราก็จะเสร็จพอดีภาพตรง 
นี้ก็จะออกมาโครงการที่มีประโยชน์ละสามารถที่จะเสริมสร้างจุดประตูสู่เมืองลำปางได้ 
เราได้ปรึกษาหารือกันรวมทั้งได้ปรึกษาท่านพิเฃฐ ท ินอยู่ด ้วยจะต้องม ีการเช ิญทาง 
อำเภอเกาะคารวมทั้งเทศบาลตำบลเกาะคามาคุยกันว่าเราจะพัฒนาพื้นที่รวมทั้งอาคาร 
ตรงนี้อย่างไรให้มีความเหมาะสมตรงกับที่เขาพัฒนาอยู่เพราะโครงการที่กรมโยธาริการ 
ทำอยู่ตอนนี้ก็มีการพัฒนาเยอะมีทั้งทำลานออกกำลังกาย มีทั้งสิงก่อสร้างเพื่อในอนาคต 
อาจจะเป็นที่ขายอาหารขายของ โอท็อป ได้ ก็สามารถพัฒนาต่อได้อีกเยอะ ในส่วนเรื่อง 
ของการทำงานที่ท่านมิตร ธรรมวงค์ ได้สอบถามมาเรื่องการทำงานเราก็พยายามที่จะ 
ประสานงานให้ได้ความรวดเร็ว ต้องเรียนด้วยว่าช่วงนี้เป็นการปรับเปลี่ยนการทำงาน 
เนื่องจากว่าเราต้องการทำงานให้ถูกต้องตรงตามระเบียบก็ไม่มีลักษณะการทำงานทำไป 
ก่อนแล้วมาวิ่งตามเอกสาร ทีหลังเพราะว่าที่ผ ่านมาอย่างเช่น การทำงานของกองช่าง 
บางทีเข้าไปที่โครงการที่ต้องการความช่วยเหลือจากพื้นที่จากท่านสมาชิก ด้วยความที่ 
เร่งรีบ อาจจะตั้งโครงการไปก่อนยังไม่ได้เข้าไปส่ารวจพื้นที่แล้วพบว่าจะต้องไปขอ 
เอกสารอนุญาต อย่างเช่นไปขุดลอกล0านํ้าในแม่นํ้า เมื่อมีโครงการตั้งไว้แต่เราไปสำรวจ 
พื้นที่ไปขออนุญาตแล้ว ใบอนุญาตไม่ผ่านกรมเจ้าท่าไม่ออกใบอนุญาตให้ หรือไม่ได้รับ 
อนุญาตจากกรมปาไม้เราก็ทำไม่ได้โครงการนั้นเสียไป คือตั้งไว้แล้วแต่ทำไม่ได้สูญเสียทั้ง 
ทรัพยากรในการทำงานเพื่อนำเข้าสู่ข้อบัญญัติเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้วย 
เพราะฉะนั้นการทำงานต่อจากนี้ไปเราก็จะพยายามรวบรวมเอกสารข้อมูลความถูกต้อง 
ให้ครบถ้วนก่อนแล้ว จึงจะนำเสนอโครงการบรรจุในข้อบัญญัติเพื่อเราไม่ต้องเสียเวลา 
กับเอกสารกลับไปกลับมาหรือมีรายการที่จะต้องตกไป ขอนำเรียนช่วงนี้อยู่ในช่วงของ 
การปรับการทำงานอาจจะมีความส่าข้าก็จะพยายามปรับปรุงในส่วนนี้ไม่ทราบว่าท่าน 
รองพิษเนุพล ประสาน จะมีอะไรเพิ่มเติม

นายพิษเนุพล ประสาน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
รองนายกอบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ผมได้รับมอบหมายงานจากท่านนายกจำนวน ๒ เรื่อง คือ

เรื่องนํ้า กับเรื่องททท. การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวบางท่านอาจจะถามว่าทำไมต้องไป 
จัดที่อำเภอเมืองปานเพราะเรามีด้นทุนทางการท่องเที่ยว บางท่านก็สอบถามว่าทำไม 
งบประมาณไหลไปที่อำเภอเมืองปาน ยุทธศาสตร์ชาติที่เขาจะต้องเป็นการลงทุนที่ตํ่า 
และกระตุ้นเศรษฐกิจผลตอบแทนคุ้มค่ากว่า เลยมีนโยบายที่ผ ่านมาได้ส ่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวไม่ให้วิถ ีเปลี่ยนโดยใช้ปานซิตตี้ เป็นโมเดลให้ผู้ประกอบการคนในพื้นที่ได้ 
ลงทุนเกี่ยวกับรืสอร์ท ที่พัก ร้าน กาแฟเราก็จะสนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนํ้า 
เร่ืองไฟ ให้เข้าไปเราจะไม่ปานเหมือนกับปาย วันนี้ปายเละไปแล้ว วิถีชีวิตเปลี่ยน เราจะ
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คงของเราอยู่ในมนต์เสน่ห์ของ ร๒พ  life และตามท่ีท่านกฤศน์วัต ประสาน ได้นำเรียบ 
มาก็จะมีการประเมินเราจะจัดให้ทุกอำเภอ เพียงแต่ให้ท่านเอาข้อมูลมาให้กับผมเซ่น 

อำเภองาวนี้ก ็เยอะ บ่อสี่เหลี่ยม ปากบอก ผาแดง ที่อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม เรา 
สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่เรามีอีก ๒ งานที่เราจะต้องจัดคือแม่แจ้มแจ่มแต้หนา เทรสรัน 
น่ิง เราตั้งงบประมาณไว้หมดแล้วคงจะจัดปลายฝนด้นหนาว ไปขมความเขียวของแต่ 
ละที่ได ้ต ั้งในข้อบัญญัต ิป ี ๒๕๖๔ ไว้แล้ว และม ีอ ีกงานท ี่จะต ้องจ ัดก ันค ือว ันท ี่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๔ วันรถไฟรถม้าลำปาง ททท.กับการท่องเที่ยวกีฬาได้มาประสานงานกับ 
ผม ในเรื่องแสงสีผมได้รับมอบหมายจากท่านนายก ท่านให้กองซ่างรับผิดชอบเรื่องไฟ 
เปีนเขตพื้นที่ของท่านบุญธฤต ธนะสุวัตถิ่ ล้าท่านใดมีความประสงค์จะมาร่วมเปีดร่วมขี่ 
รถม้าจากสถาน ีรถไฟไปสะพานดำก็ฃอแจ้งซ ื่อมาด้วยในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
ลำหรับเรื่องนํ้าที่เรามีปีญหากันคือนํ้าด้นทุนเราไม่มี นํ้าด้นทุนเราไม่พอ เพราะฉะนั้นเรา 
ต้องหานั้าด้นทุน ตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทำ MOU กับกรมทรัพยากรนั้า 
ซ ึ่งท ่าน อธ ิบ ด ีมาลงน ามท ี่อบ จ.ด ้วยต ัวท ่าน เอง ก ็สามารถช ่วยบ รรเท าลงได ้ ใข ้ 
งบประมาณของเขาปีที่ผ่านมาก็ได้มา ๖๐๐ กว่าล้านบาท ปีนี้คิดว่าประมาณ ๔๐๐ ล้าน 
บาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นโมเดลที่จังหวัดจันทบุรี เขาผ่านงบประมาณ สวทซ. ได้งบปี 
ประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท ที่ใข้งบกลางของท่านรองนายกประวิตร วงษ์สุวรรณ ตอนนี้ 
ได้มาสำรวจพื้นที่เราจะทำนอกเขตฃลประทาน อยากนำเรียนให้ท่านสมาขิกได้เข้าใจ 
เก็บนํ้าไว้ข้างบนปล่อยนั้ามาลงข้างล่าง หลังจากเราได้ทำ MOU กับกรมทรัพยากรนั้า 
แล้ว กับท่านรองผู้ขณะนั้น ได้ทำยุทธการหน่วงนั้าในแผ่นดิน หน่วงนํ้าในแผ่นดินคือ 
อะไรคือเราจะเก็บนํ้าที่ไหลลงแม่นํ้าเก็บไว้ขึ้นข้างบนจะใช้ทำนบดินที่เราสร้างไว้หลาย 
ร้อยตัว ปีหนึ่งฝนจะตก พอๆ กัน แต่จะตกใต้ กลาง เหนือ ก็ไม่ทราบแล้วแต่ธรรมชาติ 
เซ่นปีที่แล้วไปตกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือเขื่อนของเราก็เลยแย่ต่อจากนี้เราได้ 
เริ่มด้นที่เราจะใช้ยุทธการหน่วงนํ้าในแผ่นดินคือเราจะสร้างระบบกระจายนั้าโดยจะใช้ 
พลังงานโซล่าเซลล์ดูดนั้าจากข้างล่างขึ้นไปเก็บล้ายังไม่ถีงผู้ใช้คือขาวบ้านก็จะสูบไปอีก 
กรณีที่ท่านนายกได้ลงพื้นที่อ่างเก็บนํ้าแม่มอก ที่อำเภอเถินท่านก็ได้มอบหมายให้กับผม 
ผมเลยล่งทีมงานช่างลงไปสำรวจ ก็จะเป็นแบบแปลนออกมาก็อยากจะนำเรียนทุกท่าน 
ว่าล้าท่านมีนั้าด้นทุนอยู่ก็บอกมาได้ เซ่นเขตพื้นที่ของท่านวิลาศ จันทร์ทา ที่มีอยู่นํ้าอยู่ 
เยอะเหมือนกัน เขตอำเภองาวด้วยวันพฤหัสบดีจะให้ฝ่ายออกแบบลงไปช่วยท่านเอานํ้า 
จากอ่างกิ่วคอหมาห้วยโขค ซึ่งสร้างไว้แล้ว ระบบคลองล่งนั้าระบบกระจายนํ้าไม่มีเราก็ 
สามารถจะจัดการให้ได้ อยากจะกราบเรียนเบื้องด้น นั้าด้นทุนอยากจะนำเรียนกับท่าน 
ป ีญหาท ี่เราจะแก้ไขเซ ่นบ ้านลันป ่าจ ี้ หมู่ที่ ๘ ต่อไปเราจะไม่ให้เหตุการณ์ท ี่เก ิดขึ้น 
ขาวบ้านก็เดือดร้อน เราจะทำแผนจุดที่เราจะขุดเจาะต่อไปเราได้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ 
ในการขุดเจาะแล้วเราจะล่งผู้ชำนาญการ ซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือของเรา จะไปขึ้พิกัดจุด 
เลยว่าจุดนี้มีนํ้าจะเจาะได้เราก็กดขึ้ GPS เข้าไปและก็จะรู้ดำแหน่งที่ขุดเจาะก็คงจะไมให้ 
ผิดพลาด ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายก มีอยู่ ๒ เรื่อง อยากจะเสริมท่านอำนวย 
วรญาณกุล ขออนุญาตท่านนายกว่าผักตบขวาเป็นเขตของท่านอยู่เขตเทศบาลนครผัก 
ตบต้องให้เทศบาลดำเนินการ ล้าเขาไม่มีงบจริง  ๆ ให ้เขามาขอเราได้ ผักตบเป็นเรื่อง 
ง่าย จะใช้เทคนิคกันอย่างไร แต่ต้องให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนขอ 
ผมคิดว่าเขาคงไม่กล้าขอมาเพราะเขากลัวเสียหน้า ผมได้รับมอบหมายเพียงเท่านี้ ฃอขอบคุณ
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นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเชิญท่านปิลันธน์ รัตนวราภรณ์
รองประธานสภาฯ
นายปีลันธนํ รัตนวราภรณี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิก 
ส.อบจ.อ.สบปราบ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ที่ฟ้งมาตั้งแต่ต้นเราจะไปแก้ไขปัญหา

ทั้งนั้นเลย ระบบนั้า ทั้งนั้าใต้ดิน และนั้าต้นทุน จริง  ๆ แล้วถามว่าความเป็นไปไต้มี 
เห ร ีอเปล ่า งบประมาณมีหร ือเปล ่า ลงพื้นที่ไปจุดไหนซาวบ้านก็ม ีแต่คนขอมา มี 
■ งบประมาณให้เขาหรือเปล่า ที่ฟ้งมาสิ่งที่เป็นไปไต้ที่เราเคยทำไว้เมื่อปีที่แล้ว ดังที่ท่าน 
รองพิษณุพล ประสาน เคยเอาโครงการจะเอานั้าต้นทุนที่เรามีอยู่คือแม่นํ้าวัง แม่นั้าจาง 
ที่ซลประทานทำเครื่องสูบนั้าไฟฟ้าเอาไว้ แล้วเราก็จะเอาโซลาเซลไปติดตั้งเพื่อจะเอานํ้า 
ตรงนั้นมาไซ้ คือตรงนี้น ํ้าต้นทุนของเรามีอยู่เราไม่ต้องไปหาใต้ดิน ที่เห ็นอยู่ท ุกวันนี้ 
แม่นั้าวัง แม่นั้าจางมีหมด บางครั้งขาดตอนสามารถทำไต้คือขลประทานกักเก็บนี้าเอาไว้ 
ที่เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนกิ่วลม ถ้าหากเราเดือดร้อนจริง  ๆ เราประสานไปเขาก็จะ 
ปล่อยมาเป็น w eek  ๑๔ วัน ๓๐ วัน เขาก็จะปล่อยเพื่อมาเลี้ยงล0านั้า ทั้งเรื่องประปา 
สาธารณูปโภค และไล่นั้าเสีย คือเราสามารถสูบขึ้นมาใซ้ไต้ แต่เราก็ไมใต้เอานั้าตรงนี้มา 
ใซ้ก็ปล่อยให้ไหลทิ้งไปสู่จังหวัดตาก เราจะเอานั้าตรงนี้มาใซ้ไต้อย่างไร แม่นั้าจางทุก 
วันนี้ แห้งแล้งช่วงเดือนสองเดือน ฝนตกมาครั้งหนึ่งก็มีนั้าต้นทุนแล้ว ตรงนี้เครื่องสูบนั้า 
ที่มีอยู่ตามลำนั้าเหล่านี้ ที่เราเคยนำเข้าบรรจุไวในแผนพัฒนา เกือบ ๑๐๐ ตัว ตรงนี้เรา 
จะทำอย่างไรที่จะเอานํ้ามาให้ซาวบ้านได้ทันท'วงที เราลองไปดูทางเขตอำเภอแม่ทะ เขา 
ก็สูบนั้าขึ้นมาปลูกแตงโม มะเขือเทศ เขาก็เลี้ยงซีพฃองเขาอยู่ไต้ แต่เราไม่ไต้มีส่วนร่วม 
ไปช่วยเหลือเขาเลย เขากระเสือกกระสนกันจ่ายค่านํ้าค่าไฟฟ้ากันเองหมด อบจ.เราก็มา 
พูดกันวนเวียนอยู่ตรงนี้เรื่องนั้า  ๆ แต่ถามว่ายังไม่เคยทำอะไรสำเร็จสักอย่าง ผมถามว่า 
น่าจะออกจากวงเวียนตรงนี้เสียที เราออกไปทำจริง  ๆ ตรง'โหนก็ได้ เราก็ไต้ข่าวว่าท่าน 
ผู้บริหารของเราไปดูงานที่โมเดลบ้านปู ถามว่าเราไปดูแล้วสามารถเอามาทำได้หรือเปล่า 
ไปดูแล้ว แค่เป็นแนวความคิด เราไม’มีทีมงานที่จะเอามาปฏิบัติจริงเสียที ผมก็ฝากว่า 
ตรงนี้เอาของที่มีจริง  ๆ เอาไปทำจริงเสียที ที่ทำทุกวันนี้ไม่จริงซักอย่าง ผมฟ้งดูแล้วก็ 
วนเวียนอยู่แบบนี้ ประขุมทุกครั้งก็เรื่องนั้า  ๆ ถามว่าเราคุยกันอยู่แบบนี้ แต่ยังไมใต้ทำ 
ซาวบ้านก็เดือดร้อนเหมือนเดิม เราก็ไม่อยากจะออกไปหาซาวบ้าน ไปถึงซาวบ้านก็ไต้ 
แต่เอาเอกสารมาให้เรา ให้นายก เขาสอบถามมาตลอด สุดท้ายเราก็ไม่มีอะไรให้เขา ถ้า 
เป็นไปไต้ผมอยากเอาต้นทุนที่เรามีอยู่ แม่น้ี'าวัง แม่นั้าจาง แม่นี้'าตุย เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้า 
เมื่อสักครู่ดูเอกสารแล้วประมาณ ๑๐๐ จุด เราจะทำอย่างไรที่จะเอาตัวนี้มาใซ้ไต้ หรือ 
ว่าเราจะไปสร้างใหม่ ราคาประมาณ ๒-๓ ล้านบาท ขนาดจาก ๓๐-๔๐ น้ิว ลดลงเหลือ 
๔-๔ น้ิว เอาตรงนี้มาใซ้เลย ผมว่าตรงนี้จะดืกว่า เรื่องนั้าใต้ดินอย่าไปพูดถึงเลย เจาะลง 
ไปจะเจอหรือเปล่ายังไม่ร ู้ เพราะบริบทพื้นที่ของภาคเหนือของเราไม่เหมือนกับภาค 
กลาง เพราะเป็นแอ่งกระทะ เพราะพื้นที่สูงจะไหลลงสู่ที่ตํ่าหมด เราทำเรื่องที่เป็นไปได้ 
มากกว่า ผมขอฝากเรื่องนี้ ซอขอบคุณ 
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เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอเสริมท่านปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ บอกว่าเรา 
พยายามคุยกันป้ญหาเรื่องนํ้า และวนเวียนอยู่ตรงนี้ เราต้องยอมรับความจริง ผู้บริหาร 
ชุดนี้เข ้ามาช่วงปลายของการทำงบประมาณปี ๒๕:๖๔ ไปแล้ว จริงๆ ผมมองถึงเรื่อง 
งบประมาณที่แท้จริง ถ ้าเราดูเน ื้อหาในงบประมาณปี ๒๔๖๔ เราต้องยอมรับว่าใน 
งบประมาณ ๒๔๖๔ นี้ ไม่ได้เอื้ออำนวยในเรื่องของนโยบายของผู้บริหารใหม่เลย อันนี้ 
เป็นข้อเท็จจริง จริง  ๆ เรามาพูดตอนนี้ เงินสำคัญ เงินงบประมาณสำคัญ โครงการที่เรา 
คุยกันตลอดมา เม็ดเงินเราจะเอาจากตรงไหนนี่เป็นหน้าที่สำคัญ เมื่อเรามาคุยตรงนี้ ส่ิง 
ที่ทำไต้ไปตามระบบจริง  ๆ ก็ต้องไปคุยงบประมาณปี ๒๔๖๔ ซึ่งเป็นเงินข้างหน้าถึงจะ 
ทำไต้ส่วนในปี ๒๔๖๔ ผมเองก็อยากถามเพ ื่อนสมาซ ิกในท ี่น ี้ด ้วยเหมือนกันว่าใน 
งบประมาณปี ๒๔๖๔ ตามที่สภาชุดเดิมไต้อนุมติไป อนุมัติงบประมาณปี ๒๔๖๔ ไป เรา 
ก็เห็นข้อเท็จจริงว่าไม่สอดคลองในเนื้อหางบประมาณ ไม่สอดคล้องนโยบายผู้บริหารชุด 
ใหม่เลย ผมแค่อยากถามเพื่อนสมาซิกว่าเป็นความคิดเห็นผมเอง อย่างงบประมาณปี 
๒๔๖๔ ที่ทำไปแล้ว จริง  ๆ มีหลายสิ่งหลายอย่างผมว่าถ้าเรามาซั่งนํ้าหนักความสำคัญ 
ในการทำงาน ผมว่าจะดีหรือไม่ถ้าเราจะเอางบประมาณปี ๒๔๖๔ มาพิจารณากันอีก 
รอบ สิ่งไหนที่มืความสำคัญ ไม่สำคัญ สำคัญน้อย ในวิธีทางการงบประมาณและการ 
ปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาของพี่น้องประขาขน วันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนพูดถึงปัญหาเรื่อง 
แหล่งนํ้าหลายพื้นที่ก ็ปัญหาเรื่องนํ้าเพื่อนำมาเป็นเรื่องของการทำอาฃีพ ทำให้ราษฎร 
มีรายไต้เพิ่มขึ้น ถ้ามีแหล่งนี้าทำอาฃีพทำการเกษตรต่าง  ๆ ก็จะทำให้มือาขีพเพิ่มมาก 
ขึ้น มีรายไต้เพิ่มมากขึ้น ในความคิดส่วนตัวผมเองถ้าเป็นไปไต้พวกเราลองพิจารณาดู 
ว่างบประมาณปี ๒๔๖๔ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายหรืออความต้องการของประขาซน 
โดยแท้จริง เรานำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงจะดีหรือไม่ ฝากถึงเพื่อนสมาซิกทุกท่านด้วย 
.เพราะถ้าผมอ่านคร่าวๆ เปิดลูงบประมาณปี ๒๔๖๔ มีงบประมาณก้อนหนึ่งโผล่ขึ้นมาสูง 
เลย เมื่อพูดแล้วก็พูดไปเลยก็ไต้ งบประมาณไฟฟ้าโซส่าเซลล์ ๑๐๐ กว่าล้าน ผมถามว่า 
ไฟฟ้าโซส่าเซลล์ แสงสว่างถนนหนทาง ถ้าเรามาเทียบช่างนํ้าหนักการเกิดประโยซนํ 
ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใข้ ผมว่าทุกคนก็รู้ดีว่าเกิดประโยซน์ แบบไหน อย่างไร'ขอ 
ฝากไว้กับสภาแห่งนี้ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าเปลี่ยนแปลงไต้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านนิธิกร ธรรมลังกา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน กระผมนิธิกร ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง จริง  ๆ ไม่อยากพูดเพราะว่าพื่เรา เพื่อนที่ 
เราพูดคงงะถึงท่านผู้บริหารเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มาติดตรงท้ายนิดหน่อย ขออนุญาต 
เอ่ยนามท่านถาวร บุปผาเจริญ ตำแหน่งท่านปัจจุบันเป็นประธานสภา เราอยู่ในสภาชุด 
เดียวกันมาก่อนใช่หรือไม่ มุมมองของงบประมาณสมควรหรือไม่สมควร ผมเซื่อว่าท่าน 
ผู้บริหารมีคำว่าดุลยพินิจอยู่แล้ว การที่ท่านไปแตะต้องงบประมาณของสมาซิกชุดเก่า 
และผมก็เป็นคนยกมือมากับมือของตัวเอง นี่เขาเรียกว่าพันธกรณีพันธสัญญาระหว่าง 
สมาซิกสภาไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่กับพื่น้องประซาซนในเขต ๙ แน่นอนที่สุดท่านอาจจะ 
มุ่งเน้นไปตรงที่ว่าโซล่าเซลล์ อาจจะไม่มีประโยซน์ ท่านถามประซาซนทั้งจังหวัดหรือยัง
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ผมไม่แน่ใจ ถามในฐานะที่เป็นสมาซิก งบประมาณนั้นเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว สจ.
เก่าหรือสจ.ใหม่ที่เขายกมือไปแล้วนั้น แปลว่าผ่านกระบวนการประซาคมหมู่บ้านคือท่าน 
ผ ู้ใหญ ่บ ้านรู้แล ้ว ท ่านกำน ันรู้แล ้ว ท ่านนายกท ้องถ ิ่นร ู้แล ้ว เขาทำหน ังส ือขอมา 
ยกตัวอย่างที่เป ็นกรณี ล ้าเราจะเปลี่ยนเขตของผม ผมสามรถพูดได้ ผมไม่สามารถจะ 
เปลี่ยนโครงการของผมด้วย ผมยกมากับมือ ผมก็ไปบอกว่าท่านผู้ใหญ่ “ฟ้อหลวง แม่ 
หลวง ซอยนี้มืด ไฟได้แล้วเน้อ” ตรงนี้คือวิถีซาวบ้านของผม พื้นที่ของผมอาจไม่เจริญ 
เท ่าบ่อแร้ว เขต ๔ หรือว่าเขตอื่นก็เซ่นกัน ยกตัวอย่างล้าหากท่านสมาซิกคนใหม่จะ 
เปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ว่ากันไป แต่ผมอยากจะเล่าในฐานะที่ว ่าคำว่า 
พันธสัญญาต่อพี่น ้องประขาขน ล ้าสมาซิกคนเก่าเขาบรรจุเป ็นงบประมาณไป และ 
อนุมัติโดยสภาชุดนี้ ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่ามันไม่เหมาะสม ทำไมเราไม่แปรญัตติในยุคนั้น 
ความหมายของผมคือเรามีคณะกรรมการแปรญัตติเหมือนเดิมทุกอย่าง ท่านก็น่าจะเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติด ้วยซํ้าไป เราก ็น ั่งประชุมกันอยู่ คณะกรรมการแปรญัตติ 
เห็นขอบให้คงร่างเดิม ถ้าผมจำไม่ผิด คำว ่าร่างเด ิมกลับมาท ี่สภาอีก ถามสภาว่าที่ 
คณะกรรมการแปรญัตติเขาให้อยู่ที่เดิม สภาว่าอย่างไร สภาเห็นด้วยท่าน อันนี้ผมบอก 
ว่าความรู้ส ีกของผม ล้าสมาซิกคนใหม่คนใดคนหนึ่งไปเปลี่ยนของท่านนั้น ก็แล้วแต่ 
เหตุผลแต่ละพื้นที่ แต่ท่านสมาซิกท่านนั้นก็ต้องไปตอบประขาซนของท่าน เพราะตอนนี้ 
เขารู้หมดแล้ว อย่างไปบ้านผม บ้านค่า ๑๒ ด้น เขาก็ต้องการแค่นี้ ลงบ้านเอื้อม ๘ ด้น 
แต่ละจุดของผมสงกรานตัใกล้จะมาถึง ญาติของผมจะต้องมาจากกรุงเทพมารดนํ้าดำหัว 
เขาอยากขี่มอเตอร์ไซด์รถวัยรุ่นเขามา ผมอยากให้สว่างไสว ถ้าท่านพูดอย่างนี๋ไปเสนอ 
ผู้บริหารไปทำแบบน้ีผมกลัวว่าเราจะโดนตำหนิในบางพื้นที่ผมไม่ได้ก้าวล่วงท่านผู้บริหาร 
ผมพูดในฐานะสมาซิกเขต ๙ บ้านผมก็แล้วกัน ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านธรรมการ ชุมศรี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เรื่องโซล่าเซลล์ ที่ผ่านมาผมนำไปลงเขตพื้นที่อำเภอ 
แม่เมาะเป็นความต้องการของซาวบ้านที่อยู่กับความมืดมานาน ความเจริญตรงนี้ทำให้ 
เกิดความปลอดภัยกับการเดินทางสัญจรเวลากลางคืน ซึ่งเขาอยู่กับความมืดมาเป็นสิบ 

 ๆ ปี ซึ่งไม่เคยทำถนนหนทางเจออุบ้ติเหตุทุกปี ตั้งแต่มืโซล่าเซลล์โครงการนี้ตามถนนผม 
ว่าเกิดประโยชน์อย่างมาก นักเรียน เยาวขนตอนนี้เข้า ตอนเย็น เขาจะไปออกกำลังกาย 
ตามถนนมองเห็นแล้วดีขึ้น และอีกอย่างหนึ่งความปลอดภัยในการสัญจรไปมาเมื่อก่อน 
มีอุบ ัต ิเหตุเกิดบ่อย เดียวนี้ตั้งแต่มืโซล่าเซลล์เข้ามาอยู่ตามถนนตามโค้งตามแยกที่ทำ 
ตอนนี้ซาวบ้านยังถามผมว่าสจ.งบประมาณแบบนี้มือีกไหมที่จะเอามาต่อยอดให้จบตรง 
น้ีได้หรือไม่ ที่เกิดอุบ้ติเหตุตรง'นี้ ที่เรานำโซล่าเซลล์ไปติดตั้ง อุบัติเหตุนี้เมื่อก่อนนักเรียน 
รถซนกัน เวลากลางคืนตี ๔ ตี ๕: บ้างก็ขับรถมอเตอร์ใซค์ บ้างก็นั่งเกวียนมาเจอตรงนี้ 
มาเจอเป็นผลดีต่อเกษตรกรซาวบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งงบประมาณก็ผ่านสภาแล้ว ถ้าจะ 
ค ิดจะรื้ออย่าล ืมว ่าบางส ิ่งบางอย่าง ก ับที่ขาวบ้านที่ร ับรู้งบประมาณตรงนี้อย่างเซ ่น 
อำเภอแม่เมาะพื้นที่ เขต ๑ อำเภอแม่เมาะ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ก็ถามว่าสจ. โครงการนี้ 
ต่อยอดดีไหมก็คงเหมือนเดิม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบถามาเขาต้องการเส้นนี้เพราะที่ 
ผ่านมาเราไปติดตั้งกับเส้นทางหลัก ไม่ไดไปติดตั้งในซอยถนนเล็ก  ๆ เป็นสายทางหลัก



นายธรรมการ ชุมศรี 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

ของเราในการสัญจรไปมาความมืดมาเป็นห้าสิบหกสิบปี มาเจอแสงสว่างตรงนี้ซาวบ้าน 
ขอบมากเวลาจะไปที่ไหนเดี๋ยวนี้ความปลอดภัยเกิดขึ้นเยอะมาก ผมก็เล็งเห็นว่าการจะ 
ไปรื้อบางสิ่งบางอย่างออก ผมไม่เห็นด้วย เป็นความต้องการของขาวบ้านที่เขาเสนอมา 
ขอมา ทุกวันนี้ขอผมไปพื้นที่ไหนท่าน สจ. เมื่อไหร่ถนนเส้นนี้จะขอแสงสว่างบ้างได้ไหม 
ตอนเข้า  ๆ น ักเรียนจะมารอขึ้นรถอย่างแม่เมาะจะมาในเมืองเข ้ามาตื่นตี ๔ ตี ๕ ฤดู 
หนาวความมืดจะยาวนานกว่าแสงสว่างเข้ามานักเรียนจะมาอยู่ตามเสาไฟฟ้ามาอยู่ตรง 
จุดแสงสว่างมารอรถขึ้นรถอย่างเซ่นคนงานเขาต้องมาทำงาน ๖ โมงเข้า มาอยู่ตามเสา 
ไฟที่แสงสว่างเป็นจุด  ๆ ไป อันนี้คือความต้องการของซาวบ้านจะทำให้เกิดประโยชน์ 
และความปลอดภัยให้กับซาวบ้านเยอะมากเลย ขอขอบคุณ

นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเชิญท่านธรรมรักษ์ เขียงพรหม
รองประธานสภาฯ
นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ คณะผู้บริหาร และสมาขิก
ส.อบจ.อ.เกาะคา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมธรรมรักษ์ เขียงพรหม สมาขิก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภ อ เกาะคา ตามที่ไต้รับฟ้งคณะ 
ผู้บริหารและเพื่อนสมาขิกไต้นำเสนอหลายเรื่องหลายราว ลำหรับผมก็มืความคิดเห็นทุก 
เรื่องที่ท่านไต้นำเสนอมาเป็นเรื่องที่ดี  ๆ เป็นเรื่องที่เกิดจากความเดือดร้อนของพี่น ้อง 
ประขาซนของแต่ละเขตพื้นที่ ผมอยากจะอภิปรายสนับสนุนอยู่ ๒ ประเด็น ประเด็น 
แรกคือประเด็นแห่งความคุ้มค่า ผมว่าขณะนี้ สภาของเรามีความคิดเห็นว่าตรงที่ความ 
คุ้มค่ายังคลาดเคลื่อน คลาดเคลื่อนอย่างไร คลาดเคลื่อนตรงที่ว่าความคุ้มค่าที่ไต้!ฟแสง 
สว่างลดอุบ'ติเหตุ กับความคุ้มค่าที่ไต้ประโยขน์จากการมืนํ้า ผมเห็นด้วยกับท่านนิธิกร 
ธรรมสังกา กับท่านธรรมการ ขุมศรี ว่าความจำเป็นของแสงสว่างและความจำเป็นหรือ 
การเคารพในสิทธิที่ไต้เรียกร้องไต้ยกมือให้เป็นข้อบัญญัติเป็นกฎหมายออกมาแล้ว ไม่ 
เห ็น ด ้วยก ับ การร ื้อ  อ ันน ี้ผมก ็เห ็นด ้วย แต ่ลำห ร ับ ท ่าน ถาวร บ ุป ผาเจร ิญ  ท ่าน 
ประธานสภาไต้พูดถึงเรื่องความคุ้มค่าและถ้าหากว่าจำเป็นเราสามารถที่จะนำเสนอให้ 
เปลี่ยนแปลง ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่านั้นเป็นเพียงความคิดเห็นในส่วนตัวของท่าน 
การที่เราไต้แสงสว่าง ถ้าเป็นจุดที่จำเป็นสุดยอดเป็นความจำเป็นของพี่น้องประซาซน 
และทุกคนเห็นด้วยแล้วทุกคนถ้าทราบว่าเป็นผลงานของอบจ. เราก็ไต้รับอานิสงค์คุณ 
งามความตี ท่านผู้บริหารในขณะนี้และในอนาคตต่อไปก็จะไต้รับการกล่าวขวัญถึงแต่ถ้า 
เป็นพื้นที่ผมปรากฏว่า ในกลางคืนจะมืรถวิ่งมืคนสัญจรไปมาประมาณไม่ถึง ๕ ถึง ๑๐ 
อันนี้ผมว่าความจำเป็นมีน้อยกว่านั้า แต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ของท่านนิธิกร ธรรมสังกา 
กับท่านธรรมการ ขุมศรี ผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นเหตุผลที่ดีที่จะมืการก่อสร้างหรือว่าการ 
ให้มืแสงสว่าง อยากจะให้พวกเราทุกคนช่วยกันพิจารณาคิดว่าอันไหนเหมาะอันไหน 
สมควร และอยากจะสนับสนุนในโครงการของท่านดร.พิษณุพล ประสาน ที่ไต้นำเสนอ 
ในเรื่องของยุทธการหน่วงนี้าหรือว่านำเสนอในเรื่องของการที่เราจะทำอย่างไรให้เอานั้า 
ไปเก็บไว้ เอานั้าจากที่ลุ่มไปเก็บไว้ที่ข้างบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใข้กระแสไฟฟ้าจากโซล่า 
เซลล์หรือว่าแสงอาทิตย์ซึ่งแทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย หลังจากการก่อสร้าง ผมไต้นำเสนอ 
และให้ฝ่ายสำรวจที่ท่านเลขาและท่านพิษณุพล ประสาน จัดไปในพ้ืนท่ีไหล,หินกับตำบล 
พัฒนา ผมทำอยู่ ๔ โครงการ ที่ไหล่หินมือ่างเก็บนั้าแม่ฮวกสามารถบรรจุนี้าไต้ ๔-๕ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ที่แม่เหิน ๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และที่ตำบลใหม่พัฒนาอีกไม่ตำกว่า



นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม(ร:-๖ หมื่นลูกบาศก์เมตร ถ้าหากสามารถที่จะผันนํ้าจากลำนํ้าแม่ยาว ในฤดูนํ้าหลาก ถ้า 
ส.อบจ.อ.เกาะคา ฤดูแล้งไม่เอาซาวบ้านเดือดร้อนแน่นอน ถ้าสูบขึ้นไป แต่ถ้าหากสูบในฤดูนํ้าหลากไม่มี

ความต ้องการน ํ้า ป ล ่อยไป ท ิ้ง เจ ้าพ ระยา ปล ่อยมาลงแม ่น 'าว ัง แต ่ถ ้าห ากว ่าจะ 
ดำเนินการสูบในช่วงฤดูนํ้าหลาก ๔-๕ ล้าน ลูกบาศก์เมตร ผมคิดว่าต่อไปพื้นที่บริเว๓นี้ 
ก็จะซุ่มขึ้น ความขึ้นก็จะสูงขึ้นฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล ฝนก็จะตกมากขึ้น เพราะ 
ความขึ้นของนํ้าที่เอาไปเก็บไวในช่วงฤดูแล้งก็จะมีนํ้าเราดึงนํ้าจากช่วงฤดูฝนแต่ว่าไต้อา 
นิสงค์จนถีงฤดูแล้ง ซาวบ้านก็ได้ใช้ผมว่าทุ่มทุน คุ้มค่าแน่นอน ตรงนี้ผมประกาศก้องกับ 
พี่บ้องในพื้นที่ของผมว่าในยุคนี้ผู้บริหารยุคนี้ ในยุคของท่านตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร อาชีพ 
ต้านการเกษตร และเศรษฐกิจของพวกเราจะต้องดืขึ้น ลืมตาอ้าปากไต้อย่างแน่นอน แต่ 
ผมก็ไม่อาจไปก้าวล่วงว่าจะไปรื้อพื้นโครงการเก่า  ๆ ที่พ ูดมา แต่อยากจะให้เก ิดการ 
เปรียบเทียบบางพื้นที่ถ ้าหากไม่จำเป็นก็น ่าจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้ แต่ถ้าตรงไหน 
จำเป็นผมก็เห็นด้วยที่จะดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล -ขอเฃิญท่านพ.ต.ท.พิมล คงทอง
รองประธานสภาฯ
พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ที่ไต้นั่งพิงเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องถนนโขลาเซลล์ ผมคิดว่าจะไม่ 
พูดแล้ว เรื่องจริงเลย ไต้รับการร้องเรียนจากขาวบ้านอำเภอแม่พริก เร่ืองถนนไฟมีด ละ 
ซ่อมแซมถนน เมื่อผมอภิปรายเสร็จแล้ว ผมจะมอบเอกสารให้ท่านประธานสภาเขาลง 
ในไลน์กลุ่ม เทศบาล เขาบอกถนนจากแม่พริก-แม่เชียงรายลุ่ม ขำรุดมากและมีดมาก 
เขาร้องเรียนไปหลายวัน ลงไลน์ไปท่ัวหมด ผมเองไต้แต่แก้ตัวแทนบอกจะดำเนินการให้ 
เพราะเขาต้องการไฟเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทำดี'ไหม ทำดี แต่ว่าไป 
ลงพื้นที่อื่น เขาก็ไปเห็นที่อื่นตัวเองก็อยากไต้ความสว่างบ้าง น่าจะมาคุยกันดี  ๆ แต่ลง 
ไลน์เลยบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวช้องก็น่าจะดำเนินการ เดี๋ยวผมจะมอบเอกสารให้ท่าน 
ประธานสภาเลย ลงมาหลายว ันแล้ว แต ่อบจ.เราน ่าจะย ังไม ่ทราบจ ังหวะด ีเขา 
ร้องเรียนไปที่เทศบาลแม่พริก ถือว่าโซคดีไป และบ้อง  ๆ ที่เทศบาลเขาก็ส่งต่อให้ผม 
ตอนแรกว่าจะไม่พูดแล้วเรื่องนี้ แต่คิดว่าบางแห่ง บางพื้นที่เขาก็มีความต้องการ บริบท 
ไม่เหมือนกัน บางแห่งพร้อมก็ไม่ต ้อง อย ่างอำเภอรอบ น อกของเราส ายท างท ี่เรา 
รับผิดขอบมีอยู่หลายกิโลเมตร หลายจุด แต่อบจ. ก็ไต้ดำเนินแก้ไขให้ แต่หลายพื้นที่ก็ 
ขาดอย ู่ท ี่แม ่เช ียงรายล ุ่ม  เขาก ็ม ีความอยากไต้ ส ่วนถนนหนทางตอนนี้ทางองค์การ 
บริหารส่วนจังหัวลำปาง กำลังประกาศหาผู้รับจ้างก็รอดไป แล้วเขาก็ถามเรื่องไฟ ผม 
ตอบว่าเด ี๋ยวก็คงจะตามมา ตังนั้นผมมีความเซื่อมั่นว่าแต่ละพื้นที่ ความต้องการของ 
ขาวบ้านคงจะไม่เหมือนกัน ตังนั้นก็ขอกราบเรียนด้วยว่าแต่ละพื้นที่น่าจะให้ สจ.พื้นที่มี 
ความร ับผ ิดขอบด้วยว ่าโครงการไหนสมควรดำเน ินการ โครงการไหนไม่สมควร 
ดำเนินการ ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านถาวร บุปผาเจริญ

นายถาวร บ ุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เมื่อสักครู่ผมก็แจ้งแล้วว่าเป็นเพียงแนวความคิดใน

การเสนอ ส่วนความคุ้มค่า หรือไม่คุ้มค่าก็แล้วแต่พื้นที่การซั่งนั้าหนัก ส่วนในการเสนอ



นายถาวร บุปผาเจริญ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายธีรพล ศรีวงษ ์
ส.อบจ.อ.งาว

งบประมาณต่าง  ๆ ของอบจ. ในเขตพื้นที่ไหนมองว่าเรื่องไหนเป็นสิงลำคัญ ท่านก็เสนอ 
'เรื่องนั้นได้อยู่แล้ว แต่สิงที่ผมมองถึงความคุ้มค่า ไม่คุ้มค่าต้องยอมรับความจริง ถนนสาย 
ทางที่อบจ. ดำเนินการติดไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บางเส้นทางรถใซ้สัญจรสามารถนับคันได้ 
บางพื้นที่อาจจะดี แตกมีบางพื้นที่ที่ยังไม่ดี ผมยกตัวอย่างใกล้  ๆ ซึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่ 
ของผมเส้นทางหนองละคร-จำบอน ไปสู่โรงงานกำจัดขยะของอบจ. เส้นทางนี้มีผู้ใช้ 
สัญจรนับคันได้ ถามว่าความคุ้มค่าอยู่ตรงไหนในงบประมาณที่ลงไป ในละแวกนั้นมี 
ขุมซนอยู่จำนวนเท่าไหร่ ตรงนี้เราดูช้อเท็จริงได้ แต่ในบางพื้นที่ที่เพื่อนสมาซิกพูดมา ใช่ 
บางพ ื้นท ี่อย ู่ในล ักษณะขุมซน แต ่ผมกล ้าพ ูดได ้ว ่างบประมาณ ท ี่ผ ่านมาป ี ๒๕๖๔ 
ผู้บริหารได้ลงงบประมาณเรื่องไฟฟ้ามากเกินไปจนไม่ดูนํ้าหนักของการจัดงบประมาณ 
เลย ท่านลงนํ้าหนักงบประมาณอบจ. ในส่วนของเงินพัฒนามีอยู่ประมาณ สามร้อยกว่า 
ล้านบาท ท่านนำงบประมาณนี้เอาไปลงในเรื่องของไฟฟ้าโซล่าเซลล์ร่วมร้อยกว่าล้าน 
บาท ใช้ประมาณร่วมสามร้อยลงไปประมาณร้อยกว่าล้าน ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็น และ 
ลองมาดูเรื่องการพัฒนาในมิติอื่นด้านอื่น  ๆ ก็เปรียบเทียบกัน มุมมองของแต่ละคนไม่ 
เหมือนกันอยู่แล้ว สิงที่ผมได้พูดถึงก็เห็นเนื่องจากเพื่อนสมาซิกพยายามพูดถึงปิญหา 
เรื่องนี้า อยากให้ผู้บริหารดำเนินการภายในสามเดือน หกเดือน ข้อเท็จจริงต้องยอมรับ 
ว่าเป็นไปไม่ได้ ในเมื่องบประมาณปี ๒๔๖๔ที่ตั้งไวไม่ได้เอื้อในการทำงานกว่านี้เลย 
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปคุยกันงบประมาณปี ๒๔๖๔ ส่วนในปี ๒๔๖๔ ผมเซื่อว่าผู้บริหารก็ 
ต้องฟ้งเสียงของสมาซิกอยู่แล้วว่าในแต่ละพื้นที่เขตไหน ความต้องการ ความเดือดร้อน 
ของประซาซนเป็นอย่างไร ในพื้นที่นี้อาจต้องการไฟฟ้าหมด มีความเดือดร้อนมากกว่า 
แสงสว่าง ท่านต้องเทนั้าหนักไปตามเสียงของท่านสมาซิกว่าต้องการความเดือดร้อน 
เช่นนั้น ในเรื่องการเคารพสิทธิ ผมเคารพสิทธิอยู่แล้ว แต่มุมมองปีญหาที่เราพูดกันมา 
ตลอดเร ื่องน ํ้าการแก ้ป ็ญ ห าความเด ือดร ้อนประซาซนต ่างๆ  ก ็เห ็นด ้วยก ับความ 
เดือดร้อนของประชาซนในหลายมุมมองก็เคารพสิทธิ ไม่ได้ติดใจอะไร เป็นแนวที่ผม 
เสนอเฉย  ๆ ขอขอบคุณ 
-ขอเชิญท่านธีรพล ศรีวงษ์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ลำหรับผมเป็นสมาซิกคนหนึ่งที่นั่งฟ้งเพื่อนสมาซิกและ
ผู้บริหารที่ได้ตอบ ในลักษณะการทำงานของ อบจ. นโยบายของท่านผู้บริหาร แต่ละ 
ท่านแต่ละไม่เหมือนกัน แต่จุดมุงหมายลำคัญคือพ่อแม่พื่น้องประขาซนได้รับประโยซนํ 
อย่างไร อย่างเช่นนโยบายหลัก  ๆ คือ นํ้าดื นั้าไหล ไฟสว่าง ถนนดี ล้าเราไปดูจริง  ๆ
อบจ.หน้าที่หลักก็คือ เรื่องสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงบประมาณถนนถ่ายโอนถนนนี้ม ี 
ประมาณ ๖๐๐ กว่ากิโลเมตร ถ้าเราเปรียบเทียบกับทางหลวงซนบทของจังหวัดลำปาง 
ของเรามากกว่า ในการพัฒนาที่ผ่านมาผมเป็นสมาซิกสมัยแรก ๘ ปี อานิสสงล์จากคสซ.
ได้มีการถ่ายโอนมาจากรพซ.บ้างหลวงขนบทบ้าง เป็นสายทางที่ผมมาปฏิบัติงานอยู่ก็มี 
การกู้เงินมาทำถนนหนทาง เพราะถนนอบจ. แย่จริง  ๆ อย่างเช่นสายทางในพื้นที่ของผม 
สายที่ได้รับโอนจากรพข. และทางหลาวซนบท ระหว่างบ้านปากบอกไปถึงแม่งาวใต้ แย่ 
สุด  ๆ เลย ไม่เชื่อลองถามท่านสุปราณี เกิดมูล เราไปด้วยกันมาแล้ว เมื่อมีการพัฒนา



นายธีรพล ศรีวงษ์ 
ส.อบจ.อ.งาว

นางสุปราณี เกิดมูล

ปรับปรุงมาก็ดี อีกอย่างในการดำเนินการเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างผมได้ประสบการณ์มาก 
เลย เพราะถนนของเราบางครั้งผ่านหมู่บ้าน ผ่านเทศบาล ผ่านอบต. แต่ไฟฟ้ามีแต่ของ 
.อบต. เทศบาล และผมได้สอบถามนายกอปท.ในแต่ละ เดือนเขาก็เสียค่าไฟ แต่ของเรา 
ท่ี อบจ.จัดให้ซาวบ้านขื่นขอบ ท่านเขื่อหรือ'ไม่ สายทางของ อบจ. แหล่งจำหน่ายยาบ้า 
คือในที่มีด และที่ผมประสบมาในช่วงหมู่บ ้านตอนเข้าตี ๒ ตี ๓ เขาจะไปซื้อสินค้า 
อุปโภค บร ิโภคมาจำหน ่าย เขาจะต ้องใข ้เส ันทางท ี่ให ้ความปลอดภัยในช ีว ิตและ 
ทรัพย์สินของเขา จากการที่ประเมินคณะกรรมการไปประเมินท่านลองดูคะแนนที่ได้รับ 
ความพึงพอใจของซาวบ้านติดอันดับด้น  ๆ ของอบจ.ในแต่ละเส้นทางผมอยากจะฝากไว้ 
ว่าส่วนใหญ่ส่วนที่ผมดำเนินการผมดำเนินการในเส้นทางของอบจ. พื้นที่ติดต่อระหว่าง 
หมู่บ้านการใข้สัญจร แม้แต่ขาวบ้านยกมือไหว้ผมเลยขอบคุณมากที่อบจ. เอาโครงการ 
ไปลงในพื้นที่ เพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะออกไปออกไปตลาด สองทุ่ม สามทุ่ม ต้องเอา 
แฟนเขาไป่ส่ง เอาลูกไปส่ง เดี๋ยวนี้คนเดียวเขาก็สามารถไปได้ อันนี้แล้วแต่ความจำเป็น 
ของแต่ละพื้นที่ อยากขอฝากไว้ด้วยความจำเป็นของพื้นที่ไม่เหมือนกัน โดยฉะเพราะ 
สายทางอบจ. ไม่เคยนำแสงสว่างเข้าไปสู่สายทางของเรา อันนี้เป็นสิงที่ดืมากและเรื่อง 
น ํ้า ผมขอเรียนในที่ประขุมว่าการขุดเจาะบ่อบาดาล อยากจะฝากผู้บริหารไว้ด ้วยว่า 
หลักเกณฑ์ ระเบียบอย่างไร ไมใช่จู่ๆ เราจะไปขุดได้ เท่าที่ผมทราบต้องเป็นที่สาธารณะ 
ไม่เป็นที่ปา ๒.ถ้าที่เอกซนต้องมีการมอบให้ ๓. กรมทรัพยากรนํ้าอนุญาตให้เราขุดเจาะ 
หรือไม่ เพราะทุกคนนี้อยากจะได้ทั้งนั้น ไปคุยในที่ประขุมกำนันผู้ใหญ่บ้านไป 
ประซาสัมพันธ์ และนํ้าป ีน ี้อยากจะฝากอบจ. ไว้ว ่าอยู่ในสภาวะวิกฤตสุด  ๆ ผมเป็น 
เกษตรอำเภอมารับราซการปี ๒๕๑๘ ปีนี้นั้าในแหล่งนั้าอ่างเก็บนั้าซลประทานทำนบดิน 
จากงบประมาณต่าง  ๆ ฝาย แม่นํ้า ปีนี้แล้งสุด  ๆ ตอนนี้นั้ากินไม่เท่าไหร่ เดียวนี้จังหวัด 
ลำปาง นั้ากินซื้อนั้าเป็นถังประมาณ ๘ ๐-๙๐ % แต่นั้าอุปโภค อาบ ซักผ้า รดนั้าต้นไม้ 
วิกฤตสุดๆ แม้แต่อบต. ตอนนี้เอารถบรรทุกนี้าไปแจก เขาถามว่า อบจ. มีรถนํ้าไหม 
บางที่เขาไปขอรถนํ้าจากทางหลวงขนบท อยากจะฝากด้วยว่าวิธีแก้ไขบีญหานํ้าท่วมนี้า 
แล้ง ซ้ําๆ ซากๆ และแหล่งนํ้าธรรมฃาติแม่นี้าวัง แม่นํ้างาว หรือแม่นั้ายมที่อื่นแห้งหมด 
การขุดเจาะการหานํ้าตอนนี้ด้องนั้าใต้ดิน คือนี้าบ่อบาดาลที่สามารถแก้ไขบีญหาเฉพาะ 
หน้าได้ดีหรือในอนาคตเราจะทำอย่างไรขอฝากไว้ด้วย ลักษณะแนวทางของท่านนายก 
นโยบายในเรื่องการชลประทานหรือนํ้าเป็นนโยบายที่ดีแต่ทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรม ขอ 
ฝากไว้ด้วย ผมขอเสนอในที่ประขุมเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านประสิทธึ๋ เตซะปลูก

รองประรานสภาฯ
นายประสิทร เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน สืบเนื่องมาจากเรื่องของการอภิปรายข้อบัญญัติต่างๆ ด้วย

ความคิดของตัวเองว่า ท่านนายกได้แถลงนโยบายต่อสภาเมื่อเราเปีดสภาครั้งที่แล้ว และ 
ก็เรื่องของ‘นโยบายที่ท่านจะดูแลเรื่องแหล'งนํ้า เรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประซาซนใน 
พื้นที่นั้น หลังจากท ี่เราได้ตราข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น การแก้ไข 
งบ ป ระม าณ ผม ได ้ห าร ือก ับ ผ ้ายกฎ ห ม ายและผ ู้ร ู้ต ่าง  ๆ เม ื่อสภาตราข ้อบ ัญ ญ ัต ิ 
งบประมาณออกมาแล้วโดยผ่านมติสภาตราเป็นกฎหมาย ใช้งบประมาณในส่วนของ 
อบจ. ซึ่งหลักการแก้ไขต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะแก้ไขงบประมาณต่าง  ๆ สิงที่เราจะ



นายประสิทธี้ เตซะปลูก แก้ไขคือเรื่องของเหตุผลในการแก้ไขงบประมาณ ขอยกตัวอย่างเซ่นบางครั้งเรื่องการทำ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ถนน ทำสะพาน หรือแม้กระทั่งทำนบดินเราจะมีเหตุผลในการแก้ไขว่าไปติดเขตพื้นที่

นางสุปราณี เกิดมูล

ของกรมเจ้าท่าหรือถ้าเป ็นถนนติดเขตพื้นที่ป ่าไม้อ ันนี้สามารถปรับข้อบัญญัติแก้ไข 
ข้อบัญญัติได้ การแก้ไขในเรื่องงบประมาณในส่วนของเรื่องไฟฟ้าหรือเรื่องอื่นๆ เราต้อง 
มีเหตุผลในการที่จะแก้ไขงบประมาณให้เพียงพอหรือถ้าเราปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสมไป 
นั้น แสดงถึงว่าเราตราเป็นข้อบัญญัติแล้วไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติจะเป็นเรื่องของการ 
บกพร่องการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ อันนี้คือเหตุผลหนึ่ง การตราข้อบัญญัติ เราตราไปใข้ 
แล้วท่านเลขานุการนายกท่านน่าจะรับทราบดีว่า การแก้ไขงบประมาณควรจะมีเหตุผล 
เหมาะสม หรือสมควรเซ่นไรท่ีแก้ไขสิงท่ีเพื่อน  ๆ สมาขิกเรามีความต้องการ ผมก็เซ่นกัน 
เห ็นควรจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกแต่เหตุผลการแก้ไขปรับปรุง 
สมควรแค่ไหน อย่างไร ขอให้ฝ่ายบริหารศึกษาหาความเหมาะสมที่แก้ไขงบประมาณใน 
ครั้งนี้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเขิญท่านประหยัด แลสันกลาง

รองประธานสภาฯ
นายประหยัด แลสันกลาง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร .บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมประหยัด แลสันกลาง สมาขิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด เขต ๑ อำเภอห้างฉัตร ผมอยากจะเรียนหารือฝ่ายกฎหมาย ทุกวันนี้เราจะ 
แก้ไขป้ญหาเรื่องแหล่งนํ้า ภัยแล้งจากที่ผมเคยอยู่กับชุมขน หมู่บ้านมา เมื่อ ๓๐ ปี 
ก่อน นายอำเภอจะถามว่าผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านพื้นที่ที่เป็นที่ว่าง ผู้ใหญ่บ้านต้องการ 
พื้นที่ที่ว่างเป็นอะไรผู้ใหญ่บ้านก็จะตอบว่าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ในเอกสาร นสร. ตรงนั้นจะ 
เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปพอมาถึงป้จจุบันที่สาธารณประโยฃน์ 
ตรงนี้ สมนุติเรามีงบประมาณในการชุดสระ แหล่งนํ้าสาธารณะประโยซน่ไม่สามารถที่ 
จะทำไต้ ผมอยากทราบว่าในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา จะช่วยเหลือหมู่บ้าน 
อย่างไรบ้าง ทั้งจังหวัดลำปาง ให้ที่ตรงนี้เป็นสถานที่ชุดสระไต้ กักเก็บนั้าไต้ อย่างเซ่น 
บ้านผมเนื้อที่อยู่ ๖๒ ไร่ ผมไม่สามารถที่จะเอางบประมาณไปชุดสระไต้ เป็นการเสีย 
โอกาสในการกักเก็บนํ้าซี่งพื้นที่ข ้างบนเป็นคลองซลประทานแต่ว่าพื้นที่ท ี่ข ้างล่างจะ 
เขียนทุ่งเลี้ยงสัตว์ แม้แต่ผมจะเอาโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลไปก็ยังไม่สามารถที่จะทำ 
ไต้ ถ ้า เร าม ีโ ค ร งก ารท ี่จ ะ ช ่ว ย เห ล ือ ต ร งน ี้ จร ิงๆ พ ื้น ท ี่ตรงน ี้เป ็น การด ูแลของ 
ก ระท รวงม ห าด ไท ย ถ ้า เร าส าม าร ถ ช ่ว ย เข า เป ล ี่ย น ข อ งส ภ าพ ท ี่ด ิน ให ้เป ็น ท ี่ 
สาธารณประโยขน์ชุมซนใช้ร่วมกัน•ตรงนี้จะเกิดประโยขน์กับพื่บ้องประขาซนมากและ 
สามารถที่จะเก็บนํ้าเพื่อใข้ในประปาหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน อยากจะฝากฝ่ายกฎหมาย 
และฝ่ายบริหารหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราจะประสานงานให้ทั้งหมดใน 
จังหวัดลำปาง ผ่านอำเภอ กรณีพื้นที่ที่เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ แล้วมาถอนสภาพ เพราะว่าที่ 
ตรงนี้จะต้องผ่านการให้ผู้ว่าราซการจังหวัดรับรองและส่งไปถึงคณะรัฐมนตรีเห็นขอบ 
ถึงจะสามารถดำเนินการตรงนี้ไต้ ฝากในที่ประชุมลองช่วยกันคิด เพื่อเราสามรถกักเก็บ 
นํ้าในช่วงฤดูฝนที่มาและก็มีการชุดสระหรือเอานํ้าซลประทานเข้าไปในแหล่งนํ้าที่เรา 
สามารถกักเก็บไต้ ขอขอบคุณ
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นางสุปราณี เกิดมูล -ฃอเชิญท่านขาตรี พิทยาธำรง
รองประธานสภาฯ
นายชาตรี พิทยาธำรง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.วังเหนือ ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมประหยัด แลสันกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เขต ๒ อำเภอวังเหนือ ผมขออนุญาตอภิปรายเกี่ยวกับอำเภอวังเหนือ เห็นพี่  ๆ
'สมาชิกหลายท่านที่พูดถึงในเขตรับผิดขอบของตัวเอง เขตอำเภอวังเหนือก็ต้องยอมรับ 
ว ่าเรา เราไม่ไต้น้อยใจ แต่เราเกิดมาไกลปีนเที่ยง เมื่อสักครู่ได้พูดถึงในเรื่องของไฟฟ้า 
เรื่องนํ้า ความจริงอยากได้ทุกอย่าง ไฟฟ้าก็อยากได้ นํ้าก็อยากไต้ ตามสโลแกนที่บอกว่า 
นํ้าไหลไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ แต่ตอนนี้อีดอัดใจและค่อนข้างลำบากใจ แตกไม1เป็นไร 
เม ื่อ ป ระซ าซ น เข าไต ้เล ือก เราม าเป ็น ต ัวแท น  ตอนน ี้พ ูดถ ึงน ํ้าท ุกท ี่ก ็จะม ีป ็ญ หา 
โดยเฉพาะบ้านผม บ้านผมเองนี่แหละหมู่ ๑๒ ตำบลร่องเคาะ หมู่บ้านอพยพตั้งแต่ปี 
๒๕๓๗ ตอนนี้ ผ่านมาแล้ว ยี่สิบหก ยี่สิบเจ็ด เราไม่มีนํ้าใต้ดินเลย รอแต่นี้าฝน ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๘ เป็นต้นมาไม่มีนํ้าไข้เลย แม้แต่ตัวผมเองจะเอานํ้ามากรอง เมื่อสักครู่หลายท่าน 
พูดถึงเรื่องความสะอาด ท่านเซน ปานสังข์ ก็พูดถึงว่าความสะอาดแร่ธาตุต่าง  ๆ ลำหรับ 
ผมไม่ต้องการแบบนั้น แค่ต้องการมีนั้าอาบ มีนั้าไข้ ม ีน ํ้าล ้างถ้วยล้างขาม ชาวบ้านก็ 
พอใจแล้ว แต่มันลำบากขนาดนั้นเลย ซี่งเราก็ไต้ทำหนังลือส่งไปยัง เจ็ดแปดหน่วยงาน 
แต่ยังไม่ไต้รับการตอบสนองแม้แต่หน่วยงานเดียว ท่านรองพิษณุพล ประสาน ก็ทราบดี 
ว่าเราทำไปที่ทรัพยากรนํ้าภาค ๑ แต่ก็ยังไม่ไต้รับการตอบสนอง เนื่องจากที่ผ่านมาจะมี 
การแก้ไขแบบเฉพาะหน้าเป็นปี  ๆไป แต่ยังไปยั่งยืน แต่ตอนนี้เรามีโครงการจะผันนํ้า 
จากแม่นั้าวังโดยไข้งบประมาณประมาณยี่สิบล้านบาท นอกจากนั้าอุปโภคบริโภคแล้ว 
นั้าเพี่อการเกษตร เมื่อสักครู่ก็เพิ่งส่งมาเขตตำบลวังใต้ แม่น้ี'าวังแห้ง'ขอด เขาก็ร้องเรียน 
มาที่รองผู้ว่าราฃการจังหวัดลำปาง และท่านได้ออกไปดูพื้นที่ ผู้นำชุมซนไม่ไต้แจ้งมาที่ 
ผม ผมไม่ได้เข้าไปร่วม มาทราบมาอีกทีก็เป็นข่าวซ่อง ๓ เข้าไปทำข่าวแล้ว พูดถึง
ถนน ถนนเจ้าคณะอำเภอได้ประสานมา ในเขตของท่านสุปราณี เกิดมูล อยู่ในพื้นที่ 
ระหว่างอำเภอไปที่เจ้าพ่อพญาวัง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล ก็เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งล้าเทียบ 
กับอำเภออื่น  ๆ แล้ว ผมดูว่าเราค่อนข้างจะมีป้ญหาอีกเยอะ ผมไปศึกษาดูว่าถนนของ 
อบจ.หลัก  ๆ ในเขตรับผิดขอบเขต ๒ มีอยู่ ๔ สายทาง ตอนเข้าก็ไต้นำหนังสือมาแล้ว 
ซาวบ้านก็ร้องเรียนเข้ามามีรูปภาพหมด เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะแยะไปหมดเลย ในช่วง 
เทศกาลก็จะมีอุบ ัติเหตุเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นถามว่าเราอยากได้อะไร มันสะสมมานาน 
และมีปิญหาเยอะแยะเลย เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า จริง  ๆ ล้าถามผม ล้าเลือกระหว่างนํ้ากับ 
ไฟฟ้า ลำหรับบ้านผม ผมต้องเลือกนั้า แต่ไฟฟ้าในข้อบัญญ้ติของปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ผม 
ไปดูข้อมูลแลวก็ไม่ได้มาทำในพื้นที่ของหมู่บ้านผม ก็ไปทำในเขตอีกหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งเป็น 
ถนนที่เข้าสูโรงเรียน และก็มีข่วงระหว่างทางที่ค่อนข้างจะมีดและเปลี่ยว และมีปิญหา 
เรื่องยาเสพติด และอีกหนึ่งสายทาง เป็นสายทางในแหล่งชุมซนเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระ 
ธาตุ ก็ได้ไปสอบถามผู้นำชุมซนว่าเขารู้หรือไม่ ปี ๒๕๖๔ โครงการของ สมาชิกคนเดิม 
เขาทำอะไร เขาทราบว่าเป็นไฟฟ้าและเขาก็รอคอยอยู่ ผมก็ถามว่าจะเอาอย่างไร ผมก็ 
ลำบากใจ ล้าสมมุติเราไปเปลี่ยนโครงการก็โดนอีก แต่อยากไต้นั้ามากกว่า อยากได้นั้า 
มากกว่าไฟ แต่ม ันลำบากใจ ก็ให้ข้อมูลไว้จะได้มีการตัดสินในว่าผู้บริหารเขาจะทำ 
อย่างไร ขอขอบคุณ
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ขอเชิญฝ่ายบริหาร ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และท่านสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน วันนี้ถือว่าได้รับรู้ ปัญหาและอุปสรรค์ต่าง  ๆ ก่อนอื่นก็ 
ต้องขอออกตัวนิดหนึ่งว่าคณะผู้บริหารเราก็พึ่งมาทำงาน ต้องยอมรับว่ามาทำงานไม่กี่ 
เดือน ท่านที่เป็นสมาชิกใหม่ก็คงมีน  ๆ เหมือนกับผู้บริหาร บางอย่างที่เราได้แถลง 
โครงการต่างๆ บางครั้งอาจจะไม่ตรงใจกับบางท่าน เราก็มาปรับร่วมกัน ระหว่างชุดเก่า 
ชุดใหม่อะไรที่ดืเราก็ร่วมกัน อะไรที่พอไปได้ก็ไปด้วยกัน เราต ้องอยู่ร ่วมกันล ี่ป ีน ี้ใน 
มุมมองผมแนวคิดของผม ณ เวลานี้เราต้องจับมือกันดืกว่า อันไหนดีเราก็ร่วมกันทำ อัน 
ไหนที่มันไม่ดื ไมโซ่ไม,ดืพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ก็เปลี่ยนแปลงใหม่ เพราะอาจจะอยู่ใน 
ยุคอีกยุคหนึ่งเพราะว่าเจ็ดแปดปีที่ผ ่านมา การบริหารจัดการก็ต่างกัน การรับฟิงความ 
คิดเห็นก็ต่างกัน ณ จุดนี้เรามาร่วมกัน มาประสานกันและพัฒนาในจังหวัดเราให้ดืขึ้น 
ผู้บริหารก็น้อมรับที่สมาชิกทุกท่านได้อภิปรายมาเราก็รับฟ้ง เป็นข้อคิดและเป็นแนวคิด 
ผมก็กราบเรียนกับท่านนายกบอกว่าเราเอาตรงนี้มาปรับร่วมกัน แผนงบประมาณต้องทำ 
อย่างไร จะต้องแก็ไขอย่างไร ก็อยู่ท ี่ค ุณค่าของแต่ละท้องที่ แต่ละเวลา ผมดูอย่างนั้น 
หลาย  ๆ เรื่อง โดยเรื่องนั้า เป็นปัจจัยที่หลาย  ๆ ท่านที่บอกว่า แต่ก่อนเราอาจจะคิดแต่ 
ไม่ทำ แต่ตอนนี้เราทำแล้ว เราต้องการทำ ตั้งแต่เดิมทำไมไม่ทำเพราะเราไม่อยู่เราเลยทำ 
ไม่ได้ ตอนนี้เรามาอยู่แล้วเราต้องการทำ การบริหารงานที่ซัดเจนที่นายกกล่าวเมื่อสักครู่ 
ท่านตั้งใจที่จะทำ แต่การทำเรื่องแหล่งนั้านั้น ตอนนี้ท่านกำลังรวบรวมข้อมูล เมื่อวานก็ 
ค ุยก ับทรัพยากรนั้าท ี่จะขอท่านมาร่วมทำงานกับโครงการของเรา ให้เป็นรูปธรรมที่ 
ซัดเจน เหมือนตอนนี้บางท่านบอกว่าไม่ทำสักที ท่านต้องเข้าใจว่าผู้บริหารชุดนี้เพิ่งจะมา 
ทำ จะให้ทำทันที่ ททท. เดี๋ยวถ้าผิดพลาดแล้วจะมีปัญหา เราก็ปรึกษาจากทรัพยากรนั้า 
จากทรัพยากรนั้าบาดาล ว่ามืวิธีการอย่าง'ไร เราจะช ุดเจาะน ั้า เราต้องทำอย่างไรบ้าง 
เราต้องขออนุญาตอย่างไร ต้องทำ MOU เขาอย่างไรคือเราก็มืแผนในการทำงาน แต่การ 
ท่ีจะทำ ททท. ยังไม่ไต้ แต่ถ้าเข้าที่เข้าทางเราก็จัด วันนี้เราจึงไต้ขออนุมัตเรื่องการจัดซื้อ 
รถที่เราจะดำเนินการ เพราะอย่างไรต้องดำเนินการก่อนพฤษภาคม ถ้าฝนตกแล้วความ 
จำเป็นก็น้อยลง แต่บางสิ่งบางอย่างก็ติดขัด ติดซัดก็ต้องปรึกษาทุกท่าน เราต้องร่วมกัน 
ผมก็คุยกับท่านนายกตลอดว่าเราต้องร่วมกับสมาชิก ท่านสมาชิกต้องมีบทบาทในการ่วม 
ทำงานกับพวกเรา คณะผู้บริหารจะเดินไม่ไต้เลย ถ้าทางสมาชิกสภาทุกท่านไม่ให้ความ 
ร่วมมือ แล้วประขาขนในเขตของท่านก็จะไม่ไต้อะไรเลย แต่ถ้าเราร่วมมือและจับมือ 
ร่วมกัน มีป ัญหาเราก็มาคุยกัน อย่างท่านพ.ต.ท.พิมล คงทองบอกว่า ผมมืสิบเรื่องคง 
ไม่ไต้หรอก ไม่ใช่ ที่ผมพูดไม่ใช่ เราก็ต้องเรียงลำดับ ถ้าแบบนั้นท่านมืสิบเรื่อง ร้อยเรื่อง 
ท่านขอมาให้ท่านหมดคนอื่นก็ไม่ไต้ เราก็ต้องเฉลี่ย ความต้องการบางท่านก็มื ๑ ๒ ๓ ๔  
ท่านก็ต้องเอาหนึ่งก่อน ๑ ๒ ๓  ท่านก็ต ้องจัดลำดับความลำคัญมา ซึ่งเราก็จัดไปตาม 
ระเบียบและกติกาที่เคยมืมาก่อน เราก็ไม่ไต้รุกล้ําไปถึงนั้น แต่ต้องจัดระเบียบมาในความ 
ต้อการบาง แต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการจริง  ๆให้มืนำร่องที่ซัดเจนหน่อย เรื่องนั้าต่อไปทุก 
ที่ก็มืนํ้าก็เป็นไปตามเปัาหมาย แต่ถ้าจะไปทำถนนหนทางอีกลี่รายการห้ารายการก็เป็น 
เรื่องของท่าน แต่ขอให้มืเรื่องนั้าหน่อย ที่อำเภอแม่พริกก็มืนั้า เถินก็มืนํ้า วังเหนือก็มืนั้า 
แต่ความต้องการนํ้าที่ผมดูแต่ละที่มันก็ต่างกัน ของท่านขาตรี พิทยาธำรง ท่านอาจจะ
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เป็นพื้นที่เขา ท่านไปเจาะนํ้าบาดาลก็คงจะยากหน่อย ก็ต้องมีวิธีการที่เราก็คิดไว้แล้ว 
เมื่อวานคุยกับทรัพยากรนํ้า เขาก็แนะนำแล้วว่าในท้องที่บางท้องที่ต้องทำอย่างนี้บาง 
ท้องที่ต้องทำอย่างนี้ อำเภอเถึนก็ต้องทำอีกแบบ เราจะทำอย่างไรให้กักนํ้าให้เขาอยู่ ทด 
นํ้าอย่างไร ซึ่งตอนนี้ที่ผมไต้คุยกับท่านนายกคร่าว  ๆ เรามีแหล่งนํ้า อ่างเก็บนํ้า ที่สมาซิก 
เก่าไต้ทำได้ขุดไว้ เราจะต้องช่วยกันรวบรวมแล้วว่าแหล่งนํ้าที่ท่านขุดแต่ล่ะที่มีประมาณ 
กี่บ่อ และตอนน๋ีใซ้Iต้ไหม จะทำอย่างไรต่อ เช่นช่วงเช้าท่านสมาซิกเอาข้อมูลมาใท้ดุไม่รู้ 
ว่าเขตไหน ผมจำไม่ไต้ เขามีแหล่งนํ้าแล้วแต่มอบให้ท้องถิ่น แต่ท้องถิ่นไม่ดูแลเลยนํ้าก็ 
ไม่เช้า มีแต่อ่าง พอเราขุดแล้วเราก็มอบให้อปท. อปท.ก็ไม่ดูแลเลย ตอนนี้เราจะพัฒนา 
ตรงนั้นให้เป็นอย่างไร ให้ท้องถิ่นเขาช่วยเราดูแล และให้มีนํ้า เราต้องช่วยกันทุกรูปแบบ 
ตรงนี้ก็จะช่วยงบประมาณไปไต้เยอะเลย คือเรื่องที่ผู้'บริหารคิด'ไว้ ความลำเร็จจะอยู่ไต้ 
ผมว่าก็ต ้องอยู่ท ี่ท ่านสมาซิกทุกท่านด้วย ส่วนอีกท่านที่พ ูดถึงเรื่องที่ นสร.ที่สำคัญที่ 
หลวง บางท ีเขาจะก ันไว ้ก ันให ้เป ็นท ี่เล ี้ยงส ัตว ์ ท ี่ปล ูกป ่า บางท ี่ถ ้าท ่านจะเปล ี่ยน  
วัตถุประสงค์เอานั้าเช้าไปใน ท่านต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงตัวก่อน ไม่เช่นนั้นก็ผิดอีก 
คือบางอย่างตอนนี้ท ี่ผ ู้บร ิหารทำก็อยากทำให้ถ ูกด้วย ผมอยู่ฝ ่ายตรวจสอบและฝ่าย 
กฎหมาย ผมไม,อยากให้สตง.เขาเช้ามาตรวจในเรื่อง เรื่องขุดอยู่ในเขตป่าสงวน อยู่เขต 
กรมเจ้าท่า ไม่ขออนุญาต ก็มีป้ญหาอยู่ตรงนี้ตลอด ถ้าเราทำให้จบมันจบเลย การที่เรา 
จะจบไต้ เราต้องคุยกันว่าท่านต้องช่วยตรวจสอบ ส่งมาครบไหม ห้องถิ่นบางทีเขาขอมา 
อย่างเด ียว เขาไม่ไต้ตรวจสอบ เขาจะติดตามมายังท่าน ตอนที่เขาขอเขาอยากได้ทันที 
แต ่เวลาเราดำเน ินการให ้ เราขอเอกสาร เขาไม่ให้เขาไม่มี และทางเราก็โดน สตง. 
ตรวจสอบ คุณไม่ขออนุญาตกรมเจ้าท่า ลำนวนอยู่ที่ผมสิบยี่ สามสิบเรื่อง ยังคาอยู่เขา 
บอกให้1ปขออนุญาตห้องถิ่น ห้องถิ่นพอทำให้เขา เขารับมอบแล้วเขาก็ไม่สนแล้ว แต่ถ้า 
เขาเรา และเราขอเขาก่อนเขาหามาให้ ท่านลองสักเรื่องสองเรื่องเถอะ ล้าคุณอยากไต้ 
งบประมาณตรงนี้นะ ให้ทำมา ๑ ๒ ๓  เขามาให้เราเลย เพราะเขาอยากไต้ถนน ห้องถิ่น 
เขาก็อยากไต้ถนนหน้าบ้าน แต่ถ ้าท ่านทำแล้วบอกขอเอกสารเพ ิ่มเติ่ม ก็ยากเขาก็ไม่ 
อยากจะทำ เราต้องช่วยกันหน่อย เจ้าหน้าที่เราก็ต้อง สตง.สอบ โดนปปซ.สอบ เร่ืองไม่ 
เป ็น เร ื่องเพ ียงแค ่ขาดเอกสาร ก ็อยากฝากไว้ด ้วย ส่วนเรื่องนํ้า จริง  ๆ ต้องให้ท่าน 
ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงเพราะท่านจะดูแลตลอด ขอให้ท่านชี้แจง เพื่อท่านสมาซิกจะ 
ไต้รับทราบ ขอขอบคุณ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมจะขอใช้เวลาประมาณสิบนาทีในการชี้แจง เรื่องแรกที่ 
ท่านสมาซิกสอบถามและเป็นห่วง เรื่องการจัดซื้อรถขุดเจาะ เมื่อเราไต้ดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างแล้ว ผู้รับจ้างไต้ส่งมอบแล้ว ท่านเป็นห่วงว่าเราจะมีบุคลากรที่พร้อมหรือไม่ ผม 
ในฐานะผู้อำนวยการกอง ขอตอบว่าผมไต้วางแผนงานไว้ว่า ตอนนี้เราได้ส่งช่างของเรา 
จำนวนสอง ท่าน จะไปอบรมที่จังหวัดเขียงใหม่ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง ๒ เมษายน 
เป็นหลักสูตรช่างขุดเจาะ ถามว่าทำไมเราต้องส่งไประเบียบของกรมทรัพยากรนี้า ระบุไว้ 
เลยกรณีที่ อบจ.จะดำเน ินการขุดเจาะนํ้าเอง เราต้องมีช่างซึ่งผ่านการอบรม และเมื่อ 
อบรมแล้วต้องผ่านการทดสอบและต้องมีวุฒิบัตร มีบัตรประจำตัวช่างเจาะนั้า ตอนนี้ผม 
ไต้ดำเนินการส่งไปแล้วสองท่าน ประกอบกับผมไต้วางแผนรับโอนเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง
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ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่ที่ประจำรถขุดเจาะทั้ง ๒ คัน แต่ละคันจะใช้คนไม่เยอะ เพราะเป็นเทคโนโลยี

สมัยใหม่ ระบบลงท่อจะไม่ใช้ระบบลงท่อแบบเดิม เดิมจะใช้คนลงท่อ แต่ขุดใหม่จะใช้ 
แบบออโตเมดิก คือลงแบบใช้รถเลื่อนลงเป็นออโต้ ก็เป็นการประหยัดคน ถามว่าเมื่อไต้ 
รถแล้ว การวางแผนในการขุดเจาะจะทำอย่างไร ก็คือเบื้องต้น ไต้หารือกับอบจ.ที่เขา 
ดำเนินการมา เซ่น อบจ.เขียงใหม่ ซี่งมีรถขุดเจาะอยู่ ๓ ขุด เขาจะมีวิธีการดังนี้ ๑.ต้อง 
ให้ท้องถิ่นเซ่นเทศบาล อบต. ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ อบจ.ในการไปเจาะบ่อ โดย 
ท้องถิ่นนั้นต้องเป็นผู้ดำเน ินการขอใบอนุญาตจากกรมทรัพยากรนี้าบาดาลเอง ไม่ใช่ 
อบจ.เป็นคนขออนุญาต ท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ฃออนุญาต เมื่อท้องถิ่นผู้นั้นขอแล้วต้องทำ 
MOU ร่วมกับอบจ.ข้อตกลงว่าเราจะดำเนินการอย่างไร เซ่นซัมเมอร์สท้องถิ่นเป็น 
ผู้รับผิดขอบหรือจะให้อบจ.เป็นผู้รับผิดขอบ ท่อ ใครจะเป็นผู้รับผิดขอบ ส่วนค่าขุดเจาะ 
นํ้ามัน อบจ.เป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้ว ที่ท่านเซน ปานสังข์ เป็นห่วงสอบถามกว่า เราควร 
จะส ืบเสาะหาปริมาตรน ั้าจากกรมทรัพยากรน ั้าบาดาล เรื่องนี้ผมจะรับพิจารณาไป 
ประสานงานกับกรมทรัพยากรนั้าบาดาลว่ามีข้อมูลแหล่งนํ้า จุดไหน บริเวณไหนบ้าง รถ 
ขุดเจาะหนึ่งคัน ทำงานต่อหนึ่งบ่อ ใช้เวลาเท่าไหร่ หนึ่งคันนี้ ปกติหนึ่งบ่อจะทำงานเจ็ด 
วัน เท ่ากับว่าหนึ่งเดือนเราจะเจาะได้ไม่เก ินสามบ่อ ต่อหนึ่งคัน อันนี้ฃอนำเรียนในที่ 
ประขุมรับทราบ กรณีที่ว่าอำเภอไหนท้องที่ไหน จะไต้ขุดเจาะก่อน ก็ต้องทำเรื่องเช้ามา 
อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่าอำเภอไหนแล้ง อำเภอไหนส่าคัญก็ดำเนินการ 
ก่อน เร ื่องรถขุดเจาะขอนำเร ียนสภาเพ ียงแค่น ี้ ต่อไปเรื่องท่านประหยัด แลสันกลาง 
ท่านสอบถามว่าวิธีแก้ไขป้ญหาภัยแล้งเราจะมีวิธีอย่างไรบ้าง สำหรับแผนงานของกอง 
ซ่างเราก็มีวิธีแก้ไขปีญหาภัยแล้งอยู่ประมาณเจ็ดเรื่องที่เราตั้งแผนไว้ คือ๑.แผนจัดทำบ่อ 
นั้าตื้นหรือธนาคารนั้าใต้ดิน อันนี้เราก็มีแผนงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน SCG ก็มา 
แนะนำเรา ทางมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ก็มาแนะนำเรื่องการทำระบบธนาคารนั้าใต้ดิน ซ่ึง 
อบจ.ของเราไม่มีซ่างผู้ชำนาญการในต้านนี้ ผมก็จะนำเทคโนโลยีใหม่  ๆ จาก SCG หรือ 
มหาวิทยาลัยเขียงใหม่มาปรับปรุงใช้ ๒.การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปีญหา อันนี้ อบจ. 
ของเราก็จะดำเน ินการ ๓.การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามข้อบัญญัติปี ๒๔๖๓ 
๒๔๖๔ เราก็มีการก่อสร้างประปาหมู่บ้านอยู่ ๔.การขุดสระนั้าในไร่นา อันนี้อาจจะใช้ 
เครื่องจักรของอบจ.ดำเนินการ ๔.การใช้เครื่องสูบนั้า เพื่อสูบนั้าในช่วงฤดูฝนมากักเก็บ 
ไว้หรือว่าใช้ในฤดูแล้ง อันนี้เรียนในที่ประขุมว่าอบจ.ของเราป้จจุบันมีเครื่องสูบนํ้า ขนาด 
๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง ๖ .การขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บีง แม่นํ้า กองช่างก็ 
ดำเนินการอยู่ สุดท้าย การใช้รถบรรทุกนํ้าเพื่อแจกจ่ายนั้า กองช่างเราโดยฝ่ายสาธารณ 
ภ ัย ม ีรถบร ิการน ี้าอย ู่ ๑ คัน ป ีจจ ุบ ัน เราก ็ไต ้ส ่งน ั้าอย ู่ รร.วอแก ้วว ิทยา และตาม 
หน ่วยงานต ่างๆท ี่ร ้องขอมา เป ็นการแก้ไข ส ุดท ้ายเร ื่องท ี่ผมไต ้ไปประข ุมท ี่กรม 
ชลประทานที่ ๒ กรมชลประทานไต้รายงานสถานการณ์นํ้าในปี ๒๔๖๔ ปีจจุบันนี้าใน 
เขื่อนกิ่วลมมีปริมาณนั้าคงเหลืออยู่ ๖๖.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๓ เปอร์เซ็นต์ 
ของปริมาณที่กักเก็บไว้ ก็คือกิ่วลมนี้เหลือปริมาณเพียงครึ่งสำหรับเขื่อนกิ่วคอหมา มี 
ปริมาณนั้าคงเหลือ ๔๙ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๔ เปอร์เซ็นต์ของความจุ ก็คือกิ่วคอ 
หมาเหลือนั้าแค่ ๓๔ เปอร์เซ็นต์ แล้วกรมขลประทานเขามีแผนงานที่จะปล่อยนั้าลง
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ประโยชน์ไหม ก็จะมีประโยชน์กับชาวบ้านเรา ก็แจ้งให้ท่านสมาซิกสภาช่วย 
ประซาส้มพันธให้พ่อแม่พี่น้องทราบว่าชลประทานจะปล่อยนํ้าในต้นเดือนเมษายน 
จำนวน ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ถามว่านํ้าจะถีงอำเภอแม่พริกใช้เวลากี่วัน ประมาณ ๒ 
อาท ิตย ์ ก ็ประมาณ กลางเด ือนเมษายน น ํ้าจะถ ึงอำเภอแม ่พร ิก จำนวน ๑๕ ล้าน 
ลูกบาศก์เมตร แต่จะถึงอำเภอแม่พริกกี่ลูกบาศก์เมตรนั้นยังไม่รับประกัน เบื้องต้นผมใน 
ฐานะผู้อำนวยการกองช่างก็ฃอซี้แจงในสภาเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านธรรมการ ขุมศรี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ชอกลับมาเรื่องนั้า เรื่องรถขุดเจาะ ที่ท่านรองนายกพูดเมื่อ 
ลักครู่ต้านสถานที่ ผมก็ อยากจะสอบถามว่า ถ้าเราจะไปเจาะสถานที่แต่ละพื้นที่ ต้อง
นึกให้ดื  ๆ ว่าเราจะขุดเจาะตรงไหนไต้ เราไปขุดเจาะ เราตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้มีนํ้า แต่ 
ผมว่าชุดเจาะไมใต้ เพราะติดพื้นที่ปา เอกสารสิทธิ้ไม่มี จะแถ้ปีญหานี้อย่างไร ถามว่ามี 
นํ้าแต่ว่าขุดเจาะไมใต้จะสำรวจไปทำไม จะเจาะทั้งทีต้องมีโฉนด ถามเจ้าชองมีโฉนดจริง 
ต้องให้เจ้าของโอนโฉนดนี้เป็นของหลวงอีก ใครจะยอมนี่คือปีญหา เรื่องรถขุดเจาะเรื่อง 
บุคลากรไม่ใช่ปึญหา ต้นตอปีญหาอยู่ตรงนี้ ท ่านรองนายกฝ่ายกฎหมาย ถามว่าที่ตรงนี้ 
เป็นที่ปา อย่างที่ผมขอไว้วันนี้หมู่บ้านฉลองราษฎร์ ซี่งมีมติครม.เขาย้ายหมู่บ ้านมาอยู่ 
ตรงนี้ บอกว่าต้องมีโฉนดไหม ถามว่าทำไมไม่เอามติดรม.แนบโครงการนี้ไป ไม่ต้องมา 
ถามว่าโฉนดมีไหม จะเอาโฉนดที่ไหนมา ที่เราทำโครงการทุกวันนี้ให้ท่านสมาซิกสภา
ที่มาใหม่ฟ้งดื  ๆ โครงการที่เราจะขอทุกที่ ผมจะจับพื้นที่นอกเขตปา มันจะมีวงกันออก 
ของเขาอยู่ เราอยู่ในวงกันออกไม่อยู่ในเขตฟ้า ทางเจ้าหน้าที่ยังถามว่ามีเอกสารสิทธิไหม 
ถามว่าเราจะขุดเจาะในเขตป่าสงวนไมใต้ และตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขากันออกแล้วในพื้นที่ 
ป่าสงวนแล้ว ก็เจาะไม่ไต้อีก แล้วเอกสารสิทธิ้มีไหม นสร.มีไหม จะทำยังไงท่าน อย่าลืม 
ว่าพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว อยู่บนภูเขา ไม่มีแม้แต่โฉนด กิ่วตํ่า เพียงใจ ไม่มี อำเภอ 
แม่เมาะผมก็ไม่มี ถามว่าท่านรองปวดหัวไหม ผมเห็นเถียงกันเลยขุดเจาะอย่างนั้น อย่าง 
น ี้ คุณทำไมไม่ดูต้นตอที่เราจะเจาะก่อน อย่างท่านเชน ปานสังข์ เสนอจะเจาะท่านจะ 
โอนโฉนดให้ไหม ถ้าไมโอนโฉนดให้ ก็เป็นสิทธิของคนนี้ไมโอนโฉนดให้มีนึญหาอีก เกิดมี 
เรื่องมีราวกันขึ้นมาอีก เจอมาเยอะแล้ว เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมา ผลสุดท้ายต้องขึ้อ 
ที่ตรงนี้ เขาจะให้ตรงนี้ เขาโอนให้เราได้ไม่มีปีญหา ในพื้นที่นี้ ๑ ๐ x๑ 0 เอาเลย ผมสบาย 
ใจแล้ว ได้โอนเป็นของหลวงแล้ว สุดท้ายทะเลาะกันขึ้นมาปีดพื้นที่ไปเลย ห้ามผ่าน ทำ 
อย่างไรท่าน ไม่ให้ผ่านแล้วจะทำอย่างไร แล้วตอนนี้คือเกิดนึญหา ถ้าเราจะขุดเจาะ เรา 
จะไปหาพื้นที่เจาะต้องคิดว่าตรงนี้ทำไต้หรือไม่ ติดอะไรบ้างไหม คุณต้องกำหนดว่าขอให้ 
เป็นนอกพื้นที่ป่าสงวน จะเป็นพื้นที่ สปก.ได้ไม่มีนึญหา พื้นที่กันออกได้ไม่มีนึญหา แต่ท่ี 
ท่านบอกว่าต้องมีโฉนด ต้องมี นสร. ผมว ่ากว่าเราจะขออน ุญาต นสร. ส่งเรื่องไปที่ 
กระทรวงอีก ไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปที่กระทรวงอีก กระทรวงกว่าจะส่งกลับมาสอง 
ปี ตายแล้ว ที่เราทำโครงการกันทุกวันที่ผ่านมา เราจับตรงไหนที่เป็นนอกเขตป่า เราก็ทำ 
โครงการไต้ ทำโครงการอย่างเช่น ถนนก็เจอมาหลายรายแล้ว ทำถนนเช้าในเขตป่า ทำ 
ไป ๕๐๐ เมตรเจอเขตป่า ซึ่งคั่นกันเพียงแค่ยี่สิบเมตร ต้องต้องยี่สิบเมตรออก เลยไปอีก 
ได้นี่คือปีญหา ผมว่าเรื่องแบบนี้ที่รอการขุดเจาะท่านจะต้องอธิบายต้องคุยให้จบเรื่อง
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สถานที่ที่คุณจะไปขุดเจาะ บางหมู่บ้านมีอยู่มาเป็นร้อยปีหมู่บ้านนึ้1ม่มีโฉนดเลย และยัง 
อยู่ในเขตป่าอีก แล้วจะดำเนินการได้อย่างไร อำเภอแม่เมาะเจอมาหลายคดีแล้ว ต้ังแต่ 
ผู้ว่าดินรก ก้อนกลีบเป็นด้นมา ที่จริงเรื่องติดพื้นที่เขตป่า เกิดจากตรงนี้เริ่มมาจากแม่พาะ 
ทำไปก่อนโดยผู้ว่าราฃการจังหวัด สั่งการลงไป กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ทราบอะไรเลย ไม่รู้ 
กฎหมายเซ็นต์สัญญาขอให้ลูกบ้านได้ดีไปก่อนไม่คิดว่าอะไรจะตามมาทีหลัง ผลสุดท้ายก็ 
ตามมาต ิดค ุก คนละสองปี โดนตัดจากออกผู้ใหญ ่บ ้านอ ีกห ้าป ี บางคนเพิ่งได้เป ็น 
ผู้ใหญ่บ้านมาสามเดือนโดนสั่งพัก นี่คือป็ญหาอย่าไปมองว่าเรื่องนี้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ 
อย่างผมบอกว่าจะไปเจาะตรงนี้ได้ บางสิงบางอย่างแม่เมาะเป็นพื้นที่ที่ออกเอกสารสิทธิ 
ที่ยากเพราะว่าการไฟฟ้าเขาคุมพื้นที่ไว้ จะออกพื้นที่ตรงไหนก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ อาญาบัตร 
ต้องเข้าใจดำว่า อาญาบัตรด้วย ถ้าเราจะไปขุดไปเจาะทำอะไรเราจะต้องไปขออนุญาตที่ 
เขาขออาญาบัตรก่อน ต้องดูให้ซัด  ๆ ถ้าเขาขอไปแล้ว เราไปทับพื้นที่เขา ล ้าหากเขา 
ฟ้องร้องขึ้นมาก็จะเกิดปีญหา ถ้าผมถามว่าที่เราทำสปก.เขาอนุญาตให้ทำได้ นอกเขตป่า 
ทำได้ ซึ่งตรงนี้ไม่มีเอกสารสิทธี้ซึ่งเป็นที่สาธารณะ จะทำในรูปไหน ท่านลองดูว่าเราจะ 
แก้ปีญหากันตรงไหน พื้นที่อยู่ในกันออกจากเขตป่าสงวน ออกเขตป่าสงวนมา ต้องมา 
เจออีกเส้นคือเส้นป่าถาวร มีป่าสองเส้น ท่านต้องคิดดู ออกจากเส้นป่าสงวนมาได้ไม่มี 
ปีญ,หา ทีนี้มาจับเส้นนี้ไปต่อไม่ได้อีก เจอเส้นป่าถาวรอีก นี่แหละครับประเทศไทย บ้าน 
หลังนี้หลังคาครึ่งหลังเป็นของป่าสงวนอีกครื่งหลังเป็นของป่าถาวร มันเจอปัญหาแบบ 
ผมก็อยากจะให้เพื่อน ๆน้อง  ๆ ดูว่า เรื่องเอกสารสิทธิ ที่เราจะไปเจาะให้คิดดูดี  ๆ หา 
เรื่องให้ตรงจุด คิดอยากจะเจาะตรงนี้ก็เจาะได้ มันทำได้แต่มันเจาะไม่ได้ ในความคิดเรา 
เจาะได้บนภูเขาเจาะได้หมด แต ่ว ่าถ ้าเรามาเจาะท ี่ตามกฎหมายจร ิง  ๆ เอาระเบ ียบ 
กฎหมายจริง  ๆ มันเจาะไม่ได้สักท่ี ถึงจะเป็นที่กันออก ผมก็ไปประสานกับป่าไม้แล้ว คุณ 
ก็ต้องขออนุญาต แต่ที่ผ่านมาป่าไม้เขาอะลุ่มอส่วยให้ กฎหมายถ้าตีงเกินไปมันก็ขาด ถ้า 
เราจะถือกฎหมายตรง  ๆ เรานั่งนี่ก็ผิดกฎหมายหมด เราต้องหาข้อสรุปตรงนี๋ให้ได้ว่าการ 
ที่เราจะทำโครงการแต่ละโครงการ ตามที่ผมได้นำเรียนเมื่อสักครู่ ขุดลอกตรงไหน แต่ขุด 
ลอกบางส่วนบางที่ถ้าเป็นของชลประทาน อ่างนํ้าบางทีเขามีกฎหมายเขาขอพื้นที่ไว้สิบ 
ไร ่เขา ตอนนี้เขายกให้กับอบต. เทศบาลแล้ว ที่เขาขอไว้จำนวนกี่ไร่ ตรงน ี้เราก ็เอา 
บรรทัดฐาน ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนก็จริง แต่ว่าขลประทานเขาขอมาแล้ว เขาก็มอบตรงนี้ 
ให้อบต.เป็นผู้ดูแลคุณจะขุดลอกทำอะไรได้เลย ขอแค่อบต.ทำหนังสือมาแค่สนับสนุนแค่ 
นั้นเอง กับเรื่องขุดเจาะบาดาลท่านคิดให้ดี บางท่านบอกว่าผมเจาะตรงนี้ก็ได้ หมู่บ้าน 
ต ัวเองเป ็นส ีเข ียวหมดเลย ไม่มีพื้นที่ที่จะไปกันออกเลย ผมก็ฝากไว้แค่นี้ เอาไปคิดดู 
ขอขอบคุณ
-ฃอเฃิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เพื่อนคนเก่า  ๆ ที่อภิปรายเป็นห่วงรุ่นน้อง เป็นห่วงตัวเอง 
ดีกว่า บ้านคุณมีนํ้า'ใช้แต่ใ'ซิไม่เป็น ตอนนี้น ํ้าเหลืออยู่ท ี่แม่เมาะอยู่ ๑๐ กว่าล้านคิว แต่ 
ขาดระบบบริหารจัดการเรื่องกระจายนั้ามีนั้าแต่ทำไม่ได้เพราะติดเขตป่า เคยออกสำรวจ 
ร่วมกันมีงบประมาณให้เงินกองทุนมี ๕- ๖ สิบล้านบาท แต่ถามว่าทุกคนกล้าเซ็นต์ไหมที่ 
จะเสนอเข้าอำเภอ ไม่มีใครกล้าเซ็นต์เป็นเจ้าของพื้นที่ ถ้าให้อบจ. ก็ทำไม่ได้ เพราะติด



๕เอ

นายเซน ปานสังข์ ระบบเรื่องกติกาการขออนุญาต ก็อยากจะฝากอย่างที่ท่านอำนวยได้บอกที่ผมได้เจอกับ
ส.อบจ.อ.เสริมงาม ตัวเอง ท่ีนสร. ถ้าไม่มีการก่อสร้างอาคาร เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่งมีคำสั่ง

อนุมัติมา ผมไปดำเนินการที่ตากมา ตัดเรื่องงานก่อสร้างอาคารออก ให้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยง 
สัตว์ ให้เป็นสระเก็บนํ้าทำได้ เป็นอำนาจของผู้ว ่าราชการจังหวัด ไม่ต้องส่งกรม แต่ถ้า 
หากมีอาคารสิงปลูกสร้างเป็นโรงเรือนเป็นอะไรต่าง  ๆ ต้องขออธิบดี ผ่านอธิบดีไป 
กระทรวง ตรงนี้คือที่ นสร.ที่มีอยู่ แล้วก็ฝากทุกคน ฝ่ายบริหารที่เข้ามาบริหาร ณ เวลา 
รอบนี้ ค ืองบประมาณที่เราจ ัดต ั้งไว้เป ็นข้อบ ัญญ ัต ิม ันคือป ี ๒๕;๖๓ เรามาทำช ่วงป ี 
๒(ะ๖๔ ไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่หรือคนเก่าที่อยู่ตรงนี้ บริบททั้งหมดทุกคนจะพัฒนา ๑-๑๐ 
แต่จะอย่าลืม ๑ ด้นตระกูลท่ีเราจะไปเอาเงินมาอยู่ตรงไหนเหมือนท่านปิลันธน้ รัตนวราภรณ์ 
บอก ชอต่อยอดตรงนี้ จริง  ๆ เรามีโอกาสร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ ทุกคนที่อาสามารับใช้ 
พ่อแม่พิ่น้องอยู่จากการเลือกตั้ง ผมรู้ว่าป้ญหาทุกคนรับปากทั้งหมดได้ แต่งบประมาณ 
อยู่ตรงไหน ท ุกเร ื่องเป ็นข้อสำคัญ เป ็นปีญหาชองพ่อแม่พ ิ่น ้องที่เราอยู่ในเขตนั้น  ๆ
โดยเฉพาะผมที่เป็น สจ.อำเภอ สจ.เขตก็ยังเป็นรายบุคคล แต่ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ในการ 
หน่วงนั้าหรือทำนํ้า ตอนนี้ผมบอกได้เลยผมประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรนั้า ผมมี 
นํ้าด้นทุนคือมีนํ้าตก ตอนนี้ผมจะเอานํ้าตกตรงนั้นมาที่หายไปไปออกรูตรงไหน ผมจะเอา 
มาออกในบ่อบาดาลประปาของหมู่บ้าน ซึ่งอำเภอเสริมงาม ตั้งแต่ศูนย์คิลปาชีพแม่ตํ๋า 
นํ้าตกไหลทั้งปีแต่ไม่รู้ว่านํ้าไปออกตรงไหน ตอนนี้เราก็ติดเรื่องพื้นที่ปา เราก็จะวางระบบ 
ท่อ HDP มา ตอนนี้มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน การทำ 
MOU ร่วมกัน ถ้าเป็นโครงการก็ฃอให้ขอโครงการหน่วยงานนั้น  ๆ ตอนนี้ผมจะตั้ง 
งบประมาณต่อท่อ HDP ที่นั้าตกแม่แฮด มากระจายระบบนั้าให้คนอำเภอเสริมงาม ซ่ึง 
เราทำได้ที่อำเภอเสริมงามเพราะเขตพื้นที่ของผมเป็นเขตพื้นที่ติดต่อระหว่างสำพูนเป็นที่ 
ราบสูง เพราะไม่มีการทำไร่เลื่อนลอย เพราะไม,มีสารเคมีนํ้าตรงนั้นสามารถไหลลงมา 
กรองแค่นิดเดียวอุปโภคบริโภคได้เลย แล้วยังมีนํ้าตกอยู่อีกหลายห้วย สิ่งที่สำคัญตอนนี้ 
จะต้องต่อท่อให้เป็นสายเลือดทั้งหมด คือมีอ่างเก็บนั้าเป็นแท็งค์สูง ถ้าธรรมชาติ ถ้าฤดู 
แล้งเราก็ปล่อยนํ้าตกมา ต่อมาอาณาเขต ๔ ตำบล ผมกล้าพูดได้เลยฝนตกวันเดียวไม่ทั่ว 
ท ั้งอำเภอ บ้างครั้งในโซนนี้ฝนตกก่อนนั้านองมาจะสูบเก็บอย่างไร ก็เป็นส่วนหนี่งของ 
การใช้พลังงานทดแทนคือโซล่าเซลล์ ห้วย หนอง คลอง บึง ตอนนี้ก็ย้อนกลับไป ผมเป็น 
สจ.มาแล้ว ๔ สมัย เกือบ ๒๐ ปี ผมอยากจะให้ไปย้อนดูข้อมูลเก่า ซึ่งเมื่อก่อนเราเคย 
ทำนบดิน ซึ่งเป็นโครงสร้างถาวรกักเก็บนํ้าอยู่ระดับ ๒๐,๐๐๐ คิวเกือบ ๓๐,๐๐๐ คิว 
ตอนนี้ตะกอนมาตื้นเขินหรือยังอย่างไร ถ้าเป็นโครงการเก่ารู้ลืกมีระเบียบสั่งมาแล้วให้ 
เราขออนุญาตย้อนหลังเข้าไป ไม'ทราบว่าหน่วยงานเราขออนุญาตไปยัง ที่ทำใหม่ก็ต้อง 
รอขออนุญาต อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดู เราก็ได้เห็นระบบของราชการ ตอนนั้นมีผู้รับจ้าง 
ไปทำงานพื้นที่อำเภอเสริมงาม เป็นอาคารบีองกันตลิ่งพัง งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท ประมูลเรียบร้อยเสร็จหมดแล้ว แต่กรมเจ้าท่าบอกว่าได้ขออนุญาตหรือยัง ทำเสร็จ 
แล้วแต่เราก็ต้องยกเลิก ถ้าผู้รับจ้างเข้าใจก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเป็น 
การฟ้องร้องกัน ยุ่งเหยิงเพราะทำสัญญาไปแล้ว ก็ไปปรับเปลี่ยนความคิดว่าเราก็ต้อง' 
ดูแลระบบองค์กรของข้าราชการ ก็ต้องเป็นตามขั้นบันไดไปถ้าทำ MOU ร่วมกันและมี 
ความเข้าใจต้องพ้องกันหมดแล้ว ผมว่าทุกเรื่องก่อนที่จะดำเนินการทุกอย่าง ถ้าหากเรา 
จะมานั่งคุยกัน เอาสิ่งที่มันถูกต้องเลยดีกว่า เพราะเวลาที่เราเหลืออยู่ ก็อยากให้สมาชิก
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ทุกท่านที่เข้ามาใหม่หรือคนเก่า และคณะฝ่ายบริหาร ข้าราชการทั้งหมด ก็ต้องทำงาน 
ไปด้วยกันอย่างราบรื่นทั้งหมด ตัวแทนของสังคมที่อยู่ร่วมกันเราก็อยู่ลำปางร่วมกัน 
ท้ังหมด แต่ใครมีสิ,งที่ดีอะไรที่ดีก็ต้องเอามาพูดมาคุยกัน ไม่ใช่ว่าตรงน๋ีไปได้ ตรงน้ีต้องหยุด 
ผมว่าทุกคนแม้กระทั้งคุยเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟแสงสว่าง ถามว่าลำตับหนึ่งคุณ 
เลือกอะไรก่อน สาระทุกข์สุขดิบของชาวบ้าน ผมบอกเลือกไต้ทุกคน แต่งบประมาณเรา 
มีเท่าไหร่ ประขากร ๗-๘ แสนคน ตอนนี้[ครงสร้างพื้นฐานก็อยากให้ทุกคนมีอาชีพอยู่ดี 
กินดี ตอนนี้เรามามองงบประมาณจะเอสมาจากตรงไหนบ้าง ลองมาทั้งคุยกันว่ามาจาก 
หน่วยงานไหนบ้าง โครงการทำเสร็จแล้ว หน ่วยงานที่ม ีส ่วนเกี่ยวข้องเขาก็อยากมา 
MOU ร่วมกับเราและมาสนับสนุนท้องถิ่นเรา เมื่อเขามีคำลังลงมาแล้ว ขอแบบประมาณ 
การ ปร.๔ /ปร.๕ เราด0าเนการไม่ทันเอง ก็ถูกตัดงบประมาณ อย่างเช่นกระทรวง
ทรัพยากรน ํ้าให ้ทำโครงการมาเลย แต่ไม่คนกล้าทำ เพราะจริง  ๆ แล้ว การจัดทำ 
งบประมาณ ขออนุญาตนำเรียนตรง  ๆ ล ้าเราม ีขอบเขตในเร ื่องการร ่าง TOR ไว้ 
ออกแบบลำรวจ เราไปคิดเบ ้าหมายข้างหน้า อย่าไปคิดว่าวันนี้ค ิดพรุ่งน ี้ทำเป็นช่วง 
เหลื่อมปี เราคิดว่าปีนี้เขาสั่งมาแล้วเกิดภัยแล้งมหัตภัยมาไม่มีใครกำหนดธรรมชาติได้ 
แต่พวกเราจะกำหนดของเราเองได้ว่าโครงการใหญ่  ๆ ในจังหวัดลำปาง ลองเริ่มต้น ๑๓ 
อำเภอ ลอดูแหล่งนี้าต้นทุน ที่เห็นสมควร เราอาจจะตั้งไว้เลยว่า โครงการหน่วงนํ้าเราจะ 
ให ้อำเภอว ังเหน ือ สมบุติป ีน ี้เอาไปสามสิบล้านบาท เราเล ือกทำได ้ภายในล ื่ป ีเราม ี 
งบประมาณขนาดไหนและต่อยอดจากองค์การหรือหน่วยงานไหนได้บ้าง ท ี่เขาจะมา 
สมทบกับเรา ซึ่งบางครั้งเราไม่เข้าใจในเรื่องของการออกแบบ เราก็ต้องมีการอุดหนุน 
ร่วม และตอนนี้คือหน่วยงานของเราต้องผ่านสภา ถ้าสภายกมือกันหมดก็คือผ่าน แต่ไม่ 
จำเป็นต้องทำพรุ่งนี้ตอนที่ยกมือ และทุกคนจะต้องถามว่าทุกคนมีโครงการหมดแล้ว แต่ 
ไม่ได้ขออนุญาต ที่จริงล้าคุณมีแบบแปลนการขยับเขยื้อนในการขอได้ทุกหน่วยงาน ผม 
ว่าตอนนี้ทางรัฐเขาเปีดช่องทางให้อยู่แล้ว อย่างผมไปเจอด้วยตนเองอย่างเช่นกระทรวง 
ทรัพยากรนํ้า กรมชลประทาน ของเขากว่าจะได้งบประมาณประจำปีมา เขาทำเรื่องขอ 
อนุญาตก่อนเลย เมื่อได้งบประมาณมา เขาประกาศ TOR เลย ต้องปีต่อปี ไม่ใช่ทำปี 
๒๕๖๔ ต้องทำภายในปี ๒๕๖๔ ให้เสร็จ ต้องมาศึกษาข้อมูลกันว่าผมยกตัวอย่างพื้นที่ 
อำเภอวังเหนือเลย น้ําไม่มี ต้องหน่วงนี้าอย่างไร เพราะอยู่ต้นนํ้าขุดเจาะบาดาลไม่ได้จะ 
หน่วงนํ้ากลับขึ้นไปอย่างไร เราก็ต้องมาทั้งคุยกันว่าโซนนํ้าสูงทำอย่างไร หน่วงอย่างไร 
คิดเรื่องนํ้าทุกคนคิดได้หมด เรื่องถนน เรื่องไฟ คิดได้หมด โดยนโยบายของฝ่ายบริหาร 
รอบนี้อยากจะเอาแหล่งนี้าก่อน ก็ต้องศึกษาแหล่งนํ้าแต,ละแหล่งไม่เหมือนกัน อย่างโซน 
ของแอ่งกระทะล้าเจาะบาดาลได้ก็ดี การเจาะบาดาลก็เหมือนท่านธรรมการ ขุมศรีบอก 
ว่า มีกฎหมายอยู่ ถ้ายิ่งเจาะเหมือนอุตสาหกรรมเมื่อก่อนถ้าใครเจาะนํ้าใต้ดินไปใช้ต้อง 
เส ียม ิเตอร ์ ถ ้าไม ่ใช ่ภาคการเกษตรจริง  ๆ ถ ้าเป ็นภาคอ ุตสาหกรรม ปลูกข้าวก็ค ือ 
อุตสาหกรรมภาคการเกษตร ต้องดูระเบียบตรงนี้ให้ดี  ๆ เมื่อก่อนเคยมีบ้ญหาในการเก็บ 
มิเตอร์นํ้าฃองเรื่องอุตสาหกรรมเก็บแพงเลย บางคนเจาะบ่อหมดหลายแสนแต่ต้องไป 
เส ียค ่าน ํ้าอ ีก ก ็ม ีข ้อถกเถ ียงและทะเลาะก ันอยู่ ว ันน ี้ก ็เป ็นโอกาสที่ด ีท ี่เรามาเริ่มต ้น 
แนวคิดกันใหม่ ไต ้เร ียนก ับสมาชิกท ั้งเก ่าท ั้งใหม ่และฝ ่ายผ ู้บร ิหารก ็ใหม ่ เพราะว ่า 
งบประมาณท่ีได้มาเราไม่ได้ทำ MOU ร่วมกับหลายที่ แต่มีโอกาส ตอนน้ีเราได้มีโอกาสทำ
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ส.อบจ.อ.เสริมงาม สุขสันต์รุ่งเรือง รักษาราชการแทน ของกระทรวงทรัพยากรนํ้า จริง  ๆ ไม่ได้ขอ

ที่กระทรวงทรัพยากรนํ้าเพ ียงอย่างเด ียว สามรถขอ ททท.ขออะไรได้หมด ขอให้ 
เก ี่ยวข้องกับการเขียนโครงการ เขียนโครงการแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ ททท.ท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย เขาก็มีงบให้สนับสนุน แหล่งนํ้าตัวนี้เก็บมา ให้อุทยานใข้ ให้ป่าไมไข้ 
และให้แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาคือให้มีประโยชน์ทั่วกัน การขออนุญาตเรื่องกรมป่าไม้ 
หรืออะไรทั้งหมดขอได้ เราต้องไปคืกษา ตอนนี้ก็รบกวนว่า ต่อไปที่เราตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล 
สมาชิกหนึ่งท่านต่อสมาซิก ๓ คน นิติกรของเราก็มีถ้าตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจเราก็ต้องตั้ง 
กรณีคืกษาฃึ้นมา เรื่องนี้แบบนี้การประสานหน่วยงาน ระหว่างกฎหมายต่อกฎหมายลอง 
คืกษาข้อมูลลู ตอบสมาชิกได้ในเวลาประชุม ถ้าถามอย่างโครงการท่านธรรมการ ชุมศรี
บอกว่าจะชุดเจาะได้อย่างไรไมโอนที่ให้เดี๋ยวทะเลาะกัน จริง  ๆ แล้วทุกเรื่อง ถ้าเรามานั่ง 
คุยกันและเรื่องอนาคตที่จะเป็นโครงการต่อยอดจากที่รับปากขาวบ้านมา เราจะได้บอก 
เขาได้ว่านึ่ ทำให้เห็นซัดไปเลย องค์กรใหญ่ผมบอกว่าทุกคนก็มีความคิดที่ได้มองเห็น 
อย่างท่านธรรมการ ชุมศรี บอกว่าที่ผ่านมาติดเรื่องกฎหมายติดซัดทุกอย่าง ต้องบอกว่า 
ใครม ีความร ู้เร ื่องอะไรเรามาน ั่งค ุยก ัน  ถ ้าน ั่งค ุยก ัน เสร ็จก ็มาน ั่งค ุยก ับฝ ่ายบร ิหาร 
เหมือนกับท่านธรรมการ ชุมศรี บอกว่ารถเจาะเอามาตอนนี้ไหม เราหาข้อมูลก่อนไหม 
ทุกเรื่องรอเวลาได้ทิ้งงบประมาณส่วนหนึ่งกลับมาตรงนี้ก่อนได้ไหมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน 
ก็ได้ ต้ังใหม่ได้ ตั้งเพิ่มได้ เพิ่มลดทุกอย่างได้หมด ถ้าในองค์กรเดียวกันมาทำความเข้าใจ 
กันส่วนที่เป็นไปได้ก็เป็นไปเราไม่ต้องมาซัดแข้งซัดขากัน เวลานี้คือเวลาที่ต้องไปข้างหน้า 
ร่วมกัน แล้วเหลือเวลาบริหารอีก ๓ ปี ปีนี้ปีหนึ่งละ ปี ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ถ้ามี 
ปฏิวัติวัตอาจจะมีอยู่ต่ออีก ๔ ปี ก็ฝากไว้ วันนี้ก็เป็นนิมิตรหมายที่ดีในภาคส่วนในส่วน 
หน ึ่งของฝ ่ายบริหารม ีความเข ้าใจก ับการพ ัฒนาก ับสมาชิก ท ุกเรื่องที่เก ิดซนวนจุด 
ประกายให ้ท ุกคนอยากทำแล้วก็ทำให้สำเร็จท ั้งองค์กร ระหว่างข ้าราชการการเม ือง 
ข้าราชการประจำทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายทั้งหมดทุกเรื่องที่อยู่ด ้วยกันได้ ผมว่าไม่มีใครกล้า 
เซ็นต์หรอกถ้าผิดกฎหมาย เป็นผมผมก็ไม่เซ็นต์หรอกถ้าผมเป็นฝ่ายบริหาร ฝากผ่านท่าน 
ประธานสภา ถ้าถึงท่านประธานสภาพออ่านแล้ว คงไม่เซ็นต์หรอกเพราะว่าติดคุกเยอะ 
กว่าคนอื่น ฝ่ายนิติบัญญ่ติก็ฝากตรงนี้ ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล -ขอเชิญท่านธรรมรักษ์ เขียงพรหม
รองประธานสภาฯ
นายธรรมรักษ์ เขียงพรหม เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตเสริมท่านเขน ปานสังข์ ผมอยากจะได้

แนวทางการปฏิบัติ แนวทางการขุดเจาะบ่อบาดาล และเรื่องขุดลอก ๒ อย่าง อยากให้ 
ผ ู้บริหารผ่านไปยังผ ู้อำนวยการกองข่าง ช ่วยขี้แจงว่าแนวทางการดำเน ินงานจะทำ
อย่างไร เข ่นเราจะชุดเจาะบ ่อบาดาล การเสนอโครงการต้องเขียนแบบแปลนไปด้วย 
หรือไม่ ถ้าจะต้องไปขออนุญาตต้องเขียนแบบแปลนด้วย ทรัพยากรนํ้าบาดาลไม่อนุญาต 
ให้เพราะไม่มีแบบแปลน เข่นกันชุดลอกก็เข่นกัน เราจะรอได้หรือไม่ หรือเราจะทำ 
อย่างไรในเรื่องนี้ ขอแนวทางที่ซัดเจน ผมก็สมาชิกสภาใหม่ หลายท่านก็มาใหม่ อยากจะ 
รู้แนวทางว่าทำงานซัดเจน อย่างท่านเซน ปานสังข์ กล่าวมาถือว่าสุดยอดเลย วิธีการเรา 
จะทำได้อย่างไร ความเป็นไปได้ของโครงการ แต่ตรงนี้ผมทราบแน่นอนเพราะผมได้ไป



รองปลัดอบจ.ลำปาง

นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม ปรึกษากับฝ่ายสำรวจและออกแบบแล้ว บอกว่าท่านจะเสนอโครงการมาท่านจะต้อง 
ส.อบจ.อ.เกาะคา ขออนุญาตก่อน ขอโทษผมอยากจะพูดในที่ประชุมแห่งนี้ ผมจะไปขออนุญาตอย่างไรผม

ไม่มีแบบแปลน ไม่มีอะไรเลย ผมไปปรึกษากับกรมเจ้าท่า ก็ตอบว่าเอกสารต้องเสร็จ 
เรียบร้อยมา หากตรวจเสร็จแล้วผมจะเซ็นต์ไต้หรือไม, จะพิจารณาอีกที เพราะฉะนั้น 
อยู่ที่ขั้นตอนของเราว่าจะทำอย่าง ขอขอบคุณ

นางสุปราณี เกิดมูล เนื่องจากกองแผนและงบประมาณ จะขอซักซ้อมทำความเข้าใจกับท่านสมาขิก
รองประธานสภาฯ -ฃอเชิญท่านรองพรรณี การะกัน
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 

ส ่วนจังหวัดลำปางทุกท ่าน กองแผนและงบประมาณจะซักซ้อมเรื่องการจัดทำ
งบประมาณหรือข้อบัญญัติที่อยู่ไนมือท่านทั้งหลาย ท่านนายกท่านเป็นห่วง หลังจากการ 
ประชุมแล้ว ขอความกรุณาท่านสมาขิกหรือผู้ที่สนใจอย่าเพิ่งไปไหน เดี๋ยวเราจะคุยกันใน 
เรื่องของเอกสารที่กองแผนและงบประมาณที่แจกให้ทุกท่าน ขอความกรุณาท่านอย่า 
เพ่ิงไปไหน จะใช้เวลาประมาณสามสิบนาที เพื่อเราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับงบประมาณว่า 
อันไหนที่มีความจำเป็นอันไหนจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม เด ี๋ยวเราจะค ุยก ัน เพราะฉะนั้น 
ตอนนี้ฃอความกรุณาท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งลุกจากเก้าอี้ไปไหนหลังจากประชุมเสร็จแล้ว 
เราจะคุยกันในเรื่องของแผนและงบประมาณปี ๒๕๖๔ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ประเด็นที่ท่านธรรมรักษ์ เชียงพรหม ไต้สอบถามเรื่องการ 
ชุดเจาะบ่อบาดาล ต้องให้ใครเป็นผู้ขออนุญาต ต้องมีแบบแปลนหรือไม่ ขอนำเรียนว่า 
การเจาะบ ่อบาดาลของเรา ลักษณะแรกคือเป็นการจ้างเหมาบริการ ซึ่งงานจ้างเหมา 
บริการปีจจุบันนี้อบจ.โดยท่านนายกได้มอบให้ดำเนินการสนับสนุนชุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านนาโต้ง หมู่ ๔ ตำบล วังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จุดนี้เป็นหนังสือจากผู้ว่า 
ราฃการจังหวัดลำปางขอความอนุเคราะห ์มา และโครงการชุดเจาะบ้านนาดู่ หมู่ ๓ 
ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นหนังสือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทำ 
หนังสือร้องขอมา และอีก ๑ โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตนั้าประปาหมู่บ้านเสลี 
ยมหวาน หมู่ ๓ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ท้ัง ๓ กรณี เป็นงานจ้างเหมา 
บริการ ซึ่งท้องถิ่นท่ีฃอรับการสนับสนุน อบจ. เป็น ผู้ไปขอใบอนุญาตจากกรมทรัพยากร 
นํ้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็ไต้รับใบอนุญาตเรียบร้อย ถามว่ามีแบบแปลนหรือไม่ ไม่มี ลำหรับ 
กรณีการชุดเจาะบ่อบาดาล และกรณีที่อบจ.เป็นผู้ตำเนินการชุดเจาะเอง คือใช้รถเจาะ 
ของเรากรณีก็เช่นกัน ท้องถิ่นต้องเป็นผู้ไปขออนุญาตที่กรมทรัพยากรเอง และประเด็นที่ 
ท่านไต้สอบถามว่ากรณีชุดลอก ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าหรือไม่ ขอตอบว่าตามที่สตง. 
ไต้มาตรวจงานและมีสรุปบรรยายหลังการตรวจงาน ผมก็ไต้ปรึกษาท่านผอ.สตง. สรุปว่า 
การชุดลอกล้าเป็นห้วย หนอง คลอง บึง กรมเจ้าท่ามอบอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้อนุญาต 
ตามพระราชบัญญ ัต ิเด ินเร ือในน่านนํ้าไทย ซึ่งมอบอำนาจให้ท ้องถิ่นเป ็นผู้อน ุญาต 
ลำหรับแม่นั้าและลำนํ้า กรมเจ้าท่ายังไม่ไต้มอบอำนาจให้กับท้องถิ่น สรุป ล้าจะทำการ 
ชุดลอก แม่น้ัากับล0านั้า ท่านต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่าเอง ลำหรับ ห้วย หนอง คลอง 
บึง ท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต ลำหรับแบบฟอร์มการขออนุญาตต้องทำให้

นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายรทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองช่าง



นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองช่าง 
นางสุปราณี ๓ ดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายเซน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

ถูกต้องตามระเบียบของกรมเจ้าท่า ขอขอบคุณ 

-ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอต่อยอดจากท่านผู้อำนวยการกองช่างที่ท่านบอกว่าห้วย 
หนอง คลอง บึง ปกติแล้วถ้าเราไปถามก็จะได้รับคำตอบแบบนี้ แต่บางส่วนจะต้องมา 
ลำนักงานจังหวัดอีก และปลัดเขาจะบอกว่าไม่มีอำนาจ การมอบอำนาจก็จะให้โทรคุย 
กัน โทรคุยกันแล้ว กรมเจ้าท ่าก ็บอกแล้วแต่ค ุณจะออกเองหรือให ้ท ้องถ ิ่นน ั้นออก 
ใบอนุญาต ห้วย หนอง คลอง บึง ออกไต้ แต่บางท้องถิ่นบางแห่ง อบต.บางแห่ง ก็บอก 
ว่าเกินอำนาจ เขาไปวัดกันตรงไหนผมก็ไม่ทราบ แต่เรื่องของล0านํ้า กรมเจ้าท่าผมดำเนิน 
เอกสารเองแล้ว ผมทำมาตรา ๙ อยู่ผมจะรู้ มาตรา ๙ คือขุดสิงตอบแทน ขุดท่าทราย 
เจาะดูด และก็ขุดลอกต่าง  ๆ กับการขุดสิงตอบแทนมาตรา ๑๒๐ คือกิจกรรมทั้งหมด 
กว่าจะขอดำเนินการไปได้ กว่าใบอนุญาตจะออกมาไต้ หมดเวลาไปแล้วหกเดือน ตอนนี้ 
ใบอนุญาตของมาตรา ๑๒๐ ไต้แค่หกเดือน มาตรา ๙ ที่ขุดอยู่กับที่ปีต่อปี ต้องทำความ 
เข้าใจ และห้วย หนอง คลอง บึง ผมกล้าพูดไต้เลย มีอาคารฟ้องกันตลิ่งพังอีก คือเขา 
เรียกว่าเขื่อน สิงกีดขวาง ต้องเขียนแบบ ที่ฃอไม่ได้ให้สมาชิกไปขอ ต้องเปีนหน่วยงาน 
อบจ.ต้องเปีนหัวเรือใหญ่ และรับขอเสนอแนะจากสมาชิกมา ตรงไหนที่คิดไว้แล้วว่าจะ 
สร้างอาคารฟ้องกันตลิ่งพัง ทำฝาย หรือขุดลอกแม่นํ้า ลำนั้า ล้าวันนี้ในข้บัญญัติเรายังไม่ 
มีหรือมีแล้ว ขอทิ้งได้เลย ทุกคนบอกจะขุดลอกแม่นั้าจางตั้งแต่แม่เมาะมาถึงแม่ทะมาลง 
ที่เกาะคา ขอทั้งเส้นเลย ถ้ามีเวลาออกสำรวจ ออกแบบไว้ และขอฝากท่านผู้อำนวยการ 
กองช่างด้วยว่า ล้ากิจกรรมในส่วนหนึ่งของบุคคลากรเรื่องช่างเราปรึกษาที่กรมเจ้าท่าได้ 
เขาก็สอบถามจังหวัดอีก ตรงนี้มีโครงการทับซ้อนไหม ล้าจังหวัดว่าไม่ทับซ้อนจังหวัดก็ 
จับใสให้เลย ล้าเปีนไปได้ผมอยากให้ทั้งส่วนของอบจ. และฝ่ายนิติการ คือตอนนี้เขาต้อง 
ดูแบบประมาณการ บางทีเขาอาจจะแก้ไขนิดหน่อย ว่าต้องมีการประชาคมข้างเคียง 
ต้องมีใบประชาคมทั้งหมดว่าทำฝายตรงนี้แล้ว หรือป้องกันตลิ่งพังหรือทำสะพานข้าม 
แล้ว ซาวบ้านยอมหรือไม่ ต้องผ่านประซาคมทั้งหมด ล้าเราจะขออนุญาตห้วย หนอง 
ดํลอง บึง อบต.เทศบาล เขาก็ต้องขออนุญาตให้เรา เขาก็ต้องเข้าสภาเขาไม่ได้ให้นายก 
อนุญาตให้เลย ต้องมีมติในสภา เรื่องห้วย หนอง คลอง บึง เล็ก อย่างขุดสระในที่ตรงนั้น 
ตรงนี้ ก็เหมือนมาตรา ๑๒๐ ก็ต้องผ่านสภาทั้งหมด ไม่ได้ให้หน่วยงานราชการ นายก 
หรือท่านปลัดออกในอนุญาตให้เราเลย มีหลายขั้นตอน ถ้าทำไว้ก่อนจะได้ประโยชน์หรือ 
เราไม่เอาเยอะ เซ่นจุดตรงนี้Iนแม่นั้าจางตรงนี้ หรือนํ้าแม่เสริม โซนนี้ต้องขุดลอก เราก็ 
ขออนุญาตไว้เลย ปีนี้หรือปีต่อไป เราก็บรรจุข้อบัญญัติเลย ก็จะสมดุลกัน เพราะว่าการ 
ขออนุญาตไว้ก ่อนไม่ม ีการหมดเวลา ค ือหน่วยงานขอไว้ ก็ซลประทานก็ขอ'ไว้ก่อน 
ทรัพยากรนํ้าเขาขอไว้ก ่อนเลย ได้งบประมาณมาเขาก็จับใส่เลย ซึ่งตอนนี้อำนาจของ 
กรมเจ้าท่ามอบให้ภาค ๕ แล้ว ไม่ต้องผ่านอธิบดีแล้ว คือต้องทำถูกขั้นตอน ตอนนี้กรม 
เจ้าท่าบอกแล้วว่าหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ คุณไปขออนุญาตแล้วหรือยัง 
ซึ่งหน่วยงานใหญ่  ๆ ที่เปีนหน่วยงานของกระทรวงเขาทำเรียบร้อยหมด ยกเว้นท้องถิ่น 
เราที่ไม่ทำกัน และเราก็จะมาเถียงกันว่าไมใต้ขออนุญาต ตอนนี้ถ้าอยากจะขุดลอกที่ไหน



นาย!,ซน ปานสังข์
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๕๗

ก็ทำไว้เลย บอกไว้เลย แต่คนสำรวจจะทำทันหรือเปล่า เพราะว่าการสำรวจออกแบบ 
ต้องละเอียด ความกว้าง ความยาว ความลึก ที่ผ่านมาผมจ้างชุดสำรวจของกรมเจ้าท่า 
เลย แต่ของเราผมมีแบบอยู่แล้ว ลองดูว่า พิกัด อะไรตรงนั้นตรงนี้ ถ้าอยู่ในโซนเขตป่าก็ 
ต้องคุยกับป่าไม่ด้วย มีโซนที่อยู่ในปริมณฑล ในเขตที่ซาวบ้านได้รับประโยซน์ กับโซนท่ี 
อยู่ในป่าเลย ก็มีอีกสองอย่างต้องขอแบบยื่นให้ ป่าไม่ด้วย อำนาจของทรัพยากรและ 
สิงแวดล้อม ตอนนี้มีตำรวจทรัพยากรและสิงแสดล้อมทั้งหมด เขาจับไต้หมด ตอนนี้เขา 
ต ั้งช ุด เฉพาะก ิจมา ตขด.ก ็จ ับได้ และม ีช ุดเฉพาะก ิจอ ีก แต ่ถ ้าม ีการขออน ุญาตท ั้ง 
หมดแล้วจะจบบีญหา ล้ามีเวลาก็อยากจะฝากฝ่ายบริหารหรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องและ 
เรื่องการขออนุญาต ซึ่งผมไปดูระบบมาแล้ว กระทรวงทรัพยากรและกรมชลประทาน 
เขาจะจัดเป็นชุดเลย ชุดขออนุญาต ชุดออกแบบ ชุดประมาณราคากลาง ชุด TOR ต้อง 
แยกบทบาทกัน ทุกวันนี้เรื่องการขออนุญาตผมคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของนิติการหรือ 
เปล่า เพราะว่าจะได้คิกษาเรื่องกฎหมายกัน เพราะว่าต้องออกมาในแบบเดียวกัน พอไป 
ขอเสร็จแล้ว ขอกรมเจ้าท่าเสร็จแล้วก็ต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เซ็นต์แล้วหากย้ายไปก็ยังมีลายเซ็นต์อยู่ คือการขออนุญาตหน่วยงานไม่มีหมดอายุ แต่ 
การขออนุญาตของเอกซนมีหมดเวลา แต่หน่วยงานก็ฃอไว้ก่อนเลย อย่างเซ่นตอนนี้ถนน 
|,ส้นสายทางไหนที่มีบีญหา เซ่นถนนที่แม่เมาะที่ถ่ายโอนแล้วหรือยังไม่ไต้รับถ่ายโอน จริง 

 ๆ เป็นถนนถ่ายโอนแล้วแต่ท้องถิ่นไม่เอาเข้ามาบบรรจุ และฝากผู้อำนวยการกองช่าง 
ตอนนี้มีคำสั่งออกมาบอกว่า ถนนลูกรังบดอัดหรือถนนหินคลุกที่ทำไว้ทั้งหมดให้ท้องถิ่น 
ทำเรื่องขอให้เป็นถนนท้องถิ่น ตอนนี้อบต.ที่รู้ เขาก็ทำเฉพาะที่สัญจรในเขตของเขา แต่ 
ระหว่างคาบเกี่ยว ตอนนี้ล้างบประมาณต่อไป ถนนท้องถิ่นอบจ. คาบเกี่ยวระหว่างตำบล 
ระหว่างอำเภอ ก็สามรถทำเป็นของ อบจ.ไต้ รู้ลึกมีคำสั่งในที่ประชุมออกมา ของเราไม่รู้ 
ว่าส่งไปทั้งหมดกี่สายทาง จริง ๆถนนของเราเยอะและถามว่าขอโอนเป็นของท้องถิ่น 
ตรงไหนติดเขตป่า เหมือนเซ่นท่านธรรมการ ชุมศรี ถนนในหมู่บ้าน บอกให้เว้นไป ๒๐ 
เมตรที่จริงสามารถขออนุญาตป่าไม้ได้ เขาก็ต้องไปลูหลักฐานการใข้สัญจรมันเป็นจริง 
หรือไม่ ล้าสมมุติมี ๑๐ กิโลเมตรติดเขตป่าอยู่ ๓๐๐-๔๐๐ เมตรซึ่งตรงนั้นขออนุญาตที่ 
ป่าไม้จังหวัดได้เลย ก็ทำเรื่องไปขอซ่อมแซมทางเดิม ต้องสำรวจทั้งหมด ทุกคนรู้ว่าติด 
เขตป่าไม้ไม่สำรวจ ไม่ใช่ เขตป่าเดิมที่เราเคยทำทางลำลองเพื่อทำถนนลูกรังบดอัด ใน 
เขตป่าสามารถขออนุญาต เพราะว่าเป็นทางสำรองเดิมของทางสัญจรในการขนพืชผล 
ทางการเกษตร เมื่อตีความหมายออกมาแล้วคุยกับป่าไม้ ก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวที่ละ 
อย่างไป ตอนนี้ทำเรื่องก่อนเลย ขอโอนเป็นท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดคืออบจ. เทศบาลก็จะ 
ทำของเขาเอง ถนนที่เขาทำไว้ให้โอนก่อน ต่อไปงบประมาณของกรมส่งเสริมมามีถนน 
ท้องถิ่น จะได้โอนมาตรง ตอนนี้เราไม่ทำไว้เราก็เสียโอกาส ล้าเราทำไว้ เขาบอกกรม 
ส่งเสริมแจ้งมาแล้วว่าตอนนี้เราจะให้เงินอุดหนุนเขาไป ฃอปร.๔/ปร.๕ ขอแบบแปลน 
แต่ไม่มีเลขบัญชีโอน จะเป็นเลขทะเบียนโอนเหมือนกันเหมือนทข. ตอนนี้ของเราก็ไม่ 
ขับเคลื่อนทำเรื่องโอนไว้เลย ต่อไปผมอยากจะให้มีการรับซ่าวสาร เราจะไต้ช่วยกัน 
ผลักดัน บางทีเรื่องมาปแล้วก็เก็บไว้ไม่เดินหน้าต่อ ระเบียบทุกอย่างที่ออกมา ก็ไม่น่ามา 
เป็นลื่อให้กับสมาซิก ผมก็รับรู้บางเรื่องบางอย่าง เราก็ต้องมาบอกกันว่าเดินทางไปถึง 
ไหนแล้ว สุดท้ายเขาบอกให้โอนแต่เราไม,โอน สุดท้ายก็ไม่ไต้งบประมาณ เพราะว่า 
จำนวนสายทางที่โอนมาที่รับโอนมาจาก รพซ. ของเรามีอยู่ ๗๐๐ กิโลเมตร ล้าหากเรา



นายเซน ปานสังข์
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นางสุปราณี เกิดมูล 
รองประธานสภาฯ 
นายพิษณุพล ประสาน 
รองนายก อบจ.ลำปาง

ทำหมด เงินอุดหนุนมาทุกปี  ๆ เขาถึงให้โอนเพิ่ม ตอนนี้เราดำเนินการไป ๓๐๐ กิโลเมตร 
แล้ว ล้าจำไม่ผิด เมื่อใกล้จะหมดแล้วเขาบอกให้ไปทำเพิ่ม ให ้จำนวนสายทางระยะ 
เพิ่มขึ้นอีก จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมา แต่ล้าของเราไม่ไปมีก็หายไปเรื่อย  ๆ จากได้ร้อย 
ล้านบาท ก็เหลือแปดสิบล้านบาท ลดลงมาเรื่อย  ๆ เพราะไม่ได้เพิ่มระยะทาง เขาจะ 
เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากกรมส่งเสริมโดยอัตโนม้ติ ฝากฝ่ายบริหารให้ดูเรื่องนี้ และรับ 
ถ่ายโอนมามีกี่เล้นทาง แบบเก่าก็มี ในฎีกาที่วางไว้สามารถรับได้หมดเลย ด้นลูแบบเก่า 

 ๆ รับก่ายโอน แล้วก็ส่งจังหวัด ส่งกรมแค,นี้ไม่ยากเลย เพียงแต่จะทำกันหรือเปล่าตอนนี้ 
เรามาคุยปลายยก แต่ด้นยกไม่ได้ทำไว้มันก็ไม่ได้เงินอุดหนุน ตอนนี้ผมส่งตลอดผมก็บอก 
ตรง  ๆ อำเภอเสริมงามค่อนข้างจะได้งบประมาณเยอะจากเงินอุดหนุน จากหน่วยงาน 
เราก ็ทำไว ้ เขาเร ียกมาท ำเราก ็ม ี ปร.๔ /ปร.(ร: ทำแบบแก้แบบแป็บเด ียว ก็ทำไร้ได้ 
เมื่อไหร่ไม่รู้ อย่างเซ่นเงินอุดหนุนปีนี้ ฝาย ๓ ตัว จังหวัดลำปางมีที่เสริมงาม ๓ ตัวที่ 
ผ่านปภ. ผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นต์แค่ ๓ ตัว ได้มาแปดล้านกว่าบาทกำลังทำใกล้จะเสร็จ 
แล้ว ล้าเราทำไว้หน่วยงานไหนก็ได้ผมก็ยื่นหมด ทำแบบมาอบจ.ก็ยื่น ขลประทานก็ยื่น 
ปภ.ก็ยื่น กระทรวงทรัพยากร ก็ยื่น ใครมาก่อนเอาก่อน ฝากสมาชิกที่จะคิดเรื่องนี้เรา 
มาดูว่าพื้นที่ทำได้หรือไม่ อย่างไร ขอฝากไว้
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่ ล้าไม่มีขอให้ฝ่ายบริหาร สรุปในการ 
ประชุม ในวันนี้
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมได้รับมอบหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้า เราได้รับข้อมูลจากท่าน 
เซน ปานสังข์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณีโนเรื่องนํ้า ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อม 
ที่ท่านนายกมีนโยบายแก้ไขป็ญหาในเรื่องนํ้า ต้องแยกระหว่างนํ้าผิวดินกับนํ้าใด้ดิน นํ้า 
ใต้ดินท่านจะต้องไปขอทรัพยากรธรรมชาติ(ทสจ.) ซึ่งผอ.สนั่นเป็นผู้รับผิดขอบในเรื่องนี้ 
ผมกับท่าน ก็สนิทกันดี เด ี๋ยวผมจะจัดคอร์สให้มาเทรนให้ก ับกองช่างเราว่า จะมี
วิธีการทำอย่างไรให้รวดเร็วขึ้น อีกสิงหนึ่งเราจะจัดซื้อเครื่องที่เราจะตรวจสอบได้ว่าจุด 
ไหนท ี่เราจะสามารถช ุดเจาะน ํ้าบาดาลได ้ และท่านจะต้องให้สอดคล้องกับผม ผม 
อยากจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าเทศบาล หรือ อบต. เป็นคนทำเรื่องมา 
พร้อมกับขออนุญาตในการเจาะบ่อให้เรียบร้อยโดยใช้เทคโนโลยีของเรา ค่าพิกัดจะเจาะ 
ตรงนี้ เราถึงจะเอามาเข้าแผน เสร็จแล้วถ้าผ่านเรื่องข้อบัญญ้ติ สมมุติจะใช้เงินสะสมหรือ 
จฺะใช้เงินลำรองจ่ายเพื่อแก้ปีญหาในเรื่องนํ้าได้ มันจะแก้ปีญหาได้ไว ได้ทันท้วงที กรณีที่ 
มันเกิดในวันนี้ที่เถิน ผมไม่อยากให้เหตุการณีนี้มันเกิด เพราะช่วงแล้งเราต้องได้ใจพิ่น้อง 
ประซาซน แต่ก่อนผมเคยเป็นประธาน ก็เลยจัดชุด ททท.ไป แต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไป 
กฎหมายมันออกมาเยอะเราก็ต้องปรับสอดคล้องไปกับกฎหมาย ตะกี้เรื่องฝาย เรื่องขุด 
รอก บางที่เป็นอำนาจซองผู้ว่า อีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่า เพราะฉะนั่นเรา 
จะต้องให้พื้นที่ท้องถิ่นขอไปแต่เราจะเป็นแบ็คให้ ในการที่จะไประดมสมองในการที่จะ 
พูดคุย เจรจากับกรมเจ้าท่าให้ เราต้องทำ ท่านต้องไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
เดือดร้อนให้ขอมาเป็นภาพรวมให้หมด ฝายมีที่'จุด มีกี่ที่ มันจะเป็นปีญหาซํ้าซาก ทุกปี 
ถ ้าน ํ้าห ลากม าท ี ม ัน ไม ่เห ม ือน ก ับ กรม เจ ้าท ่าค ิดพ าย ุม าล ูกห น ึ่งม ัน เต ็ม ห ม ดละ 
เพราะฉะนั่นเราขอไว้เลยครับ ขอในเขตท่าน ท่านจะต้องขุดรอกหน้าฝายกี่จุด ท่านธรรม 
การ ขอให้เป็นอำนาจของใคร ขอเตรียมความพร้อมไว้ก่อน แล้วเราก็เอามาเข้าแผน



นายพิษถ^พล ประสาน พร้อมกับการขออนุญาตซึ่งรัฐต่อรัฐ เขาไม่มีวันหมดอายุเราก็สามารถขุดซํ้าได้ ถ้าปีหน่ีง 
รองนายก อบจ.ลำปาง มันค้างเราก็เตรียมการขุดเพี่อจะแก้ไขบีญหาให้กับพี่น้องซาวบ้าน เพราะฉะนั้นวันนึ๋ใน 

วาระอื่นๆผมขอบมากครับที่ท่านทั้งหลายได้แรกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่านสจ.เก่า ยิ่งท่านเซน 
มีความรู้ในเรื่องนั้าก็จะเป็นพี่เลี้ยงได้ดี ท่านปิลันธน์ ก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพี่อจะ 
เป็นต้นทุนให้กับทุกท่านในการร่วมด้วยช่วยกันในการแก้บีญหา จะพยายามให้ ททท.ให้ 
ได้ แต่ต้องให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายครับ ขอขอบคุณ 

นางสุปราณี เกิดมูล -มีสมาซิกท่านใดจะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่
รองประธานสภาฯ - ขอเซิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
นายกอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตเรียนซี้แจงสองเรื่อง เรื่องแรกก็คือเรื่องของ

การบริหารจัดการนั้า ตามที่ท่านปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ ได้กรุณาขี้แจงให้ข้อมูล จริงๆ 
แล้วเห็นด้วยว่าการบริหารจัดการนั้าเราน่าจะมีการพูดคุยกันมาเยอะ ตั้งแต่สมัยที่ผ่าน 
มาหรือปีก่อน  ๆ มา แต่บีญหาก็ไม่ค่อยได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดหรือครบวงจร ก็คือ 
เข้ามาก็พยายามที่จะดูว่าเราจะทำความเซึ่อมโยงอย่างไรที่จะสามารถรู้ข้อมูลว่านํ้าในแต่ 
ละพื้นท ี่ในแต่ละตำบลมีบ ีญหาอะไร แล ้วเราก ็มาพ ิจารณ าแต ่ละโครงการม ีความ 
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบบไหน อย่างที่ท่านบอกก็คือเราไม่ได้เหมาไปหมดว่าเราจะทำ 
โครงการในลักษณะใดลักกษณะหนึ่ง ในพื้นที่ทั่วไปทั้งหมด เพราะว่าพื้นที่สูงก็เป็นอีก 
อย่าง พื้นที่ราบก็เป็นอีกอย่าง แล้วในการแก้ไขบีญหานั้าก็มีโครงการในหลายลักษณะ 
รวมทั้งมิติด้านเวลา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว การแก้ไขบีญหาก็คงต่างไป เช่นใน 
ระยะสั้นขาวนบ้านขาดแคลนนํ้า บีจจุบันทันด่วนเราก็คงต้องไปลุยเรื่องขุดบ่อบาดาลให้ 
เขาก่อนเพี่อให้เอานั้ามาใข้ให้ทันท,วงที ซ ึ่งตอนนี้ก ็กำลังจะเตรียมการที่จะเริ่มขุด 'ใน 
เฉพาะส่วนที่ว่าเราจะไปดำเนินการให้เร่งรีบเพราะเขามีบีญหามาก ส่วนเรื่องที่ยังรอได้ก็ 
ต้องรอรถขุดเจาะที่กำลังจะมา ส่วนระยะกลางคือมองว่าเราต้องทำการเรื่องของขุดบ่อ 
หรือว่าทำธนาคารนํ้าใต้ดินอย่างที่ท่านพูด ที่ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับธนาคารนั้าใต้ดิน 
คิดว่าน่าจะเอานั้าจากแม่น ั้าวังจากแม่น ํ้าจางมาใข้ แต่ขอเรียนว่าคนในพื้นที่เขาแจ้งมา 
ว่านั้ามันแห้งไม่มีนั้าที่จะสูบขี้นมาใข้ เพราะฉะนั้นนั้าบนผิวดินไม่มีเราต้องเอานั้าใต้ดิน 
ขึ้นมาใข้ก่อน แล้วแม่นํ้าจางแม่นํ้าวังก็เป็นแค่พื้นที่บางพื้นที่ แต่ว่าในพื้นที่อื่น  ๆ ก็มีนั้า 
อื่น ก็มีสภาพบีญหาความแห้งแล้งไม่ต่างกัน เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าจุดแรกที่จะใข้คือ 
ดึงนํ้าจากใต้ดินมาใช้ก่อน ระยะยาวตอนนี้ก็มีโครงการที่จะทำงานร่วมกับมูลนิธิลูกโลกสี 
เขียว ก็คืออันนี้อาจจะพูดกันมาเยอะพูดกันมานานซํ้าซากว่าเราต้องปลูกบ้า เราต้องเน้น 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริง  ๆ ถ้าต้องการให้ระยะยาวนํ้าไม่แห้ง ก็ 
ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ ตอนนี้ ตอนนี้เราก็มีโครงการที่เราจะทำอยู่อาจจะใช้เวลาแต่ว่าก็ 
ต้องค่อย  ๆ เริ่มทำไป จะช่วยเรื่องความซุ่มขึ้นดิน สภาพนั้าแล้งก็จะค่อย  ๆ ลดลง และ 
ในเรื่องของการบริหารนํ้ามองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเรื่องไฟฟ้า เพราะว่าไฟฟ้าบางที 
ยังรอได้ แต่นั้าเป็นเรื่องของขีวิต เรื่องของการอุปโภค บริโภค เรื่องของรายได้ ถ้าไม1มีนั้า 
ก ็ทำการเกษตรไม ่ได ้อย ่างท ี่ท ่าน ธรรมการ ขุมศรี อภ ิปราย เพราะฉะน ั้นเลยให ้ 
ความสำค ัญก ับเร ื่องน ํ้าก ่อนเป ็นอ ันด ับแรก ส่วนเรื่องของไฟที่ท ่านพูดว่าเราจะรื้อ 
โครงการ ขอเรียนว่าไม่ม ีค ์าว ่ารื้อโครงการคือท ี่ผ ่านมาเห ็นว่าม ีโครงการ อย่างเช ่น 
โครงการไฟฟ้าโซส่าเซลล์ บางจุดไปติดในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้นนโยบายของ



๖๐

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ชุดต่อไปคือเราต้องการจะเน้นเรื่องของความเหมาะสม คุ้มค่า แต่ไม่ไต้หมายถึงว่าคำ 
นายกอบจ.สำปาง ว่าโซล่าเซลล์ไม่ไต้เน้นคำที่น่ารังเกลียดเลย เน้นคำที่มีประโยชน์ถ้าเราไปใช้ในพื้นที่ที่

เหมาะสม ในพื้นที่ที่เขาต้องการในพื้นที่ที่เขาไม่มีไฟ อันนี้เราเต็มในที่จะทำและอยากให้ 
ท่านสมาซิกช่วยไปดูความเดือดร้อนของประขาซนและเอามาคำเนินการ แต่ว่าบางพื้นที่ 
ที่เราเห็นอย่างที่ท่านประธานสภาไต้กรุณาแนะน่าว่าบางพื้นที่ก็ติดยาวเลย อาจจะ 
เน้นพื้นที่ที่ผู้คนสัญจรไปมาน้อย มันก็ไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่า เราอาจจะเอางบประมาณ 
ตรงนี้ไปทำอย่างอื่น แก้ไขความเดือดร้อนได้ดืกว่า อันนี้ก็เน้นแค่แนวคิด แนวคิดที่จะ 
ปรับปรุงทบทวนการทำนโยบายการจัดทำข้อบัญญัติใช้งบประมาณให้มันเหมาะสมมาก 
ขึ้น ให้สามารถแก้ไขน้ญหาให้มากขึ้น อันนี้ก็เน้นแนวคิดแต่ไม่ไต้มีความต้องการที่จะไป 
รื้อโครงการของใครทั้งสิ้น เพราะว่าเข ้าใจอย่างที่ท ่านนิธ ิกร ธรรมลังกา อภิปรายว่า 
โครงการแต่ล่ะโครงการที่ท่านเสนอมาในข้อบัญญัติ เน้นโครงการที่ผ่านการประชาคม 
มาแล้ว เน้นโครงการที่ผ่านการพูดคุยในพื้นที่มาแล้ว เพราะฉะนั้นซาวบ้านรับรู้แล้ว เรา 
ไม่ไต้ต้องการไปรื้อ แต่บางโครงการที่ลักษณะมันไม่มีความคุ้มค่าเลย อันนี้จริง  ๆ มันก็ 
จำเน้นต้องรื้อ แต่ไม่ไต้หมายถึงจะรื้อเรื่องของไฟฟ้าโซล่าเซลล์หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเน้น 
การเฉพาะ ก ็ฃอเรียนขี้แจงให ้เข ้าใจ ส ่วนเรื่องท ี่สองก็ค ือเร ื่องของการทำงานของ 
คณะกรรมการ อันนี้เรื่องแหล่งนํ้า โดยท่านประธานก็ไต้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหล่ง 
น ํ้าข ึ้นมา ในสภาเราจะม ีคณ ะกรรมการท ี่สำค ัญ   ๆ อยู่ ตอนนี้ท ี่ต ั้งก ันมา ๙ คณะ 
โดยเฉพาะเรื่องของแหล่งนํ้าเราอยากจะมองให้เห็นภาพรวม ให้ครบทุกพื้นที่ ให้ครบทุก 
มิติ ของการทำงานของส่วนราชการด้วย เพราะฉะนั้นก็เลยเน้นที่มาของคณะกรรมการ 
แหล่งนํ้าในสภา ก็อยากจะขอเชิญขวนให้ท่านใช้คณะกรรมการชุดนี้ให้เน้นประโยชน์ 
เพราะว่าอันนี้จะเน้นเหมือนสิงที่ท่านศึกษาพูดคุยกันในคณะกรรมการ จะเน้นเหมือน 
แผนแม่บทให้ฝ่ายบริหารรับรู้ถึงสภาพที่ต้องการอะไร ประกอบกับคณะกรรมการซี่งมี 
ส่วนราชการเข้ามาอยู่ด้วย เขาก็จะให้คำแนะนำไต้ ว่าลักษณะการทำงาน สภาพน้ญหา 
โดยข้อมูลที่หน่วยราชการมีอยู่สามารถทำอะไรไต้บ้าง เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้ท่าน 
ไต้ใช้คณะกรรมการชุดนี้ให้เน้นประโยชน์กับการทำงานของสภา เพราะอันนี้ก็จะเน้น 
เหมือนสแกนและก็เตรียมโครงการเบื้องต้น เน้นแผนแม่บทให้ฝ่ายบริหารไปลูว่าเรา 
สามารถจะทำโครงการอะไรไต้บ้าง แล้วท่านมีความต้องการที่จะทำโครงการในลักษณะ 
ไหน ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องแหล่งนํ้า ก็จะมีคณะกรรมการของการพัฒนาอาชีพ เรื่องของ 
การน้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเน้นงานที่ ฝ่ายบริหารชุดนี้เห็นความสำคัญ ก็เลยไต้ 
ปรึกษาท่านประธานสภาให้ท่านไต้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่เราจะไต้ทำงานร่วมกัน 
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งรับฟ้งน้ญหาความเดือดร้อนของประขาขนมา แล้วมาใส่บรรจุ 
เข้าไปในรายงานของคณะกรรมการ เพื่อที่จะเสนอมาที่เรา เราก็จะไต้เอามาทำงานตาม 
ความต ้องการของท ่าน และอีกหน ึ่งเร ื่องก ็ค ือเร ื่อง การทำงานของท่านสมาซิกใน 
ลักษณะการทำโครงการต่าง  ๆ เข้าใจอยู่แล้วว่าทุกท่าน ไต้พบปะกับพื่น้องประซาซน ไป 
พบเรื่องน้ญหาความเดือดร้อนมา ท่านก็น่าเสนอเข้ามาเน้นโครงการ ส่วนคำว่าคุ้มค่า 
โครงการจะคุ้มค่าหรือไม่ อันนี้อยู่ในดุลพินิจของทุกท่าน แล้วท่านจะตอบตัวเองไต้เองว่า 
โครงการไหนคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า เพราะที่ผ ่านมามีโอกาสไต้เห ็นโครงการของท่าน 
สมาซิกก็จะพบว่าบางโครงการ อย่างเช่นไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ก็จะมีบางเขตที่น่าไปติดใน 
พื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างจริง  ๆไปประขาคมหมู่บ้าน ไปดูแต่ละหมู่บ้านจริง  ๆ อันน้ีก็
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นายกอนจ.ลำปาง
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ปีดประชุม

ทร เห็นด้วยสนับสนุนให้ทำ แต่บางโครงการที่เป็นไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ก็ทำแต่ไฟฟ้าอย่าง 
เดียวเลยโดยที่ไม่ได้ทำโครงการที่มีความเดือดร้อนเลย เพราะฉะนั้นในนี้ก็อยู่ในดุลพินิจ 
ของท่านสมาชิกแต่ละท่าน ทำนของตอบตัวเองได้ว่าอันไหนคุ้มค่าอันไหนไม่คุ้มค่า ก็ขอ 
เรียนว่า จริงๆการับฟ้งความเห็นวันนึ๋ในวาระอื่น  ๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้บริหาร ฝ่าย 
ผู้บริหารได้รับทราบปีญหาและท่านได้สะท้อนอะไรหลายอย่างที่เราก็จะน่าไป 
ปรับปรุงการทำงาน เพ ื่อเราจะดูว ่าเราสามารถที่จะแก้ไขปีญหาให้ท ่านได้มากน้อย 
เพียงใด ถือว่าคณะผู้บริหารชุดนี้เพ ิ่งเข ้ามาทำงานและก็พยายามปรับปรุงการทำงาน 
และทำให้ดีขึ้น และยินดีท ี่จะรับพ ิงความเห ็นของท่านเพ ื่อท ี่เราจะเอาปรับปรุงให ้ด ี 
ยิ่งขึ้นไปอีก วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้น่าเสนอความเห็นและก็สะท้อนปีญหา 
ให้เรารับพิง ยินดีที่จะมีวาระอย่างนี้อีก ต้องขอขอบคุณท่านประธานด้วยที่ได้เปีดโอกาส 
ให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสได้พูดคุยกับฝ่ายบริหาร เราก็จะรับพิงข้อมูลต่าง  ๆ ไป 
พิจารณาปรับปรุงการทำงานของเรา ขอขอบคุณ 
-มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
■ หากไม่มีเร่ืองอ่ืนใด ดิฉันฃอปีดประชุม 
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